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บึ้ม-วางเพลิงชายแดนใต คือ ‘อาเจะหโมเดล’
เพื่อนําไปสู ‘เขตปกครองตนเอง’ ที่ ‘บีอารเอ็น’ ตองการ 
บึ้ม-วางเพลิงชายแดนใต คือ ‘อาเจะหโมเดล’
เพื่อนําไปสู ‘เขตปกครองตนเอง’ ที่ ‘บีอารเอ็น’ ตองการ 

พิ้งกี้เครียดนอนเรือนจํา

จอเรียกดีเจแมน-ใบเตย

ศาลคดีทุจริตฟนเส่ียวิชัย

ผิด133กรรมจําคุก860ป!

ต.ค.ยุบศบค.เลิกฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แถลงขาวหลังเปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 11/2565 โดยปฏิเสธตอบคําถามในเร� องการเมือง โดยเฉพาะวาระการดํารงตําแหน�ง 8 ป

             
|

กทม. • นักแสดงสาว “พิ้งกี้” กับแมอยู

แดนกักตัว มีอาการเครียดเล็กนอย ผลตรวจ

รางกายไมพบเชื้อโควิดทั้งสองคน   ตอนเชา                                                         

เครียดนอยลง กินอาหารได ยังพูดคุยใหกําลัง

ใจกัน สวนพี่ชายนักแสดงสาวถูกควบคุมตัว

อยูเรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ อัยการแนะนํา

เรียก “ดีเจแมน -ใบเตย” ผูรวมกระทําผิด

เพิ่ม สวน “โบท” นายแบบหนุมนอนคุกตอ

ศาลไมใหประกัน

เม� อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นาย  

อายุตม สินธพพันธุ อธิบดีกรมราชทัณฑ เปด

เผยถึงการควบคุมตัว น.ส.สาวิกา ไชยเดช 

หรือพิ้งกี้ นักแสดงสาว และนางสรินยา 

มารดาของพิ้งกี้ ถูกควบคุมตัวในคดี Forex 

3D ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ทราบวาเม� อ

คืนนี้หลังจากถูกควบคุมตัวมาที่เรือนจํา เจา

หนาที่ ไดนําตัวทั้งสองคนเขาสูแดนกักตัว

สังเกตอาการตามมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อโควิด-19 พบวาทั้งสองคน

มีความเครียดเล็กนอย และพูดคุยใหกําลัง

ใจกันระหวางแมลูกตลอดเวลา กอนนอน

หลับในชวงหลัง 2 ทุม

สวนตอนเชาพบวาท้ังสองคนมีความ 

เครียดนอยลง และยังคงพูดคุยใหกําลังใจ

กันอยู โดยยังสามารถรับประทานอาหารเปน

ขาวสวยกับแกงจืดได ท้ังน้ีท้ังสองคนจะตอง

อยูในแดนกักตัวอีก 5 วัน 

ตลิ่งชัน • ศาลคดีโกงสั่งจําคุก “เสี่ยวิชัย” 

133 กรรม รวม 860 ป สวนลูกชายกับพวก

โดน 38-416 ป คดีฟอกเงินแบงกกรุงไทย-

กฤษดามหานคร แตตาม กม.จําคุกได 20 ป 

พรอมสั่งชดใชกวา 8,868 ลานบาท 

เม� อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ไดมีการ                                                               

อานคําพิพากษาคดีรวมกันฟอกเงิน หมายเลข

ดํา อท.214/2561 ที่พนักงานอัยการฝายคดี

พิเศษ 4 เปนโจทก ย� นฟองนายวิชัย กฤษ

ดาธานนท อายุ 83 ป อดีตผูบริหารกฤษ

ดามหานคร ที่ 1, นายรัชฎา กฤษดาธานนท 

อายุ 56 ป บุตรชายนายวิชัย 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ถก ศบค.ชุดใหญ ยัง 

ไมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บอกคงไวเพ� อบูรณา                                                              

การหลายหน�วยงาน รวมมือสู โควิด-19 ไมมี

ประเด็นแอบแฝง กําชับ สธ.เฝาระวังโควิด

กลายพันธุ วอน ปชช.ฉีดเข็มกระตุน เผย

ยอดผูรับบริการเจอแจกจบตั้งแต มี.ค.ทะลุ 

7 ลาน เฉลี่ยติดเชื้อวันละ 3 หม� น “ศบค.” 

เตรียมลดบทบาท ต.ค.นี้ “นพ.อุดม” ยัน

ประชุม ศบค.เดือน ก.ย.ไมตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

แน� “วิษณุ” แจงเลิกหรือไมอยูที่ “สธ.-

สมช.” ตัดสิน ย้ํามี พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดตอ

ของเดิมรองรับอยูแลว

ท่ีทําเนียบรัฐบาล วันท่ี 19 ส.ค. เวลา 

09.30 น. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก                                                     

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 11/2565 

พล.อ.ประยุทธกลาวชวงตนการประ 

ชุมวา เน� องจากสถานการณ โควิด-19 ใน

ปจจุบันยังมีการระบาดอยู โดยเฉพาะโอมิ 

ครอน BA.4 และ BA.5 ซึ่งพบการระบาด

ในชวงเดือน มิ.ย.ที่ผานมา และมีการแพร

ระบาดโดยงาย จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิต                                                              

มีแนวโนมเปนไปตามประมาณการและคงท่ี 

สวนผูปวยปอดอักเสบจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ไทยโพสต • สภาตรวจรายช� อฝายคานตี 

ความปมนายกฯ 8 ปเสร็จแลว คาด “ชวน” 

ย� นศาล รธน. 22 ส.ค. “บิ๊กตู” นิ่งยึดขันติ 

“วิษณุ” กางตํารา บอกรักษาการก็ปรับ 

ครม.ได “อนุทิน” ไมใหราคาแพทยชนบท 

บอกนายกฯ ไมยี่หระ ครป.จี้ ปธ.รัฐสภารีบ

เลือกผูนําคนใหม 

เม� อวันท่ี 19 ส.ค. ท่ีรัฐสภา นพ.สุกิจ                                                            

อัถโถปกรณ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา เปด                                                          

เผยถึงความคืบหนากรณีพรรครวมฝาย                                                        

คานย� นคํารองผานนายชวน หลีกภัย ประ                                                                            

ธานรัฐสภา เพ� อขอใหสงเร� องไปยังศาลรัฐ                                                              

ธรรมนูญตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรี 8 ป ของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 

วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ วาหลัง

ไดรับรายช� อ ประธานรัฐสภาไดตรวจสอบ

รายช� อทั้ง 172 รายช� อ เพ� อใหเปนไปตาม

ขอบังคับและรัฐธรรมนูญ พบวาใน 172 

รายช� อ มีลายเซ็นที่ไมตรงกับตัวอยางที่สมา 

ชิกเคยใหไวกับเลขาธิการสภาฯ จํานวน 5 

ราย ซึ่งไดตรวจสอบไปยังทั้ง 5 คน และ

ไดทําบันทึกยืนยันรายช� อกลับมาแลววาได

ลงช� อสนับสนุนจริง จากนั้นนายชวนจะได

นํารายช� อทั้งหมดไปย� นศาลรัฐธรรมนูญตอ

ไป  

ทั้งนี้ ผูส� อขาวรายงานวา คาดวาจะ

มีการย� นศาลรัฐธรรมนูญไดวันจันทรที่ 22 

ส.ค.นี้

ขณะที่ภายหลังการประชุม ศบค.

ชุดใหญ ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

ปฏิเสธตอบคําถามผู้สื่อข่าวถึงความกังวล

เร� องวาระการดํารงตําแหน�ง 8 ป โดยนา

ยกฯ ไดเดินออกจากโพเดียมแถลงขาวทันที

พรอมยิ้มและสายหนาเล็กนอย

อารียสัมพันธ • คนละครึ่งเฟส 5 สุดคึก!   

เปดวันแรกไมถึงเท่ียงรายใหม 2.3 แสนสิทธิ

เต็มแลว แมระบบจะลมไปชวงหนึ่ง สวนผู

ที่เคยใชเฟส 4 ยังกดยืนยันสิทธิไดตลอด 24 

ชั่วโมง “บิ๊กตู” ปลื้มชาวบาน-รานคาสนใจ

เม� อวันที่ 19 ส.ค. นายพรชัย ฐีระ

เวช  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการ

คลัง  เปดเผยความคืบหนาการลงทะเบียน

เขารวมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ใน

วันที่ 19 ส.ค. ซึ่งเปนวันแรกวา ณ เวลา 

15.00 น. มีประชาชนรายเดิมที่เคยใชสิทธิ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 กดยืนยัน

สิทธิเขารวมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5                                         

สะสม 7.30 ลานราย จากจํานวนรายเดิมท่ี

กดยืนยันสิทธิเขารวมโครงการ ท้ังส้ิน 26.27 

ลานราย สวนรายใหมที่ไมเคยเขารวม

เกียกกาย • ถกงบประมาณ 2566 สุดอืด 

สอลากยาวขามวันขามคืน รัฐบาลทุบโตะ

อยากใหจบใน 3 วัน แตฝายคานหวังลาก

เพิ่มอีก 1 วัน “สมเจตน” นํา 77 รายช� อย� น

ชวนใหสงศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมาย

พรรคการเมือง

เม� อวันศุกรที่ 19 สิงหาคม ถือเปนวัน

ที่สาม ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรเพ� อ

พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่ง                                                           

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 

โดยกอนประชุม นายชินวรณ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

ระบุวา จากการประชุมวิป 2 ฝาย มีการ

ตกลงกันวาจะใชเวลาประชุม 3 วัน คือวันที่ 

17-19 ส.ค. ซึ่งมีทั้งหมด 40 มาตรา แตวัน

ที่ 19 ส.ค.เพิ่งถึงมาตรา 15 ของกระทรวง

คมนาคม โดยมี กมธ.สงวนความเห็น และมี 

ส.ส.แปรญัตติเปนจํานวนมาก ซึ่งการสงวน

คําแปรญัตติเปนสิทธิของ ส.ส.ท่ีสามารถพูด                                                              

ได ซึ่งอาจทําใหกําหนดเวลา 3 วันอาจ

พิจารณาไมทัน จําเปนตองเพิ่ม

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  แรม  8  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 16อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9411

อิสรภาพแหงความคิด

‘คนละคร่ึง’ฮอต

รายใหมแหจอง

สิทธิหมดเกล้ียง
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สุดเสี่ยง! 

เม� อโรงไฟฟานิวเคลียร

กลายเปน ‘สมรภูมิสงคราม’

หรือ ผบ.ไมใช ‘เดน’!

‘กยศ.’ แจงดรามา

ยกเลิกหนี้

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

คาดชวนย� นตีความ22ส.ค./วิษณุแพลมบิ๊กตูนั่งรักษาการได

ถกงบ2566อืดลากยาว

77ช� อติดใจกฎหมายลูก

ใช‘ขันติ’สูวาระ8ป
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2 ในประเทศ

หัวเลี้ยวหัวต่อชายแดนใต้

เหตุป่วนสัญญาณรุกต่อ

ลังจากเกิดเหตุระเบิด 17 จุดในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติ ได้ประชุมหน่วยข่าวในพื้นที่เพื่อรับฟัง

ปัญหา และมอบแนวทางตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ

ให้กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน

หน้าชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยกระดับมาตรการ 

ป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก ไม่ให้มีความเสียหาย

ต่อประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ถึงยุทธศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหาของฝ่ายรัฐว่า ตลอด 18 ปีที่ผ่านมาเดินมาถูกทาง

หรือไม่   

เพราะเมื่อดูจากสถิติ และภาพสถานการณ์ฉาก

หน้า ผ่านตัวเลขของการสูญเสียน้อยลง และจำานวนในการ

ก่อเหตุลดลง ฝ่ายรัฐจึงเชื่อว่ามาตรการที่ใช้ถูกต้องและ

สอดคล้องกับความเป็นจริง มีการจัดสรรงบในการแก้ไข

ปัญหาจำานวนมหาศาลให้กลไกฝ่ายอำานวยการดำารงอยู่ แต่

ดูเหมือนว่าเหตุร้ายในพื้นที่ออกอาการเหมือนคนดื้อยา ยิ่ง

นานวันเชื้อเดิมเริ่มกลายพันธุ์ เป็นเชื้อใหม่ที่มีความแข็ง

แรง และหลบเลี่ยงการตรวจจับได้มากขึ้น โดยมีกลไกอื่น

ในการสร้างความชอบธรรมให้การรุกคืบของเชื้อนี้ ได้รับการ

ยอมรับในเวทีสากล 

จากการเปิดเผยของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ระบุ

ว่า จากรายงานของชุดสืบสวนสอบสวนจากการเข้าไป

ติดตามสืบสวนพยานในที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะพนักงานเซ

เว่นอีเลฟเว่นที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย สามารถ

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดถึงพฤติกรรมและกลุ่มคนร้ายได้

อย่างชัดเจน การก่อเหตุในแต่ละจุดคนร้ายแต่งตัวเป็นผู้

หญิงคลุมฮิญาบประมาณ 6-7 คน รวมแล้ว 20-30 คน 

น่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกใหม่ เนื่องจาก

ระเบิดที่คนร้ายใช้ไม่มีสะเก็ดระเบิด แค่เพียงให้เกิดไฟไหม้

เท่านั้น

สอดคล้องกับรายงานของหน่วยความมั่นคงที่ชี้ว่า 

กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมีทั้งชุดเก่า และชุดใหม่ที่เป็นแนวร่วม

ในพื้นที่มุ่งหวังแสดงศักยภาพให้แกนนำาระดับสูงของกลุ่มบี

อาร์เอ็นเห็นผลงาน จึงได้ก่อเหตุทำาลายฐานเศรษฐกิจเพื่อ

ลดความน่าเชื่อถือของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่

ชายแดนภาคใต้ จึงได้ระดมกำาลังทำาลายทรัพย์สินที่เป็นเชิง

สัญลักษณ์ด้านธุรกิจในพื้นที่ การรุกคืบของทุนส่วนกลาง 

โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ บั่นทอนความเข้มแข็งขององค์กร 

สหกรณ์ที่เคยเป็นแหล่งในการซื้อขายของกินของใช้ 

นอกจากนั้นยังต้องการจะสื่อว่าฝ่ายรัฐไทยไม่ยอม

ให้การเจรจาสันติภาพมีความก้าวหน้าอย่างราบรื่น โดย

เฉพาะ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะไม่ยอม

ทำาตามข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของคณะเจรจาสันติภาพ

ของบีอาร์เอ็น ว่าด้วยเรื่องให้ทางฝ่ายไทยลงชื่อรับรองใน

เอกสารกรอบข้อตกลงทีโออาร์ ที่จะนำาไปสู่ในขั้นปฏิบัติทุก

ฉบับ และไม่ยอมให้สถานะมีหลักประกันชอบธรรมด้วย

กฎหมายแก่คณะของผู้แทนบีอาร์เอ็น ที่อยู่ในต่างประเทศ 

และมีความประสงค์จะกลับเข้ามาในพื้นที่เพื่อดำาเนิน

กิจกรรมทางการเมืองเปิดเวทีสาธารณะหารือกับประชาชน

ต้องยอมรับว่าที่ผ่านสังคมไม่ค่อยให้ความสนใจต่อ

สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์กลาง

อำานาจต้องสาละวนกับการแก้ไขประเทศร้อยแปดพันเก้า 

ยิ่งมาเจอกับโควิด-19 และวกมาช่วงท้ายเข้าสู่ความขัด

แย้งทางการเมืองช่วงปลายรัฐบาล ส่งผลให้พื้นที่ด้านล่าง

กลายเป็นภาพซ้อนทับของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเรื่องเขต

ปกครอง กำาลังเดินไปที่ปลายทางได้อย่างสะดวกขึ้น ในวัน

นี้ยังไม่มีตัวชี้วัดว่าฝ่ายรัฐ หรือขบวนการ ใครเหนือกว่า

ใคร แต่ลางบอกเหตุจากระเบิด 17 จุด มีความสุ่มเสี่ยงว่า

จะเกิดเหตุปั่นป่วนเป็นช่วงๆ.

การมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เพื่อที่จะเสริมเท่านั้นเอง ถ้า

สามารถที่จะลดระดับลงได้ ตนก็พร้อมที่จะลดให้ ซึ่งวันนี้

ยังหารือกันอยู่ในความจำาเป็น เรื่องการบูรณาการ การใช้

หน่วยงาน การมีไว้ใช้จะเป็นการสำารองไว้ ผมไม่ได้มุ่งหวังใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อประเด็นอื่นเลย.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

มื่อคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม วุฒิสภา นำาคณะโดยพลอากาศเอกประจิน จั่น

ตอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาการศึกษาและบุคลากร

ใน EEC ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ไทย-ออสเตรีย) และเยี่ยมดูงาน

พัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรม SNC ที่ร่วมมือกับคณะทำางาน

ประสานงานการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา สำานักงานเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ย้อนหลังไปช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่ประเทศเริ่มขับเคลื่อน “เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC มุ่งปรับฐานการพัฒนา-ดึง

การลงทุนและเทคโนโลยยุคใหม่-ปรับตัวจากความขัดแย้งอึมครึม 

สู่การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่-ในโลกดิจิทัลและการพัฒนายุค 4.0 

นั้น การผลิต-เทคโนโลยี-การศึกษา-การพัฒนาคนของเรายังวนอยู่

ในโลกใบเก่า ที่เป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ 2.0 อยู่เกือบทั้ง

ประเทศ! 

การพัฒนาบุคลากร 3 การศึกษาที่เป็นปัจจัยสำาคัญในการขับ

เคลื่อนประเทศนั้น ต้องจัดปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพราะการเปลี่ยน

ผ่านจากโลกใบเดิมสู่โลกใบใหม่ในวันนั้น การศึกษา-การพัฒนา

บุคลากรยังมีสภาวะถดถอย-ล้าหลัง-อยู่ในโหมดที่กำาลังถูกดิสรัป

จากความก้าวหน้าใหม่ ซึ่งเราเผชิญกับความสูญเปล่า-สูญเสียมหา

ศาลจากระบบการศึกษาแต่ละปี! มีบุคลากรที่จบการศึกษาทุกระดับ

ต้องตกงานปีละกว่า 5 แสนคน! เป็นสัญญาณอันตรายยิ่งต่อความ

ก้าวหน้าของประเทศ!!!

ในประเทศที่มุ่งปรับสร้างความก้าวหน้าทุกมุมโลกมีคำากล่าวที่

ชัดเจน-รับรู้ร่วมกันว่า “เราไม่อาจใช้ความรู้ในอดีต-มาจัดการศึกษา

พัฒนาคนในปัจจุบัน เพื่อสร้างอนาคตให้ชาติบ้านเมืองได้เลย” นี่คือ

ข้อสรุป-ความเป็นจริงที่โลกทั้งใบรับรู้อยู่! หากย้อนไปวันที่บ้านเมือง

เริ่มขยับใช้ EEC ขับเคลื่อนสร้างประเทศสู่ความก้าวหน้ายุคใหม่นั้น 

การศึกษา-การพัฒนาบุคลากรยังไม่ขยับไปไหน ยังจมอยู่ในหลักคิด-

วิสัยทิศน์เก่า ที่มีภาคปฏิบัติแบบยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (self center) 

อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง!

ขณะที่การสร้างการศึกษา-การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ต้องมุ่ง

ตอบโจทย์ความก้าวหน้าใหม่ อย่างน้อยใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่รัฐบาลปักธงไว้! ซึ่งการพัฒนาคนโดยรวมต้องเชื่อมประสานภาค

เศรษฐกิจที่เป็นจริง ตั้งแต่ภาคการผลิต บริการ จนถึงการยกระดับ

ปรับสร้างสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล การปรับสร้างระบบปฏิบัติการรับ

เศรษฐกิจใหม่ และการสร้างความก้าวหน้าใหม่ในระบบดิจิทัล-การ

สื่อสารยุคใหม่ทุกมิติ ฯลฯ ล้วนแตกต่างเกือบสิ้นเชิงกับสิ่งแวดล้อม

และโลกใบเก่าที่เคยชินของระบบการศึกษา-การผลิตบุคลากรที่

เคลื่อนไหวอยู่อย่างวังเวง!

การศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการจริง หรือ Demand driven 

Education จึงเป็นแนวทางใหม่ของการศึกษาที่ถูกกำาหนดวางเป็นเป้า

หมายสำาคัญที่ใช้ปรับทิศสร้างการศึกษาใหม่ หนุนสังคม-เศรษฐกิจ-

การดำารงชีวิตที่กำาลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม 4.0 และโลก

ดิจิทัลทุกขณะอย่างเข้มข้น!

นัยของ Demand driven Education ที่วันนี้กำาลังพูดถึงกันมาก

ในวงการศึกษา-การพัฒนาคนยุคใหม่นั้น มีนัยสำาคัญของการเป็น 

กระบวนระบบการศึกษาที่เป็นการจัดปรับระบบ-ทิศทางการศึกษาทั้ง

กระบวนระบบ มุ่งสร้างให้คนมีความรู้-ทักษะ-สมรรถนะโดยรวม ตรง

ตามความต้องการของงานและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เมื่อผู้คนจบการ

ศึกษา-การฝึกอบรมแล้วจะมีงานทำาทันที-รายได้สูง! ซึ่งจะลดความสูญ

เสียในระบบการศึกษาลงอย่างมีนัยสำาคัญ! 

รากฐานและเป้าหมายของการศึกษาตอบโจทย์ความต้องการ

จริง (Demand driven Education) มีนัยสำาคัญอยู่หลายประการ 

กล่าวคือ ประการแรกคือ เป็นการศึกษาที่มุ่งหยุดความสูญเสีย-สูญ

เปล่า-หยุดการตกงานจากผลิตผลของระบบการศึกษาทั้งหมดลง! ขยับ

ปรับให้การจัดการศึกษาที่สั่งสมความผิดพลาด-ความสูญเสียมายาว 

นานของการศึกษาไทย ซึ่งมักติดยึดในการเอาสถาบัน-ความรู้จาก

ครูอาจารย์เป็นศูนย์กลาง มาสู่โหมดความต้องการจริงของปัจจุบัน 

เพื่อขับเคลื่อนให้การศึกษาปรับไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจ-การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าที่เป็นจริง

ประการที่ 2 ขับเคลื่อน-จัดปรับให้มีการจัดการศึกษาที่ตอบ

โจทย์สมรรถนะ-ความรู้-ทักษะ-สิ่งแวดล้อมใหม่ ให้ตรงตามความ

ต้องการจริงในการงาน-การอาชีพ-การประกอบการยุคใหม่ ไม่ใช่การ

จัดการศึกษาแค่ให้มีการเรียนการสอน-มีห้องเรียน ที่เวียนว่ายไปตาม

หลักสูตร-วิชาเรียนที่เคยชินกันมาแต่เนิ่นนาน! แต่ต้องขับเคลื่อนให้

เกิดกระบวนการศึกษาให้มีความตื่นตัว-ร่วมมือกับโลกที่เป็นจริงใน

การปรับสมรรถนะ-ความรู้-ทักษะให้ตรงตามการงาน-ความรู้-โลก

แวดล้อมใหม่ที่เป็นจริง-นำาไปใช้ได้

ประการที่ 3 สร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมประสานรับผิดชอบ

ร่วม ระหว่างฝ่ายที่ต้องการบุคลากรสถานประกอบการต่างๆ (ทั้งภาค

อุตสาหกรรม-บริการ) กับสถาบันการศึกษาให้มีความร่วมมือ ทั้งในมิติ

ของเป้าหมาย-หลักสูตร-วิธีการเรียนการสอน-สิ่งแวดล้อม-และการ

ปรับตัวสื่อสาร ในกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องมุ่งตอบโจทย์การงาน

ที่แท้จริง เพื่อให้การศึกษามีความก้าวหน้าต่อเนื่อง-เป็นหนึ่งเดียวกับ

การพัฒนากิจการ เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสืบไป

การศึกษาต้องไม่ถูกทำาให้เป็นแค่ “วาทกรรม” หรือการปั้น

สร้างเหตุผลให้เกิดความชอบธรรมกับใคร-หน่วยงานใดทั้งสิ้น รวม

ทั้งไม่ใช่การสร้างพื้นที่การยอมรับทางสังคม แต่เป็นภาระบทบาทใน

ภารกิจร่วมกันในความรับผิดชอบต่อชีวิตและความก้าวหน้าของผู้คน

และสังคมโดยรวม.

นจำานวนมากอาจจะรวมทั้งบรรดา นายพล ทั้งที่อยู่ใน ทบ. 

อยู่ใน กลาโหม อยู่ใน สมช. และที่อยู่ใน กต. ที่นั่งอยู่ใน 

หอคอยงาช้าง ที่มีส่วนรับผิดชอบใน

งานดับ ไฟใต้ อาจจะ ตื่นตระหนก และ 

ตกใจ กับปรากฏการณ์ ดาวกระจาย 

ของ แนวร่วม หรือสมาชิกขบวนการ

แบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ที่ ปฏิบัติ

การวางเพลิง, วางระเบิดสถานี

บริการน้ำามัน ทั้ง ปตท. บางจาก และ

ร้าน สะดวกซื้อ 7-11 รวมทั้ง มินิบิ๊ก

ซี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม

แล้ว 17 จุดด้วยกัน และยัง แถมพ่วง 

ด้วยการวางเพลิง เสาสัญญาณ โทรศัพท์อีก

ต่างหาก 

ที่ต้อง ตื่นตระหนกตกใจ เพราะอะไร ก็เพราะว่าตลอดเวลา

หลายปีที่ผ่านมา นายพล และ ผู้นำา หน่วย ผู้นำาประเทศ ถูก นาย

พล ในพื้นที่ ซึ่ง สืบทอด ตำาแหน่งมา รุ่นสู่รุ่น หลอกให้เชื่อว่า

สถานการณ์ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น เรามาถูก

ทาง กองกำาลังของ บีอาร์เอ็น เหลือน้อย เราสามารถ ควบคุมพื้นที่ 

และสามารถ จำากัดเสรีภาพ ของ แนวร่วม ไว้ได้ 

แม้แต่เรื่องที่ เยาวชน ชาย-หญิง รวมตัวกัน เรือนหมื่น ที่ 

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และที่อื่นๆ เพื่อประกาศการจัดตั้ง วันเยาวชน

แห่งชาติปาตาน ีก็ถูก นายพล บางคน เคลม ว่าเป็นผลงานของ

ตนเอง เพื่อให้มีการแสดงออกทางด้าน อัตลักษณ์ ของชนชาว 

มลาย ูทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เคยรู้มาก่อน หลังเกิดเหตุ วิ่งแจ้น หา

ข้อมูลกัน จ้าละหวั่น เพื่อรายงานคนที่อยู่บน หอคอยงาช้าง 

ส่วน ผู้เขียน ไม่ตื่นตระหนกอะไรเลยกับสถานการณ์

เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม เพราะมีการ บอกเหตุ ว่าจะมี

การ ก่อการร้าย ครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่การยิง ไทย

พุทธ ที่เป็น พรานล่าสัตว ์และการวางระเบิด แสวงเครื่อง ที ่

ศาลาพัก ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การ ทิ้งบอมบ์ เข้าใส่ ป้อม

ยาม ตำารวจทางหลวง กะลาพอ ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และ

การวางระเบิด แสวงเครื่อง แบบ คิลลิ่งโซน หรือ ทุ่งสังหาร 

ที่สวนยางชาวบ้าน หลังวัด โคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส ที่ทำาให้มี ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่เจ็บ-ตายจำานวน

หนึ่ง 

เพราะในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่มักจะมีการ ก่อ

เหตุ มากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีวัน สัญลักษณ์ ที่ บีอาร์เอ็น 

ใช้ในการ กระตุ้นเตือน ความ ทรงจำา ของชนชาว มลายู 

และ มุสลิม ทั้งโลกให้ระลึกถึง เช่นวันที่ 13 สิงหาคม เป็นวันที่ หะยี

สุหลง หายสาบสูญ วันที่ 17 สิงหาคม เป็นวันชาติ หรือประกาศ 

เอกราช ของประเทศอินโดนีเซีย และวันที่ 31 สิงหาคม คือ วันชาติ

มาเลเซีย 

โดยเฉพาะวันที่ 17 ที่เป็นวันชาติของอินโดนีเซีย ซึ่งตรง

กับวันที่ แนวร่วม ก่อเหตุวางระเบิด วางเพลิง ปั๊มน้ำามัน และร้าน

สะดวกซื้อ 17 จุด คือวันชาติอินโดนีเซีย ที่มีความหมายกับ บีอาร์

เอ็น 2 ประการด้วยกัน ประการแรก การประกาศ เอกราช ของ 

อินโดนีเซีย กำาลังสำาคัญคือ เยาวชน และหลายปีมานี้ บีอาร์เอ็น ให้

ความสำาคัญกับการ ปฏิวัติเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่าง จริงจัง เพื่อใช้เป็น กำาลัง สำาคัญ เพื่อนำามาถึงความต้องการ

ที่จะจัดตั้ง เขตปกครองตนเอง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

ประการที่ 2 รูปแบบ หรือโครงสร้าง รวมทั้งการ เรียกขาน การ จัด

ตั้ง ของ บีอาร์เอ็น ทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถอดแบบ มา

จาก อินโดนีเซีย มีความ คล้ายคลึง จังหวัด อาเจะห ์ที่สามารถต่อสู้

กับรัฐบาลอินโดนีเซียจนสามารถได้ ชัยชนะ เป็นเขต ปกครองตนเอง 

ณ ขณะนี้ 

ส่วนวันที่ 31 สิงหาคม ที่เป็น วันชาต ิของมาเลเซีย 

ก็เป็น สัญลักษณ์ แห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาถึงคำาว่า 

เมอร์เดกา หรือ เอกราช ซึ่งในทุกปีของ วันชาติ

มาเลเซีย โดย แนวร่วม ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้จะนำาเอาธงที่เขียนคำาว่า เมอร์เดกา ไป 

แขวนไว้ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการ พ่นส ีอักษร

คำาว่า เมอร์เดกา ตามถนนหนทาง แม้แต่หน้า

ฐานปฏิบัติการของ ทหาร ก็เคยมีการแขวน ป้าย

ผ้า เหล่านี้ ทั้งหมดคือเรื่อง ปกติ ของ ปฏิบัติการ 

ตาม วงรอบ ของขบวนการ บีอาร์เอ็น ไม่มีอะไรแปลก 

ไม่มีอะไรใหม่ เพียงแต่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เก่าเกินไป 

ทั้งในเรื่องของ ข้อมูล และเรื่องของการ ปฏิบัติการ ทั้งเรื่อง การข่าว 

และการ ป้องกัน ในพื้นที่ 

และอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่กว่านั้นคือ เรื่องของการ พูด

คุย ระหว่างคณะ พูดคุยสันติสุข ของฝ่าย รัฐไทย กับการ พูดคุย

สันติภาพ ของตัวแทนขบวนการ บีอาร์เอ็น ที่ถูก กำากับ โดยองค์กร

ของ ชาติตะวันตก ซึ่งเป็นการ พูดคุย ที่ฝ่ายรัฐไทยถูก ยกระดับ โดย

ไม่รู้ตัว หรือโดยที่ไม่มีความคิด และยังเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการ ยกระดับ 

เพราะยังไม่ได้ จรดปากกา ในการ เซ็น เอกสารข้อตกลงตามที่ บีอาร์

เอ็น ต้องการ 

แต่..โดยข้อเท็จจริงการ พูดคุย ถูก ยกระดับ ไปแล้ว ตั้งแต่ใน

การ พูดคุย ที่มี ฝรั่ง 2 คนมานั่งเป็น สักขีพยาน ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียก

ร้องของ บีอาร์เอ็น และล่าสุดมีการ ยกระดับ ด้วยการขอให้ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ไฟเขียว ให้ แกนนำา ของ บีอาร์เอ็น ทั้งที่มี หมายจับ 

และ ไม่ม ีเข้ามาร่วมทำากิจกรรมทาง การเมือง กับกลุ่ม เอ็นจี โอ และ ซี

เอสโอ ในพื้นที่ พร้อมทั้งขอให้ตั้ง มอนิเตอริ่งทีม มาทำาหน้าที่ ตรวจสอบ 

สืบสวน หาข้อเท็จจริง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ก่อนที่ อาเจะ จะได้รับการเป็นเขต ปกครองตนเอง วิธีการของ 

อาเจห์ะ ก็แบบนี้ ขอให้มีการตั้ง มอนิเตอริ่งทีม โดยมีตัวแทนจาก ชาติ

ต่างๆ เข้ามาทำาหน้าที่ตรวจสอบ สืบสวน ข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ความ

รุนแรงที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุอะไร และใครเป็นคนทำา 

วิธีการที่จะให้มี มอนิเตอริ่งทีม เกิดขึ้น คือการสร้าง สถานการณ ์

ให้มีความรุนแรง มีคนตาย มีคนเจ็บ มีการ สูญเสีย ผู้คน อพยพ ออก

จากพื้นที่ เช่นเดียวกับที่ แนวร่วม และ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์

เอ็น ใช้อยู่ในขณะนี้ เช่น วางระเบิดให้มีการบาดเจ็บ ล้มตาย ให้หวาด

กลัว และ อพยพ ออกจากพื้นที่ 

การ พูดคุย เรื่องขอให้เทศกาล เข้าพรรษา เป็นการเข้าพรรษา 

สันติสุข การขาย ความโง ่อีกอย่างหนึ่ง เพราะ เข้าพรรษา กับ รอม

ฎอน เป็นคนละเรื่อง เข้าพรรษาเป็นเรื่องของ พระ ในศาสนาพุทธ 

ไม่ได้หมายถึงประชาชนคนพุทธ เพราะ คนพุทธ ไม่ได้เข้าพรรษา

หรือ จำาพรรษา แบบเดียวกับ พระภิกษุ แต่ รอมฎอน เป็นเรื่องของ 

ประชาชน ที่นับถือ ศาสนาอิสลาม ทุกคนที่ต้อง ถือศีลอด ถ้าเรื่อง

อย่างนี้ยังแยกกันไม่ออก ก็ไม่ควรไปทำาหน้าที่ในการ ตีโง่ ให้ บีอาร์

เอ็น หัวเราะ 

 สิ่งที่คณะ พูดคุย ของ รัฐไทย ควรจะทำา ไม่ใช่เรื่องการ

เสนอเรื่อง เข้าพรรษาสันติสุข หรือไปรีบเรื่องการ ตั้งมอเตอริ่งทีม 

แต่ต้องยื่นขอเสนอว่า ก่อนที่จะมีการ พูดคุย ในเรื่องสำาคัญต้องขอ

ให้ บีอาร์เอ็น หยุดใช้ หมู่บ้าน แนวชายแดนมาเลเซียหยุดการ ผลิต

ระเบิด เพื่อนำาเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัด เพราะวันนี้ระเบิด

ทั้งหมดที่ใช้ก่อการร้ายในพื้นที่ จชต.อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของมาเลเซีย 

และ บีอาร์เอ็น เป็นผู้ ผลิต ในหมู่บ้าน จัดตั้ง ชายแดนมาเลเซีย 

และทีม พูดคุย ของรัฐไทยต้องขอให้มีการ เปลี่ยนตัว หัวหน้า 

พูดคุย จาก หิพนี มะเระ ที่วันนี้ ไม่ได้เป็น แกนนำา ของขบวนการ บี

อาร์เอ็น แล้ว มาเป็น นิอาซิ นิฮะ ที่เป็นเลขาธิการบีอาร์เอ็น จึงจะ

สมเหตุสมผลของการ พูดคุย ที่ถูกต้อง วันนี้เราคุยกับ เบี้ย ของ บี

อาร์เอ็น ที่ไม่ใช่ แกนนำา ขบวนการ ซึ่งไม่สามารถให้ คำามั่นสัญญา 

ใดๆ ว่า ใน อนาคต จะมีการ ปฏิบัติ ตามคำาพูดที่ให้ไว้ เพราะพวก

เขาเป็นเพียง ตัวแทน ที่ไม่มี อำานาจ ในการ สั่งการ และในการ 

บริหาร ขบวนการแต่อย่างใด 

รวมทั้งการไป เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามคำาเชิญ

ของ ไอซีอาร์ซี เพื่อไปบอกรายละเอียดของการ ฆ่าคน ที่ถูกต้อง

ตาม กฎหมาย หรือการ วิสามัญ กองกำาลังติดอาวุธที่ ต่อสู ้

กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะในขบวนการ สันติภาพ ไม่มีการตาย

ที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการไป รายงานถึงการ ปฏิบัติ

การ ตาม กฎหมาย ต่อขบวนการ บีอาร์เอ็น ที่ถูกขบวนการ 

สันติภาพ มองว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้ทาง การเมือง เป็นเรื่อง

ความ แตกต่าง ทาง ความคิด ที่ไม่ใช่ อาชญากร จึงเป็นการ 

ตีโง่ ให้กับองค์กร ต่างชาต ิที่ต้องการจะมา แทรกแซง 

สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว 

ปฏิบัติการ เมื่อคืนวันที่ 17 ของ บีอาร์เอ็น เป็น ปฏิบัติ

การ ของกลุ่ม เยาวชน-ชาย-หญิง ที่ถูก จัดตั้ง โดย ดุลเลาะ 

แวมะนอ ซึ่งถูกส่งเข้ามาทำาหน้าที่ จัดตั้ง เป็นเวลากว่า 2 ปี

แล้ว ข่าวที่เป็นว่า ผู้เข้ามาก่อเหตุปลอมเป็น ผู้หญิง อาจจะไม่

ได้ ปลอม แต่เป็นปฏิบัติการของเยาวชน หญิง จริงๆ 

และที่ต้อง ใส่ใจ และเข้าใจให้ถูกต้องคือ ทุก ปฏิบัติการ 

ในคืนวันที่ 17 เขาไม่ต้องการให้มีความ สูญเสีย เพราะคนส่วน

ใหญ่ที่ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าวเป็น มุสลิม จึงได้มีการประกาศ

วางเพลิง วางระเบิด และไล่ผู้คนออกจากสถานที่ก่อน ปฏิบัติ

การ ซึ่งนี่คือ นโยบาย ที่ เจนีวาคอล ได้ อบรม ให้กับ บีอาร์เอ็น 

และเรื่องของการก่อการร้ายยังไม่จบ แต่จะมีการ พุ่งเป้า 

ไปที่คน ไทยพุทธ อีกครั้ง เพราะสถานการณ์ที่ลดความรุนแรงลง

กว่า 3 ปี รวมทั้งการ พัฒนา ในพื้นที่ที่ได้ผล ทำาให้คน ไทยพุทธ ที่ 

ทิ้งถิ่น เริ่มมีความหวัง เริ่มเดินทางกลับเข้าพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

บีอาร์เอ็น ไม่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องกลับมาใช้ความ รุนแรง อีกครั้ง 

ต่อจากนั้น เป้าหมาย อาจจะเป็น สถานที่ราชการ ในส่วน

ที่ อ่อนแอ และที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เสี่ยง เพื่อที่จะให้มีการตั้ง มอนิเตอ 

ริ่งทีม ตามที่ บีอาร์เอ็น นำาเสนอต่อ คณะพูดคุย ตาม นโยบาย ที่ 

องค์กรต่างชาต ิวางแผนไว้ ก็ต้องติดตามดูว่า รัฐไทย และ นาย

พล ทั้งหลายจะเดินไปสู่ กับดัก ตามที่เขาวางไว้หรือไม่.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

บึ้ม-วางเพลิงชายแดนใต้ คือ ‘อาเจะห์โมเดล’

เพื่อนำ�ไปสู่ ‘เขตปกครองตนเอง’ ที่ ‘บีอ�ร์เอ็น’ ต้องก�ร

ค

ห

เ

DEMAND Driven :

ถอดรหัสการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการจริง 
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3บทความ-ในประเทศ

อ๊ะยังไง! เก้าอี้ “ผบ.ตร.” หรือ “ผู้บัญชาการ

ตำ�รวจแห่งช�ติ” คนที่ 13 แห่ง “กรมปทุมวัน” 

ยิ่งใกล้คลอด ยิ่งใกล้ถึงวันประชุมคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยตำ�รวจแห่งช�ติ (ก.ต.ช.) เพื่อคัดเลือกผู้เหม�ะ

สมดำ�รงตำ�แหน่ง

ผบ.ตร.คนใหม่

ต่อคิวจ�ก “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร. ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�รวันที่ 30 ก.ย.65

ดูจะมีแรงเหวี่ยง ดูจะมีแรงสวิง ดูจะมีร่องรอย 

“ฝุ่นตลบ”!!!

ทั้งๆ ที่ในช่วงโค้งสุดท�้ย ชื่อ “บิ๊กเด่น” 

พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พุ่ง

ทะย�นแซงหน�้แคนดิเดตร�ยอื่นๆ 

ด้วยแรงสนับสนุนที่ต�่งก็รับรู้กันอยู่ว่� ตลอด

ระยะเวล�ที่ผ�่นม� “บิ๊กเด่น” ทำ�ง�นเข้�ต� “บิ๊กตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล�โหม  และ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ อย�่งม�ก

ไม่น�่จะมีอะไรพล�ด ไม่น�่จะมีใครม�แซงได้

เกือบทุกสำ�นักต�่ง “ฟันธง” ผบ.ตร.คนที่ 13 ชื่อ  

“พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์”

ทว�่จู่ๆ ช่วง 2-3 วันที่ผ่�นม� มีบ�งสิ่งบ�ง

อย่�งที่น่�สนใจ ในทำ�นองสัญญ�ณที่เคยห�ยไปเกือบ

เดือน เริ่มขยับ เริ่มมีก�รเชื่อมต่ออีกครั้ง พร้อมๆ 

เสียงกระเส็นกระส�ย ผูกสัมพันธ์เชื่อมโยง 

“เซนต์ค�เบรียลคอนเนกชัน”!!!

ทำ�ให้ชื่อ “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ 

รอง  ผบ.ตร. แคนดิเดตอีกร�ย ที่เคยด�วน์ ที่เคย

เงียบไปพักใหญ่ เริ่มกลับม�ส่องประก�ย กลับม�เจิด

จรัส

มีลุ้นเก�้อี้ “ผบ.ตร.” อีกครั้ง!!! 

แต่ถึงขั้นจะป�ดหน�้ “บิ๊กเด่น” นั่งเก�้อี้ “ผบ.

ตร.”  หรือไม่ ณ ชั่วโมงนี้ คงเป็นอะไรที่ตอบย�ก

เพร�ะภ�ยใต้ดวงอ�ทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำ�รวจ

ไทยทำ�ไม่ได้ 

แคนดิเดตทั้ง 2 ร�ย จ�กรั้วส�มพร�น ใครจะ

ได้เป็น  “ผบ.ตร.คนใหม่”

“บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. รับผิดชอบง�นคว�มมั่นคง (มค.) นักเรียน

เตรียมทห�รรุ่น 22 และ นรต.รุ่น 38 เกษียณปี 2566 

ปริญญ�โท  รัฐประศ�สนศ�สตร์จ�ก City University 

ประเทศสหรัฐอเมริก�, หลักสูตร Pacific Train-

ing  Initiative (PTI) ของ F.B.I, หลักสูตรก�รควบคุม

ฝูงชน ของ Tacoma Police Department ประเทศ

สหรัฐอเมริก�

“บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง 

ผบ.ตร. รับผิดชอบง�นป้องกันปร�บปร�ม (ปป.) 

นักเรียนเตรียมทห�รรุ่น 24 และ นรต.รุ่น 40 เกษียณ

ปี 2567 ปริญญ�โท  MPA จ�กสหรัฐอเมริก�, 

หลักสูตร FBI จ�กสหรัฐอเมริก�, หลักสูตรสืบสวนจ�ก

สหรัฐอเมริก�-ออสเตรเลีย  ระหว่�งปี 2561-2564 

ดูแล้วน�่จะสู้กันถึงฎีก�!!!

หรือ ผบ.ไม่ใช่ ‘เด่น’!

เ

บิ๊กตู่สั่งปรับรบภัยไซเบอร์

 แน่จริง...‘ก็มาสิ(วะ)’

วก “สัมภเวสี-ผีดิบ” จะกลัว “ข้าวสารเสก”

เช่นเดียวกับ......

พวกทุจริตคิดไม่ซื่อ ท่ีมีแผน “ก่อก�ร-ก่อกวน” คว�มสงบเรียบร้อย

ต่อสังคมบ้�นเมือง

จะกลัว “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”!

กับช�วบ้�น-ช�วช่อง ท่ีทำ�ม�ห�กินสุจริต และมีคว�มรักบ้�น-รัก

เมือง เคยเห็นใครต้องเดือดร้อน กับก�รท่ีรัฐบ�ลใช้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” บ้�ง?

ก็ไม่มี....

เพร�ะเจตน�รัฐบ�ล ไม่ได้หวังใช้ท�งกำ�ร�บปร�บปร�มประช�ชน 

ใช้เพื่อคล่องตัวในง�น “รับมือโควิด” เพื่อประช�ชน เท่�น้ัน

ผู้เห็นถึง “คว�มจำ�เป็น” ต้องมีเผื่อไว้ ในเรื่องน้ีดีท่ีสุด คือ “แพทย์-

พย�บ�ล-บุคล�กรท�งก�รแพทย์”

แต่น่ี...เมื่อว�น (๑๙ ส.ค.๖๕) กลับมีแพทย์กลุ่มหน่ึง ในน�ม “ชมรม

แพทย์ชนบท”

โพสต์รูป “น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล” รองน�ยกฯ และ รมว.

ส�ธ�รณสุข ให้สัมภ�ษณ์ 

กรณี “จะเสนอท่ีประชุม ศบค.” ลดสถ�นะโควิด-19  จ�กโรคติดต่อ

อันตร�ย เป็นโรคติดต่อท่ี “ต้องเฝ้�ระวัง” 

และท่�นอนุทินบอกว่� “ช่วงน้ี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีคว�มจำ�เป็น”

แล้ว “ชมรมแพทย์ชนบท” ก็โพสต์ข้อคว�มว่�.......

“เป็นงง ‘อนุทิน’ ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ เพื่อใคร!!!???

เพื่อไว้กันม็อบไล่….หรือ เอ้ือผู้รับเหมา กันแน่???

เมื่อกระทรวงสาธารณสุขลดระดับโควิด 19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

อย่างท่ีต้ังใจ ขอให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปด้วย…..”

“ชมรมแพทย์ชนบท” คือหน้�ก�กโม่งกลุ่มไหน ของใคร และเพื่อ

ใคร?

คงไม่ต้องจ�ระไนนะ ก็เครือข่�ย NGOs “ส�มเหล่ียมเขย้ือนภูเข�” 

น่ันแหละ

ส่วนใหญ่เป็นคนมีเจตน�ดีห�กิน-ห�อยู่เพื่อสังคม แต่รุ่นต่อๆ ม� ก็

มี “ดีบ้�ง-เสียบ้�ง” คละกันไป ต�มสภ�พปัจจัยท�งก�รเมือง

รุ่นน้ี-ขณะน้ี คนท่ีเป็นประธ�นชมรมแพทย์ชนบทต่อจ�ก “หมอ

เกรียง” ท่ีอ้ือฉ�ว ถ้�จำ�ไม่ผิด คือ

“นพ.สุภัทร ฮ�สุวรรณกิจ” ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลจะนะ ท่ีอยู่

ท่ีน่ีจนร�กงอก

หมอคนน้ี เป็นนักเคลื่อนไหวในส�ยเลือดต้ังแต่เป็นนักศึกษ� ผม

เข้�ใจธรรมช�ติในคว�มเป็นเข� เท่�ๆ กับท่ีเข�เป็นหมอ แต่ไม่เคยเข้�ใจ

สถ�นภ�พตัวเข�เองเลย!

คงเห็นตัว “หมอฮ�” กันแล้ว เพร�ะแทบทุกคร้ังท่ีมีม็อบ หมอฮ�

จะเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในน้ันเสมอ

อย่�งตอนขบวนก�รแดงส้มส�มน้ิวล้มเจ้�จล�จล ไล่ประยุทธ์ออก

ไป ก็จะเห็น “หมอฮ�” ผลุบโผล่ประจำ�

กติกาอย่างคนรู้จักพอ 

เปิดทางให้เมืองไทยเดินไปข้างหน้า เปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยได้

เติบโต

8 ปีแล้ว พอเถอะนะ นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ชมรมแพทย์ชนบท 18 สิงหาคม 2565

------------------------------------

ก็เชื่อแล้วล่ะ “ชมรมแพทย์ชนบท” คือ “พ่อของกระทรวงส�ธ�รณสุข”

เหนือรัฐบ�ล เหนือกระทรวง เหนือจริยธรรมแพทย์ เหิมเกริม ต้ังตน

เป็นใหญ่ ชนิดท่ีไม่มีใครทำ�อะไรได้!

ก็แนวร่วมเข� นัดชุมนุมใหญ่ “ไล่น�ยกฯ” ๘ ปี ต้องออกไป ต้ังแต่พรุ่ง

น้ี (๒๑ สิงห�) น่ีเล่� จึงเร่งให้เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 ฉวยจังหวะ ๒๔ สิงห� “น�ยกฯ ๘ ปี” อ้�งเป็นเหตุ....

ระดมหล�กส�ยพันธ์ุ เป็นขบวนก�ร “สรรพสัตว์ป่วนเมือง” ต�มรูป

ก�รณ์น่�จะว�งแผน “ยึดถนน-ครองเมือง” ไปถึงง�น APEC โน่น!

ขืนปล่อยให้ “พลเอกประยุทธ์” เป็นประธ�นง�น APEC สะดวกสบ�ย  

มันจะเด่นเกินหน้�-เกินต� “โทน่ี เอ๋ง” ม�กไป 

และย�กจะสกัดอีก ๔ ปีของประยุทธ์ ในเทอมเลือกต้ังท่ีจะถึง

ต้องขัดขว�ง ไม่เปิดท�งสะดวกให้ เหมือนท่ีเคยทำ�ล�ยง�นประชุม “สุด

ยอดผู้นำ�อ�เซียน” ปี ๒๕๕๒ ท่ีพัทย� สมัยอภิสิทธ์ิโน่นม�คร้ัง!

ชมรมหมอฮ�ออกม�โพสต์ซ่� ก็หวัง “เคลียร์ท�ง” ให้บ้�นเมือง “ว่�ง

เงื่อนไข” พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะได้อ้�งสิทธิเสรีภ�พ “กวนเมือง” สะดวก

อ�จสงสัย ว่�ง�นน้ี ทำ�ไมขบวนก�ร ๓ น้ิว-๓ สัตว์ “ล่มช�ติ-ล้มสถ�บัน” 

จึงไม่ออกม�เคลื่อนไหว เงียบผิดสังเกต?

ไม่ต้องสงสัยไปหรอก เพร�ะ “๓ น้ิว-๓ สัตว์” กับ “ชมรม แพทย์

ชนบท” ของหมอฮ� 

เป็น “เง�ในเง�” กันอยู่แล้ว!

แก๊งเดียวกัน เวียนเป็น “ม็อบร้อยชื่อ” เบอร์บัญชีใคร-เบอร์บัญชีมัน 

น่ีคือสันด�นท่ีเป็นกันอยู่

คว�มจริงไม่แฟร์กับหมอ NGOs ชนบทบ�งส่วนนะ ท่ีเข�มุ่งม่ันด้วย

อุดมก�รณ์ “หมอรุ่นใหม่” เพื่อช�วบ้�นและสังคมแท้จริง ก็มีอยู่ม�ก

ก�รท่ีเอ�ก�รเมืองเพ่ือผลประโยชน์เฉพ�ะคน-เฉพ�ะพรรคม�

เคลื่อนไหว ในน�ม “ชมรมแพทย์ชนบท” เช่นน้ี 

หมอท่ีเข�ไม่เก่ียว เข�พลอยเสื่อมไปด้วย!

เมื่อหมอสุภัทร “ประธ�นชมรม” ทำ�เพื่อก�รเมืองแดงส้มส�มน่้ิวเช่นน้ี 

ก็ไม่ควรใช้น�ม “ชมรมแพทย์ชนบท”

เมื่อรักจะเป็นฮีโร “แดงส้มส�มน่้ิว” ในหมู่หมอ ก็ปักทวน-ปักชื่อ “นพ.

สุภัทร ฮ�สุวรรณกิจ” ลงไปในแถลงก�รณ์ ให้มันโอ่อ่� สง่�ง�มไปเลย

จะใช้น�ม “ชมรมแพทย์ชนบท” เป็นท่ีซุกตัว-ซ่อนหัวในก�รกระทำ�ท่ี

ซ่อนเร้นอยู่ทำ�ไม?

ดูอย่�งรุ่นเดอะ “ไพศ�ล พืชมงคล” เข�ซี เมื่อก่อน ทุกโพสต์ จะมีสร้อย

ต่อท้�ยชื่อ “อดีตกรรมก�รผู้ช่วย รองน�ยกรัฐมนตรี” 

แต่เมื่อว�น โพสต์ล่�สุด ผมอ่�นจ�กเว็บ MGR ออนไลน์ สร้อยเข�

เปล่ียนเป็น “คณะหลอมรวมประช�ชน” ไปแล้ว

 เป็นชื่อขบวนก�รขับไล่น�ยกฯ “๘ ปี ออกไป” ท่ีจตุพร พรหมพันธ์ุ 

- เจ๋ง ดอกจิก และ “ทน�ยนกเข�” ขับเคลื่อนอยู่ขณะน้ี

โพสต์เมื่อว�น ว่�

“Paisal Puechmongkol “ 

เมื่อวาระ 8 ปีครบลง ในวันท่ี 23 สิงหาคม 65 เวลา  24:00 น. 

ผู้ที่มีหน้าที่สำาคัญที่สุดคือประธานรัฐสภา ที่จะต้องเรียกประชุม

รัฐสภา เพื่อพิจารณาสรรหานายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

ถ้าไม่ทำาหน้าท่ีน้ี จะต้องรับผิดทางกฎหมายท้ังในทางอาญาในทาง

จรรยาบรรณและการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ

จับตาดูว่าประธานรัฐสภาจะว่าอย่างไรในเรื่องน้ี

เพราะนี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานรัฐสภา

โดยตรง 

แต่ถ้าเห็นว่ามีปัญหาต้องตีความก็เป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภา 

ที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ครบถ้วนทุกประเด็นปัญหา

ส่วนการที่สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อกันขอให้ส่งเรื่องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ก็เป็นสิทธิในส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่จะทำาได้ 

ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 

และในเรื่องน้ี คงไม่ต้องใช้เวลามาก เพราะใช้เอกสารหลักฐานและ

การอ้างอิงน้อยมาก คือ

-พระบรมราชโองการในรัชกาลท่ี 9 โปรดเกล้าฯ ต้ังพลเอกประยุทธ์

เป็นนายกเมื่อ 24 สิงหาคม 57

-มติท่ีประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยเจตนารมณ์แห่ง

รัฐธรรมนูญท้ังชุด โดยเฉพาะมติท่ีประชุมว่าด้วยเจตนารมณ์ของมาตรา 

158 และ....ฯลฯ.......

--------------------

ยกบ�งช่วงม�พอเป็นนิทัศน์อุท�หรณ์ พอนะ

“ทน�ยนกเข�-จตุพร-ไพศ�ล” รวมเป็นองค์ ๓ ก็นับว่�มหัศจรรย์

น่�สังเวช ดูหนังตัวอย่�งท่ี “เจ๋ง ดอกจิก” ข้ึนเวทีประก�ศไว้อ�ทิตย์ก่อน 

เป็นตัวอย่�งก็ได้

“............ฝากไปยังไอโอท่ีแฝงตัวอยู่ท่ีจะไปรายงานนาย ให้รายงานให้

ตรงว่า คนท่ีมาร่วมฟังปราศรัยคร้ังน้ี  ๓,๐๐๐ คน นนทบุรี สมุทรปราการ 

นครปฐม กรุงเทพฯ 

๒๑ สิงหา คนจะมาเพ่ิมมากกว่าน้ี ๓-๔ เท่า แล้วพลเอกประยุทธ์

จะอยู่ได้อย่างไร 

จะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ ขณะน้ี คือ ‘คณะหลอมรวมประชาชน’ ไล่

ประยุทธ์ 

ท่ีกำาลังทำาผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้มีกระแสดังกล่าวนักร้องดัง 

‘แจ๊กสัน หวัง’ ขอให้วันท่ี ๒๑ สิงหานี้มารวมตัวกันให้มากๆ”...ฯลฯ....

หมู่นี้ฝนตก เป็นธรรมดา ที่เห็น “ขี้หมูไหล....”!

ทำ�ไม “ชมรมแพทย์ชนบท” จึง “เร่งวัน-เร่งคืน” ให้เลิกใช้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 

จนออกนอกหน้�เหลือเกิน 

มี “ส่วนได้-ส่วนเสีย” อะไรกับเข�หรือ หรือมีเจตน�ซ่อนเร้น กับก�ร

มี-ไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงได้ด้ินรนและร้อนรนขน�ดน้ี?

เมื่อลองลำ�ดับก�รเดินเกมของขบวนก�รแพทย์ชนบท ก็พอได้เห็นเค้�

โคลงอยู่ร�งๆ

เพร�ะก่อนโพสต์ “ตีรุก” รัฐมนตรีอนุทินเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ๒-๓ วัน

ก่อน ก็มีโพสต์ในน�มชมรมแพทย์ชนบทออกม� ดังน้ี

.........................................

ชมรมแพทย์ชนบท

แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท

“8 ปีแล้ว พอเถอะนะ”

กติกาทางสังคมเรื่องการดำารงตำาแหน่งของนายกรัฐมนตรีรวมกันต้อง

ไม่เกิน 8 ปี เป็นเจตนารมณ์ท่ีก้าวหน้าของท้ังรัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 นับว่าครบ 8 ปีการดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  อย่างชัดเจน ท่านรับเงินเดือน

นายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว  ท่านใช้อำานาจนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว ท่านรับ

สวัสดิการจากภาษีประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว 

น่ีคือข้อเท็จจริงท่ีตรงไปตรงมาว่า ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว 

จึงถึงเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีจะก้าวลงจากตำาแหน่งอย่างมีศักด์ิศรีตามเจตนา

รมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ  2560

ในช่วงเวลาหน่ึงสัปดาห์ท่ียังเหลืออยู่น้ี 

ชมรมแพทย์ชนบทขอเชิญชวนให้ทุกองค์กรในสังคมไทย ร่วมกัน

แสดงออก สร้างกระแส “8 ปี พอแล้ว” กันให้กระห่ึม

ประเทศไทยยังมีคนดีคนเก่งท่ีสามารถทำาหน้าท่ีนายกรัฐมนตรีได้

จำานวนไม่น้อย 

ขอให้นายกประยุทธ์ มีสำานึกประชาธิปไตย ก้าวลงจากตำาแหน่งตาม

พ

มือบึ้ มป่ วนใต้ !

วงจรปิดมัดแน่น

ต�มล�ยนิ้วมือ

ยะลา • คืบหน้�บ้ึมป่วนช�ยแดน

ใต้เมืองยะล� งัดหลักฐ�นวงจรปิด

สแกนห�คนร้�ย เจ้�หน้�ท่ีลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบเพ่ิมหลักฐ�นพย�น พร้อม

ห�ล�ยน้ิวมือช้ีเป้�กลุ่มก่อก�ร 

เมื่อวันศุกร์ จ�กเหตุก�รณ์

คนร้�ยไม่ทร�บกลุ่มและจำ�นวนก่อ

เหตุสร้�งสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบ 

17 จุดพร้อมกันในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ช�ยแดนใต้ ช่วงกล�งดึกของวันท่ี 

17 ส.ค.65 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 

1 ร�ย และได้รับบ�ดเจ็บเล็กน้อย

จำ�นวน 7 ร�ย ร้�นสะดวกซ้ือ 7-11, 

mini Big C ป๊ัมน้ำ�มัน และทรัพย์สิน

ได้รับคว�มเสียห�ยเป็นจำ�นวนม�ก 

สำ�หรับในพ้ืนท่ีจังหวัดยะล� 

เกิดเหตุ 6 จุด ใน 4 อำ�เภอ ได้แก่ 

ร้�นสะดวกซ้ือ 7-11 ป๊ัม ปตท.

ยะห� อ.ยะห� จ.ยะล�, mini Big C 

ส�ข�ร�มัน ต.ก�ยูบอเก�ะ อ.ร�มัน 

จ.ยะล�, ร้�นสะดวกซ้ือ 7-11 หมู่ท่ี 2 

ต.บันนังสต� อ.บันนังสต� จ.ยะล�, 

ร้�นสะดวกซ้ือ 7-11 บ้�นเนียง 

หมู่ท่ี 4 ต.เป�ะเส้ง อ.เมืองยะล� 

จ.ยะล�, mini Big C บ้�นบันนังสต� 

อ.บันนังสต� จ.ยะล� และร้�น

สะดวกซ้ือ 7-11 บ้�นพงลูก�                                                     

อ.ยะห� จ.ยะล� นอกจ�กน้ี กลุ่ม

คนร้�ยยังได้ลอบว�งเพลิงเผ�เส�ส่ง

สัญญ�ณโทรศัพท์ อีก 2 จุดในพ้ืนท่ี 

ต.ก�ยูบอเก�ะ อ.ร�มัน จ.ยะล� จน

ได้รับคว�มเสียห�ยอีกด้วย

คว�มคืบหน้�ล่�สุด ผู้สื่อข่�ว

ร�ยง�นว่�จ�กก�รสืบสวนสอบสวน

ของเจ้�หน้�ท่ีท่ีลงพ้ืนท่ีเกิดเหตุเพื่อ

สืบพย�นบุคคลและพย�นวัตถุ 

รวมถึงตรวจล�ยน้ิวมือของคนร้�ย 

ซ่ึงจ�กก�รตรวจสอบดูจ�กกล้อง

วงจรปิดภ�ยในมินิบ๊ิกซีก่อนคนร้�ย

จะลงมือเผ� พบว่�คนร้�ย 2 คนมี

ก�รเข้�ม�พูดคุยกับพนักง�นหญิงท่ี

กำ�ลังจัดเรียงสินค้�ในมินิบ๊ิกซี

 จ�กน้ันคนร้�ยได้นำ�น้ำ�มัน

บรรจุขวดร�ดต�มสินค้�ท่ีว�งบน

ช้ันแล้วจุดไฟเผ� โดยคนร้�ยสวม

หมวกแก๊ป สีดำ� สวมเส้ือแขนย�ว

มีตร�ลักษณะกลุ่มองค์กรปร�กฏท่ี

แขนเส้ือชัดเจน และสวมก�งเกง

ย�ว สวมหน้�ก�กอน�มัยปิดบัง

ใบหน้� ซ่ึงขณะน้ีเจ้�หน้�ท่ีกำ�ลัง

เชิญพย�นท่ีเป็นพนักง�นเซเว่นท่ี

พูดคุยกับคนร้�ยก่อนลงมือก่อเหตุ

ม�สอบถ�มร�ยละเอียด.

นายกฯ ปล้ืมไทยส่งออกอัญมณีพุ่ง

ทำาเนียบรัฐบาล • น�ยอนุช� บูรพชัยศรี รองเลข�ธิก�ร

น�ยกรัฐมนตรีฝ่�ยก�รเมือง ปฏิบัติหน้�ท่ีโฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช�  น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม รับทร�บข้อมูล

จ�กหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบว่�ในช่วงคร่ึงปีแรก 2565 

สินค้�อัญมณี และเครื่องประดับไทยทำ�ร�ยได้รวมกว่� 

3,884.21 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวก

ท่ีดีต่อก�รฟ้ืนตัวท�งเศรษฐกิจ น�ยกฯ มีนโยบ�ยให้ส่ง

เสริมผลักดันสินค้�ท่ีมีศักยภ�พ มีโอก�สแข่งขัน ออก

สู่ตล�ดต่�งประเทศอย่�งต่อเนื่อง ผ่�นก�รสร้�งมูลค่� 

พัฒน�คุณภ�พ โดยจ�กตัวเลขก�รส่งออกกระทรวง

พ�ณิชย์เปิดเผยว่� ก�รส่งออกสินค้�อัญมณีและเครื่อง

ประดับ (ไม่รวมทองคำ�ไม่ข้ึนรูป) ในช่วงไตรม�สท่ี 1-2 

(มกร�คม-มิถุน�ยน) ของปี 2565 มีมูลค่�กว่� 3,884.21 

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 40.96% จ�กช่วงเวล�

เดียวกันในปี 2564 และจ�กก�รขย�ยตัวเพ่ิมข้ึน ยอด

ส่งออกท้ังปี 2565 อ�จมีมูลค่�ถึง 7,392.49 ล้�นเหรียญ

สหรัฐฯ หรือประม�ณ  233,647 ล้�นบ�ท โดยกำ�ชับ

ทุกฝ่�ยให้ร่วมกันห�แนวท�งพัฒน�องค์คว�มรู้ และ

พัฒน�ผลิตภัณฑ์แก่บุคล�กรด้�นอัญมณีเครื่องประดับ

อย่�งเต็มศักยภ�พ เพื่อสร้�งม�ตรฐ�นและคว�มโดด

เด่นอย่�งมีเอกลักษณ์

อ่างทองน้ำาเจ้าพระยาเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

อ่างทอง • สถ�นก�รณ์น้ำ�เจ้�พระย�ไหลผ่�นจังหวัด

อ่�งทองเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเนื่อง หลังจ�กฝนตกต่อเนื่องใน

หล�ยจังหวัดภ�คเหนือตอนบน เขื่อนเจ้�พระย�จังหวัด

ชัยน�ทระบ�ยน้ำ�ลงสู่ท้�ยเขื่อน 1,400 ลบ.ม./วิน�ที ส่ง

ผลให้พ้ืนท่ีริมน้ำ�ด้�นท้�ยเขื่อนเจ้�พระย�ผ่�นจังหวัด

อ่�งทอง ท่ีไหลผ่�นสถ�นีโทรม�ตร C7A บริเวณหน้�

ศ�ล�กล�ง จ.อ่�งทอง ระดับน้ำ�สูง 5.99 ม. จ�กระดับ

ตล่ิง 10 เมตร ปริม�ณน้ำ�ไหลผ่�น 1,417 ลบ.ม./วิน�ที 

ด้�นน�ยปรีช� ส�กูต อ�ยุ 44 ปี ผู้ดูแลปล�กระชัง 

ต.ย่�นซื่อ อ.เมืองอ่�งทอง กล่�วว่� ติดต�มสถ�นก�รณ์

น้ำ�อย่�งต่อเนื่องและเตรียมคว�มพร้อมไว้แล้ว โดยใช้

เชือกขน�ดใหญ่ผูกมัดแพกระชังปล�กับตล่ิงอย่�งแน่น

หน�เพื่อป้องกันก�รหลุดลอย ส่วนปล�กระชังเร่ิมได้รับ

ผลกระทบจ�กน้ำ�ท่ีไหลแรงต้องว่�ยน้ำ�ตลอดเวล�เบียด

เสียดกัน ทำ�ให้เกล็ดหลุดลำ�ตัวเป็นแผลและกินอ�ห�รได้

น้อย เนื่องจ�กอ�ห�รท่ีให้ไปไหลออกนอกกระชัง ทำ�ให้

ปล�โตช้� 

บ๊ิกป้อมดันงานอวกาศครอบคลุมทุกกลุ่ม

กรุงเทพฯ • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยก

รัฐมนตรี  เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยอวก�ศแห่งช�ติ คร้ังท่ี 2/65 ผ่�นระบบ VTC ท่ี

ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่�รอยต่อฯ เพื่อเร่งขับเคลื่อน

กิจก�รอวก�ศแห่งช�ติ  โดย พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� 

พ.ร.บ.กิจก�รอวก�ศของช�ติเป็นเครื่องมือสำ�คัญส่ง

เสริมก�รว�งอน�คตกิจก�รอวก�ศของประเทศ และ

เป็นเทคโนโลยีท่ีสำ�คัญสนับสนุนและเช่ือมโยงก�ร

ดำ�เนินง�นยุทธศ�สตร์ช�ติท้ัง 6 ด้�น ก�รจัดทำ�แผน

แม่บทกิจก�รอวก�ศแห่งช�ติ จึงต้องให้คว�มสำ�คัญ

ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และต้องกำ�หนดเป้�

หม�ย ผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดให้ชัดเจน ท้ังด้�นก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจ  สังคม คว�มม่ันคง ส่ิงแวดล้อม 

ประช�ชนผู้ใช้บริก�รและประโยชน์ส�ธ�รณะ ซ่ึงต้อง

ให้เกิดประโยชน์กับประเทศช�ติและประช�ชนอย่�ง

แท้จริง ก�รประส�นง�นและคว�มร่วมมือกันพัฒน�

กิจก�รอวก�ศของไทย จึงมีคว�มสำ�คัญย่ิงท่ีต้องร่วมมือ

กันโดยไม่ส�ม�รถล่�ช้� และต้องเร่งรัดขับเคลื่อนดำ�เนิน

ก�รไม่ให้ไทยสูญเสียโอก�สและศักยภ�พก�รแข่งขัน. 

เม่ือวันศุกร์ น.ส.ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม ได้

กำ�ชับทุกส่วนร�ชก�ร หน่วยง�น

ของรัฐให้คว�มสำ�คัญกับม�ตรก�ร

รักษ�คว�มม่ันคงท�งไซเบอร์ โดย

เฉพ�ะหน่วยง�นท่ีเก็บรักษ�ฐ�น

ข้อมูลท่ีสำ�คัญของประช�ชน 

เนื่องจ�กแนวโน้มของเหตุก�รณ์

และมูลค่�คว�มเสียห�ยท่ีม�จ�ก

ภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ท่ีสูงข้ึน 

ต�มจำ�นวนผู้ใช้และเข้�ถึงบริก�ร

อินเทอร์เน็ตและดิจิทัล

น.ส.ไตรศุลีกล่�วว่� รัฐบ�ล

ได้ว�งกลไกก�รเฝ้�ระวังและ

รักษ�คว�มม่ันคงท�งไซเบอร์

ผ่�นคณะกรรมก�รก�รรักษ�

คว�มม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งช�ติ (กมช.) และมีสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รรักษ�คว�ม

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งช�ติ 

(สกมช.) เป็นหน่วยดำ�เนินก�ร

ในท�งปฏิบัติม�ต้ังแต่ปี 2562 

เป็นต้นม� โดยมี พ.ร.บ.ก�รรักษ�

คว�มม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.

2562 เป็นกฎหม�ยหลักในก�ร

กำ�หนดภ�รกิจ

น . ส . ไ ต ร ศุ ลี ก ล่ � ว ว่ � 

ล่�สุด กมช.ได้ร�ยง�นถึงก�ร

ดำ�เนินง�นก�รรักษ�คว�มม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ท่ีมีผลกระทบ

อย่�งมีนัยสำ�คัญในช่วงคร่ึงปีแรก

ของปีงบประม�ณ 2565 (ต.ค.

64-มี.ค.65) พบว่�มีเหตุก�รณ์ภัย

คุกค�มท�งไซเบอร์ต่อฐ�นข้อมูล

หน่วยง�นของรัฐ 144 คร้ัง แยก

ประเภทภัยคุกค�มท่ีพบม�กท่ีสุด

ได้ ดังน้ี 1. Hacked Website ซ่ึงเป็น

ลักษณะของก�รพนันออนไลน์ 

ก�รปลอมแปลงหน้�เว็บไซต์จริง

เพ่ือหลอกเอ�ข้อมูล (Website 

Phishing) ก�รโจมตีเว็บไซต์เพื่อ

เปล่ียนแปลงข้อมูลเผยแพร่หน้�

เว็บไซต์ (Website Defacement) 

52 คร้ัง 2.ข้อมูลร่ัวไหล 26 คร้ัง 

3.จุดอ่อนช่องโหว่ 23 คร้ัง 4. Ran-

somware หรือมัลแวร์เรียกค่�ไถ่ 

11 คร้ัง และ 5.อื่นๆ 32 คร้ัง

สำ�หรับประเภทของหน่วย

ง�นท่ีถูกโจมตีด้วยภัยคุกค�มท�ง

ไซเบอร์ม�กที่สุด  5  อันดับแรก                                                                            

ได้แก่ 1.หน่วยง�นด้�นก�รศึกษ� 

36 คร้ัง 2.หน่วยง�นด้�นส�ธ�รณ 

สุข 29 คร้ัง 3.หน่วยง�นของรัฐ

ท่ีไม่ใช่หน่วยง�นโครงสร้�งพ้ืน                   

ฐ�นสำ�คัญท�งส�รสนเทศ 24 คร้ัง 

4.หน่วยง�นด้�นพลังง�นและ  

ส�ธ�รณูปโภค 8 คร้ัง และ 5.ผู้

ประกอบกิจก�รให้เช่�พ้ืนท่ีเว็บ

ไซต์หรือท่ีเป็นด�ต�เซ็นเตอร์ 7 

คร้ัง โดยศูนย์ประส�นรักษ�คว�ม

ม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งช�ติ (ศปช.) ซ่ึงเป็นหน่วย

ง�นภ�ยใต้ สกมช.ได้ดำ�เนินก�ร

เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญห�ภัย

คุกค�มท�งไซเบอร์ด้วยปฏิบัติก�ร

ต่�งๆ ต�มข้ันตอน

น.ส.ไตรศุลีกล่�วว่� กมช.

ได้ประเมินแนวโน้มเหตุก�รณ์

ภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ว่� ก�ร

โจมตีด้วยก�รปลอมแปลงหน้�

เว็บไซต์จริงเพื่อหลอกเอ�ข้อมูล 

(Website Phishing) มีโอก�ส

พบบ่อยคร้ังและอ�จมีรูปแบบท่ี

แตกต่�งไปข้ึนอยู่กับสถ�นก�รณ์ 

และช่องท�งก�รโจมตี หรือก�ร

โจมตีบนคล�วด์ก็อ�จเกิดข้ึนได้ 

เพร�ะเป็นก�รโจมตีท่ีทำ�ได้ง่�ย

และมีโอก�สประสบคว�มสำ�เร็จ

สูง สำ�หรับกรณีข้อมูลร่ัวไหลใน

อน�คตมีแนวโน้มเพ่ิมม�กข้ึน

และจะก่อให้เกิดมูลค่�คว�มเสีย

ห�ยแก่องค์กรเป็นจำ�นวนม�ก 

“น�ยกรัฐมนตรีให้ทุก

หน่วยง�นเพ่ิมคว�มเข้มข้น

ในก�รป้องกันภัยคุกค�มท�ง

ไซเบอร์ โดยก�รประส�นง�น

รับคำ�ปรึกษ�จ�ก ศปช.ซ่ึงเป็น

หน่วยง�นภ�ยใต้ สกมช.เพ่ือ

ให้มีแนวท�งในก�รป้องกันท่ี

สอดคล้องกับม�ตรฐ�นหรือ

แนวท�งปฏิบัติส�กล ท้ังก�ร 

เตรียมก�รและป้องกันก�รเกิด

ภัยคุกค�ม ก�รตรวจจับและ

วิเคร�ะห์ภัยคุกค�ม ก�รระงับ

และปร�บปร�มภัยคุกค�ม และ

ก�รฟ้ืนฟูระบบง�นท่ีเกิดผลกระ

ทบ เป็นต้น” น.ส.ไตรศุลีกล่�ว. 

ทำาเนียบรัฐบาล • “บ๊ิกตู่” ส่ังขันนอตหน่วยงานรักษาความม่ันคง

ทางไซเบอร์ กำาชับพร้อมรับมือป้องกันภัยคุกคาม หลังเหตุโจมตีสร้าง

ความเสียหายมูลค่ามหาศาลมากข้ึน 

กรุงเทพฯ • เม่ือวันศุกร์ ท่ี

วัดร�ชบพิธสถิตมห�สีม�ร�ม

ร�ชวรวิห�ร จัดพิธี “พ�ป๋� หลบ

บ้�น” เพื่อเชิญอัฐิพลเอก เปรม 

ติณสูล�นนท์ รัฐบุรุษและอดีต

ประธ�นองคมนตรี  จ�กวัดร�ช

บพิธฯ กลับสู่จังหวัดสงขล� โดย

เครื่องบินจ�กสน�มบินดอนเมือง

โดยช่วงเช้� สมเด็จพระ

อริยวงศ�คตญ�ณ สมเด็จพระ

สังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก 

ทรงประกอบพิธีบำ�เพ็ญกุศลสวด

พระอภิธรรมอัฐิ พล.อ.เปรม มี

บุคคลสำ�คัญเข้�ร่วม อ�ทิ พล.อ. 

หสุรยุทธ์ จุล�นนท์ ประธ�น

องคมนตรี พร้อมด้วยองคมนตรี 

ประกอบด้วย น�ยอรรถนิติ 

ดิษฐอำ�น�จ, น�ยศุภชัย ภู่ง�ม, 

พล.อ.อ.ชลิต พุกผ�สุข, น�ยจิ

ร�ยุ อิศร�งกูร ณ อยุธย�, น�ย

อำ�พน กิตติอำ�พน, พล.อ.เฉลิมชัย 

สิทธิส�ท, น�ยเกษม จันทร์แก้ว 

นอกจ�กน้ันยังมีน�ยวิษณุ เครือ

ง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี, น�ย

นิพนธ์ บุญญ�มณี รมช.มห�ดไทย 

และลูกป๋� อ�ทิ พล.ร.อ.พะจุณณ์ 

ต�มประทีป,  พล.อ.พิศณุ พุทธ

วงศ์, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพ�ล ผู้

ช่วย  ผบ.ตร.

น�ยวิษณุระบุว่� วันที่ 26 

ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล�โหม จะเป็นประธ�นในพิธี

บรรจุอัฐิพลเอกเปรม ณ สวน

ประวัติศ�สตร์  พลเอกเปรม 

สำ�หรับก�รเชิญอัฐิพลเอกเปรม

กลับสู่จังหวัดสงขล� โดยเครื่อง

บินจ�กสน�มบินดอนเมือง จะมี

ก�รประกอบพิธีที่ท�่อ�ก�ศย�น

ทห�รกองบิน 56 โดยทห�รกอง

เกียรติยศ 3 เหล่�ทัพ ก�รแสดง

มโนร�ห์ 99 คน  

ก่อนจะเคล่ือนขบวนอัฐิ

จ�กท่�อ�ก�ศย�นกองบิน 56  

ไปยังอ�ค�รเฉลิมพระบ�รมี โรง

พย�บ�ลสงขล�นครินทร์  เพื่อ

ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมใน

วันท่ี 20 สิงห�คม  2565 และ

จะเปิดโอก�สให้ประช�ชนได้เข้�

เค�รพอัฐิ ต้ังแต่เวล� 08.30-

20.00 น. 

‘ป๋าเปรม’กลับบ้านสงขลา

นายกฯประธานบรรจุอัฐิ
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4 บทความ

หั่งเชง

ชวงใกลเลือกตั้ง แตละพรรคทยอยลงพื้นที่และเปดตัวผู

สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ ไมวาจะพรรคใหญ พรรคขนาดกลาง และ

พรรคเล็ก อยางเชน พรรคเพ� อไทย ลาสุดเปดตัวผูสมัคร ส.ส.อีสาน 

จํานวน 93 คน ที่สวนใหญถูกวิจารณวา

เปนนักการเมืองหนาเกาทั้งสิ้น

ปะหนา “เสี่ยหนู” - อนุทิน ชาญ

วีรกูล หัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ถาม

กังวลผูสมัคร ส.ส.เพ� อไทยหรือไม หัวหนา

พรรคจากอีสานใตบอกวา “เวลาลงสนาม

เลือกตั้งนักการเมืองเกาที่ ไมไดกลับมา

เยอะแยะ มันอยูที่นโยบาย ความตั้งใจ

และความใกลชิดประชาชน”

ถามตอวา มั่นใจ ภท.จะได ส.ส.ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม 

อนุทินบอกวา “น�าจะ ดูหั่งเชง ก็น�าจะดี”

กระจอกขาวงงภาษาจีนดังกลาวนี้ จึงถามวา “หั่งเชง” แปล

วาอะไร “เสี่ยหนู” หัวเราะ พรอมระบุวา “แนวโนม” เชน ธุรกิจนี้

หั่งเชงดีนะ ทาทางจะไปไดดี นอกนั้นดี นอกนั้นดีหมดเลย”

แหม! เม� อพรรคหั่งเชงดีแลว หัวหนาพรรคก็คง “โหงวเฮง” 

ดีตามไปดวยใชมั้ยๆ อิอิ

งานถนัด

ชวงนี้ขยับปรับทัพทีมโฆษกรัฐบาล เม� อ “แดก” - ธนกร วัง

บุญคงชนะ วาที่ ส.ส.บัญชีรายช� อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  

และอดีตโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลือกเปลี่ยนบทบาทไป

น่ังเกาอ้ี ส.ส.ตามความฝนความต้ังใจ ท่ีถึง

แมเจาตัวจะออกจากตําแหน�งโฆษกรัฐบาล

ไปแลว แตยืนยันจะยังทําหนาท่ีชวยนายก

รัฐมนตรีตอไปในฐานะ ส.ส. จนกวานายก

รัฐมนตรีจะออกจากการเมือง

และกอนจากลามาเตรียมตัวทํา

หนาที่ ส.ส. เจาตัวยังไดมาอําลานักขาว

ประจําทําเนียบรัฐบาลหลังทํางานคลุกคลี

กันมาเกือบ 1 ป พรอมบอกนักขาวดวย

วา “อยาลืมไปตอนรับผมที่สภานะ!”

วาที่ ส.ส.ธนกร ยังบอกดวยวา

จากนี้จะเขาพรรคมากขึ้น กอนถูกนักขาว

กระเซาวาเวทีโรดโชวของพรรคพลังประชารัฐกําลังขาดคนปราศรัย

พอดี งานน้ี วาท่ี ส.ส.ธนกร ตอบอยางอารมณดีวา “งานถนัดอยูแลว!”

แหม..ดวยประสบการณทางการเมืองของทานวาที่ ส.ส. ให

ขึ้นเวทีปราศรัยแคนี้ จิ๊บๆ ฮาๆๆ 

รีเซตวาระ 8 ป

คําถาม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ดํารงตําแหน�งนายก

รัฐมนตรีครบ 8 ปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดหรือยัง ทุกคนตาง

ตั้งตารอฟงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอยางไร โดยระหวางนั้น

คนการเมืองก็แสดงความคิดเห็นตางๆ นานา “เชาว มีขวด” 

ทนายความ และอดีตรองโฆษกประชาธิปตย คือหนึ่งในนั้น 

“ทนายเชาว” บอกวา “เร� องทาทายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้ง 9 ทาน เพราะคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันกับทุกคนทุก

องคกรโดยเฉพาะประเด็นนี้ ไมใชเฉพาะ

แค “บิ๊กตู” แตรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรี

ของประเทศไทยที่เคยดํารงตําแหน�งนี้

มาแลว และยังมีโอกาสที่จะกลับมาเปน

นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เชน นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ, นายชวน หลีกภัย, นาย

อานันท ปนยารชุน, นายสมชาย วงศ

สวัสดิ์, นางยิ่งลักษณ ชินวัตร หรือแม

กระทั่ง นายทักษิณ ชินวัตร ก็ตาม”

“หากมีการตีความบิดเบ้ียวไป ก็ตามถามหามาตรฐานวา อดีต

นายกรัฐมนตรีทานอ� นจะถูกรีเซตการนับวาระใหมดวยใชหรือไม หาก

มีโอกาสไดกลับมาบริหารประเทศเทากับจะอยูได 8 ป เน� องจากยังไม

เคยเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 ตามท่ีกลาวอางกัน”

อืม... ก็รอดูไป อยาลืมประเทศนี้ปาฎิหาริยมีจริง หุ หุ

พันเปนลูกโซ

วาระรอน 8 ป พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ไมเพียงภาคการเมืองจับตา เริ่มนับชวงไหน จะลงเอยอยางไร ภาค

ประชาสังคม นักวิชาการ นักกฎหมาย ใหความสนใจไมแพกัน ไมกี่

วันกอนมีการตั้งวงถก ผูทรงคุณวุฒิหลายดานมารวมแลกเปลี่ยน ที่

โยงทั้งหลักนิติศาสตร รัฐศาสตร 

รวมไปถึง อ.เจษฎ โทณะวณิก 

นักวิชาการดานกฎหมาย ไดรับเชิญมา

พูดคุยใหความเห็นดวย แตใชวาจะมีแต

มุมที่ชวนใหปวดเศียรเวียนเกลาอยาง

เดียว ยังมีมุมชวนใหน�าคิด  

โดยเฉพาะเม� อถูกตั้งคําถามวา 

หากวันที่ 24 ส.ค. ที่ถูกมองวาครบวาระ

ไปแลว มีคนไปแจงความนายกฯ ได

หรือไม อ.เจษฎ ตอบทันที ‘แจงได แต

ตํารวจจะรับหรือไม เม� อไมรับก็จะมีคน

ไปแจงเอาผิดตํารวจอีก จะพันเปนลูกโซ!’ เม� อไดรับคําตอบเชนนี้ 

ทําเอาบรรดาผูที่รับฟงตางหัวเราะรวนไปดวยกัน

แหะๆ ยังไมรูวาระ 8 ปนายกฯ จะออกมาอยางไร คิดไป

ตอนนี้ปวดหัว ไปรอลุนพรอมกันในวันศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย

ดีกวา 555.

อนุทิน  ชาญวีรกูล

เชาว มีขวด

ธนกร 

วังบุญคงชนะ

เจษฎ โทณะวณิก

นนซี เพโลซี บุคคลหมายเลข 3 ของสหรัฐฯ หลังจาก

หนีหางชี้ออกจากไตหวัน ไลตามหลังดวยเสียงประณาม

และการยืนยันจากประชามติโลกอยางทวมทนกวา 170 

ประเทศ วาประเทศจีนมีเพียงหนึ่งเดียว ไตหวันเปนดินแดนของ

จีนที่ ไมอาจแบงแยกไดมาแตไหนแตไร จากนั้นกองทัพปลดแอก

ประชาชนจีนทุกเหลาทัพ ก็ไดเปดฉากการซอมรบรอบเกาะ

ไตหวันอยางขนานใหญชนิดที่ ไมเคยมีมากอน ประชิดแนวฝง 

และลบเสนแบงกลางชองแคบไตหวัน ซึ่งสหรัฐฯ เปนผูกําหนดขึ้น

แตฝายเดียวโดยมิชอบ เปนการประกาศอํานาจอธิปไตยเหนือน�าน

ฟาและน�านน้ําเกาะไตหวันเปนของจีนโดยสมบูรณ  ขณะเดียวกัน 

จีนพรอมกับประกาศ “สมุดปกขาว” เร� อง “ปญหาไตหวันและ

ภารกิจการรวมชาติจีนในยุคใหม” ย้ํายืนยันจุดยืนและนโยบาย

ของพรรคคอมมิวนิสตจีนและรัฐบาลจีนที่มุงมั่นในการรวมชาติจีน

สมุดปกขาวเนนยํ้าถึงหลักกฎหมายจีนเดียว และไตหวันเปน

สวนหน่ึงของจีนท่ีไมอาจแยกออกจากกันได ซ่ึงมติยูเอ็นท่ี 2758 เปน

เอกสารทางการเมืองท่ียืนยันในหลักการขอน้ี ท้ังเปนฉันทามติรวมกัน

ของประเทศตางๆ ท่ัวโลกดวย ท้ังยังยํ้าวา ปจจุบันพรรคและรัฐบาล

จีนมีความมุงม่ันและมีความสามารถย่ิงกวาเวลาใดๆ ในอดีตท่ีจะ

บรรลุเปาหมายการสรางประชาชาติจีนท่ีย่ิงใหญและรุงเรืองไพบูลย 

สมุดปกขาวเนนวา “การรวมชาติอยางสันติ” ดวยรูปแบบ 

“หน่ึงประเทศ สองระบอบ” เปนเข็มมุงพ้ืนฐานในการแกปญหา

ไตหวัน อันเปนรูปแบบท่ีเย่ียมสุด เหมาะสํารับการแกปญหาพ้ืนฐานท่ี

ระบอบสังคมและรูปการจิตสํานึกของแผนดินใหญกับไตหวันท่ีมีความ

แตกตางกัน แตก็ขอสงวนการแกปญหาไตหวันดวยการใชกําลังอาวุธ

เม� อหมดหนทางเลือกมาตรการอ� นๆ ท้ังน้ี มิใชมุงตอพ่ีนองรวมชาติ

ในไตหวัน หากมุงตออิทธิพลแทรกแซงจากภายนอก และหัวโจกของ

พวกแบงแยกดินแดนเพียงหยิบมือเดียว อันเปนทางเลือกสุดทาย

สมุดปกขาวชี้วา การดําเนินตามเข็มมุงการรวมชาติอยาง

สันติ ดวย “หนึ่งประเทศ สองระบอบ” จะเปนการสรางโอกาสอัน

ดีเลิศใหเศรษฐกิจสังคมไตหวันพัฒนาอยางกาวไกล นําความผาสุก

อยางใหญหลวงมาสูพี่นองรวมชาติชาวไตหวัน เปนความผาสุกของ

ประชาชนจีนทั้งชาติและประชาคมโลกดวย

การบุกเขาไตหวันอยางมิชอบที่ลวงละเมิดอธิปไตยเหนือ

ดินแดนของจีนและทําลายสันติภาพชองแคบไตหวันของนางเพโล

ซี สงผลใหกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเปดการซอมรบปดเกาะ

ไตหวันอยางขนานใหญ ลบเสนแบงกลางชองแคบ อันเปนการ

ประกาศวาอํานาจอธิปไตยเหนือน�านฟาและน�านน้ําเกาะไตหวัน

เปนของจีนที่บุคคลภายนอกไมอาจลวงละเมิดได ดําเนินการกดดัน

ทางเศรษฐกิจตอกลุมแบงแยกดินแดนภายในไตหวัน และสง

สัญญาณเตือนสหรัฐฯ กับพวกที่เลนไพไตหวัน จงอยาพยายามเขา

แทรกแซง กอความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ 

 กลาวไดวา กระบวนการรวมชาติของจีนไดเริ่มขึ้นแลว

นับแตการเยือนไตหวันโดยมิชอบของเพโลซี

 การซอมรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน เปนการ

แสดงให โลกรับรูวากองทัพจีนมีกําลังแข็งแกรงพรอมที่จะเขายึด

ไตหวัน โดยไมคํานึงวาจะตองเผชิญกับการตานทานของกองทัพ

ไตหวัน หรือกําลังทหารของสหรัฐฯ กับพวกที่เตรียมพรอมเขา

 สิงหาคม เปนวันสันติภาพ

มีบทเพลงมากมายที่สะทอนถึงความ

ปรารถนาสันติภาพ หนึ่งในนั้น คือ เพลง 

Where have all the  flowers gone? เปนเพลงที่คนรูจัก

กันทั่วทั้งโลก เพลงนี้คนแตงเนื้อและทํานอง เปนนักรองและ

นักดนตรีแนวโฟลกซองของ USA ช� อ พีท ซีเกอร

Pete Seeger บอกวา “เพลงนี้เปนเพลงที่เรียกรองหา

สันติภาพ ผมไดแรงดลใจ จากนวนิยาย “And Quiet Flows 

the Don” ของ Mikhail Sholokhov ซึ่งเปนเร� องราวในสมัย

ที่พระเจาซารมีอํานาจลนฟาในรัสเซีย”

ในบทตนๆ นั้น ทหารฝาย Cossack  ซึ่งเขารวมกับ

กองทัพฝายพระเจาซาร รองขึ้นมาวา “ดอกไมหายไปไหน 

(Where have all the flowers gone) สาวๆ คงเด็ดไป แล

วสาวๆ หายไปไหน พวกเธอคงอยูกับสามี แลวสามีของพวก

เธอหายไปไหน สามีของพวกเธอตายอยูในสนามรบ” 

ผานไป 2-3 ป ระหวางนั่งเคร� องบินเดินทาง เร� องราว

เหลานี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้ง มีคําคําหนึ่งผุดขึ้นมา “Long 

time passing” และเขาก็เอาคํานี้กับเร� องครั้งกระโนนมารวม

กัน จึงเกิดเปนเพลงนี้ ขึ้นมา

Pete Seeger เขียนเพลงออกมา ทําใหเห็นภาพของ

สงคราม กับความทุกขทรมานวนเวียนไมรูจบ

ดอกไมหายไปไหน.....เพราะหญิงสาวเด็ดดอกไมไป

แลวหญิงสาวหายไปไหน.....เพราะชายหนุมควาหญิง

สาวไปอยูดวย

แลวชายหนุมหายไปไหน.....เพราะสงครามพรากชาย

หนุมไป

แลวสุดทายดอกไมที่หายไป.....ก็กลับมาโปรยลงบน

หลุมฝงศพของชายหนุม

วนไปวนมาแบบนี้ ไมรูจักจบสิ้น.....

เพลง Where have all the flowers gone กลายเปนเพลง

โดงดังไปทั่วโลก นับตั้งแต พีท ซีเกอร แตงขึ้นเม� อป  2499

นักรองดังของโลก เชน Joan Baez  และ The Four 

Brothers นําไปรอง ยิ่งทําใหเพลงนี้กระหึ่มไปทุกประเทศ 

สอดคลองกับสถานการณในยุคสงครามเย็น แหงการเผชิญ

หนาระหวาง USA กับรัสเซีย เกิดวิกฤตขีปนาวุธที่คิวบา เกิด

สงครามเวียดนามที่ USA ขามฟามาทําสงคราม รุกรานถึง

อินโดจีน

วิกฤตทางสังคมขนาดใหญมักจะตามมาดวยการโหย

หาสันติภาพ

ป 2503 John Lennon นักรองดังของโลกอีกคนแตง

เพลง Imagine  เปนเพลงเรียกหาสันติภาพโลก เพ� อใหผูคน

มีจินตนาการถึงโลกสวยงามที่ไมมีเสนแบงเขตแดนให โลกรวม

เปนหนึ่งเดียวกัน ปราศจากการเขนฆา ทําลายลาง

หรือแมแตเพลง Master of War  ของ Bob Dylan ก็

เชนเดียวกัน ที่เขียนเพลงวา

“คุณ ผูสราง ปนใหญ คุณ ผูสราง เคร� องบินพิฆาต คุณ 

ผูสราง ระเบิดนานาชนิด

คุณ ผูอยูหลังกําแพง  คุณ ที่อยูหลังเกาอี้

ฉัน ตองการใหคุณรูวา ฉันสามารถมองทะลุหนากาก 

เห็นพวกคุณ”

กลับมาที่วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม  

ประเทศไทยประกาศสงครามตออังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

โดยอางวาอังกฤษจะมาทิ้งระเบิดไทย  โดยจอมพล ป.พิบูล

สงคราม นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนาม

พระบรมราชโองการฉบับนี้ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคมี

เพียง  2 ใน 3 ที่ลงนามคือ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา และพล

เอกเจาพระยาพิชาเยนทรโยธิน สวนนายปรีดี พนมยงค ผูสําเร็จ

ราชการอีกหนึ่งคนรูเทาทัน จึงทําตัวหายไปอยางลึกลับ ไมมีใคร

ตามพบ หลังสงคราม ฝายไทยอางวาพระบรมราชโองการดัง

กลาวเปนโมฆะ เพราะผูสําเร็จราชการแทนพระองคลงนามไม

ครบสาม การประกาศสงครามกับพันธมิตร ถือวาไมมีผลตาม

รัฐธรรมนูญ

เปนที่รูกันดีวา ขบวนการเสรี ไทยในเมืองไทยนั้น อาจารย

ปรีดี  พนมยงค เปนหัวหนาขบวน ที่ ไดประสานกับขบวนการ

เสรี ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เปนหัวหนาสาย

นอกประเทศ ในที่สุดไทยสามารถรักษาเอกราชไวได ไมตกเปน

ประเทศผูแพสงคราม  

นายปรีดี พนมยงค ในฐานะผูสําเร็จราชการแทน

พระองค ไดประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลให “การประกาศสงครามตอ

สหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ ถือเปนโมฆะ ไมผูกพันประชาชน

ชาวไทย”

สงครามโลก ครั้งที่ 2 มีจํานวนผูเสียชีวิตจากการทํา

สงครามในครั้งนี้กวา 18 ลานคนทั่วโลก แมไทยจะไมไดเปน

ผูจุดชนวนสงคราม แตก็ถูกดึงเขาไปรวมอยูในวิกฤตการณ

สงครามครั้งนี้ “ขบวนการเสรี ไทย” ซึ่งนําโดย นายปรีดี พนม

ยงค ผูเปนแกนนําหลัก ไดออกมาตอสู กอบกูรักษาเอกราชไวได

อยางองอาจกลาหาญ  

ชนรุนหลังจึงไดถือเอาวันประกาศอิสรภาพดังกลาวจารึก

เปน “วันสันติภาพไทย” 

เพลง สันติภาพ นี้ เปนผลงานของ หงา คาราวาน ซึ่ง

แตงขึ้นในชวงกลับจากปาคืนสูเมืองแลว

ชวงนั้นถือวาสงครามประชาชนระหวางรัฐบาลกับฝาย

ปฏิวัติจบลงแลว โดยคําสั่ง 66/2523 ของนายกรัฐมนตรี พล

เอกเปรม ติณสูลานนท

ผูเขียนถาม หงา คาราวาน วา ตอนนั้นแตงเพลงนี้ดวย

แรงใจอะไร

หงาตอบวา

“มันเปนกระแสสากลดวย ที่ทั่วโลกตองการสันติภาพ ไม

ตองการใหเกิดสงครามเขนฆาบาดเจ็บลมตายกันอีกตอไป ผม

เองก็ไมอยากรบกับใครแลว เรามีบทเรียนมาโดยตรงดวยตัวเอง

แมวาสงครามอินโดจีนจะยุติลงแลวก็ตาม

พอแตงเพลงนี้ออกมา ไปเปดการแสดงดนตรีสันติภาพ

ครั้งแรกที่สวนลุมพินี ก็ไดรับความสนใจมาก ตอมา อ.โตง ไกร

ศักดิ์ ชุณหะวัณ  เปนคนประสานงานกับทางกัมพูชาและลาว 

ใหคาราวานเต็มวงไดไปเปดเวทีดนตรีสันติภาพ ที่พนมเปญ 

เสียมราฐ และที่เวียงจันทน ซึ่งทั้งสามแหงมีประชาชน คน

หนุมคนสาวมาชมดนตรีกันแน�นขนัดทุกเวที ผูคนทั้งสอง

ประเทศสามเวที มีอารมณรวมกับพวกเราดีมาก ผมรองและ

เลนเต็มที่ทั้งตัวทั้งหัวใจ”

เพลง    สันติภาพ

ศิลปน     หงา คาราวาน

บานเมืองมีความเปนมา ทุงนาภูเขาแมน้ํา

ฝนพรมลมเย็นช� นฉ่ํา ผูคนสรางทําเร� อยมา

สงครามคุกคามทําลาย วอดวายผืนดินแผนฟา

อะตอมมิคบอมบลงมา นิวเคลียรนิวตรอนรังสี

โอ สันติภาพ 

สัน ติภาพ สัน.....ติภาพ

ฝนถึงสันติภาพ อาบใหโลกงดงาม

ความจริงก็คือความจริง ความจริง คนเราฆากัน

บานเมืองมีความเปนมา สังคมตีตราแบงชั้น

ใหคนจนรวยสูงต่ํา ขาวดําก่ําเหลืองน้ําตาล

เลือดคนมีสีแดงสีเดียว หัวใจ จงมา ประสาน

รวมกันรักกันมานาน ขับขาน เสียงเพลงสันติ

โอ สันติภาพ สัน ติภาพ สัน.....ติภาพ

โอ สันติภาพ สัน ติภาพ สัน.....ติภาพ

โอ สันติภาพ สัน ติภาพ สัน.....ติภาพ 

สันติภาพ เปนจินตนาการปรารถนาที่คนทั่วโลกใฝฝน

และเพรียกหา แตสงครามกลับเปนอุบัติบทที่เกิดขึ้นทั่วโลก                                                       

เกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าอีกเหมือนโลกไมเก็บรับบทเรียนหรืออยางไร.

งบประมาณรายจายงบกลาง ตามความในมาตรา 15 

แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดแก งบ

ประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประ 

มาณใชจาย โดยแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของ

หน�วยรับงบประมาณ และใหมีรายการเงินสํารองจายเพ� อ

กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนดวย งบประมาณรายจายของแผน

ดินนี้ ไดมาจากภาษีอากรของประชาชน.

งบกลาง

แทรกแซง ทั้งโชวใหเห็นอาวุธไฮเทคสุดแมนยําที่สามารถจัดวางลง

ที่ไหนก็ได

 เพ� อเปนการแสดงเจตนารมณดังกลาว หน�วยงานรัฐแหง

หนึ่งของจีนยังไดจัดทํา หนังสั้นแบบ CG เกี่ยวกับการสูรบระหวาง

กองทัพจีนกับกองทัพมะกันในทะเลจีนใต โดยทั้งสองฝายตางระดม

กําลังรบทุกเหลาที่จําเปนเขาห้ําหั่นกัน กองทัพขีปนาวุธของจีนใช 

DF-17 ยิงเรือบรรทุกเคร� องบินขนาด 100,000 ตันของสหรัฐฯ จม

ลงดวยขีปนาวุธ 3 ลูก มันเปนครั้งแรกที่จีนนําหนังสั้น CG ออก

เผยแพร และไดรับการตอนรับจากผูชมอยางอุนหนาฝาคั่ง กลาว

ไดวามันเปนการแสดงถึงความมุงมั่นของกองทัพจีนในการตอตานผู

รุกรานไดเปนอยางดี

นอกจากนี้ กองทัพจีนยังไดประกาศซอมรบทั่วทั้งภูมิภาค ทั้ง

ทะเลปอไหและทะเลเหลือง แบบไมมีกําหนดเวลา เตรียมพรอมที่

จะตอบโตกําลังจากภายนอกที่เตรียมเขาบุกรุก ซึ่งการซอมรบเชนนี้

อาจดําเนินไปเร� อยจนกลายเปนสภาพปกติใหม แตดูเหมือนวาพวก

นักการเมืองสามานยของสหรัฐฯ มีความไมพอใจการสําแดงกําลัง

ของกองทัพจีน วันที่ 14 ส.ค.นี้ คณะ ส.ว.และ ส.ส. 5 คนที่นําโดย 

ส.ว.เอด มารคีย ของสหรัฐฯ ไดบินเขาไตหวัน และอยูไตหวัน 2 

วัน แสดงความฮึกเหิม แลวก็บินกลับไปอยางทาทาย โฆษกกองทัพ

จีนแถลงคัดคานและประทวงทันที กองบัญชาการทหารภาคตะวัน

ออกของจีนไดสั่งใหมีการลาดตระเวนตรวจการณทั้งน�านฟาและ

น�านน้ําตอไป พรอมกับชี้วามันเปนการสมรูรวมคิดและการยั่วยุของ

สหรัฐฯ กับกลุมแบงแยกดินแดนอยางบังอาจ

ปญหาจีนเดียวชัดเจนตั้งแตเม� อยูเอ็นลงมติรับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเขาเปนภาคีเม� อวันที่ 26 ต.ค.1971 พรอมกับขับ

รัฐบาลไตหวันออกจากยูเอ็น จากนั้นมาประเทศใดที่ไดสรางความ

สัมพันธทางการทูตกับจีนก็แถลงชัดวา ยอมรับวามีจีนเดียว ไตหวัน

เปนมณฑลหนึ่งของจีน รัฐบาลเหลานี้ก็จะไมไปสัมพันธกับไตหวัน

อยางเปนทางการ จนสุดทายเหลืออยูไมกี่ชาติที่มีความสัมพันธ

ทางการทูตกับไตหวัน ซึ่งก็ไมมีปญหาอะไรตองมาถกเถียงกัน

เหมือนอยางกับสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับจีนเริ่มตนเม� อ

ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ไปเยือนจีนเม� อป 1972 และมี

แถลงการณเซี่ยงไฮ ระหวางจีนกับสหรัฐฯ โดยฝายจีนย้ํายืนยัน

วาไตหวันเปนมณฑลหนึ่งของจีน การปลดแอกไตหวันเปนกิจการ

ภายในของจีนซึ่งไมมีประเทศใดมีสิทธิ์จะเขาแทรกแซง และกอง

กําลังของสหรัฐฯ ตลอดจนสถานที่ติดตั้งทางทหารตางๆ ของ

สหรัฐฯ จักตองถอนออกไปจากไตหวัน

ขณะที่ฝายสหรัฐฯ ก็ประกาศรับทราบวา ชาวจีนทั้งหมดของ

สองฟากฝงชองแคบไตหวันลวนแลวคือจีนเดียว และไตหวันเปน

สวนหนึ่งของจีน รัฐบาลสหรัฐฯ ไมไดทาทายจุดยืนนี้ และยืนยัน

อีกครั้งถึงผลประโยชนของตนในการตกลงกันอยางสันติในปญหา

ไตหวันโดยชาวจีนดวยกันเอง

วันที่ 1 ม.ค.1979 สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา

ไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ โดยประกาศ

ยอมรับในหลักการที่วามีจีนเพียงจีนเดียว และรัฐบาลจีนก็คือ

รัฐบาลที่อยูในปกกิ่ง สิ่งที่ติดตามมาดวยก็คือ มีอํานาจทองถิ่นใน

ทางพฤตินัยอยูในไตหวัน ซึ่งวอชิงตันจะยังคงมีความสัมพันธดวย

ในแบบไมเปนทางการตอไป

แตในระยะตอมา สหรัฐฯ ก็ไดละเมิดขอตกลง ไมปฏิบัติ

ตามที่เคยรวมแถลงกันไว ยกระดับความสัมพันธที่เปนทางการกับ

ทางการไตหวันมากขึ้นเร� อยๆ รวมทั้งสงอาวุธที่มีความรายแรง

เพิ่มขึ้นอยางตอเน� องไปหนุนชวยไตหวัน โดยไมฟงเสียงคัดคาน

ของรัฐบาลจีน กระทั่งออกกฎหมายจากรัฐสภาสหรัฐฯ โดยฝาย

เดียวเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับไตหวันตามใจชอบ 

กฎหมายวาดวยความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับไตหวัน ซึ่งผาน

รัฐสภาสหรัฐฯ เม� อป 1979 เปดทางใหสหรัฐฯ สงกําลังทหารเขา

ไตหวันได เพียงขออางวาจีนพยายามรุกรานไตหวัน ซึ่งแสดงถึง

เจตนาอันมิชอบของสหรัฐฯ อยางชัดแจง พฤติกรรมเชนนี้ ไดทวี

ความหนักหน�วงยิ่งขึ้น จนถึงลาสุดในสมัยรัฐบาลโดนัลด ทรัมป 

และรัฐบาลโจ ไบเดน ไดพัฒนาถึงขีดสุด

ครั้งลาสุดที่ แนนซี เพโลซี บุคคลหมายเลข 3 ของสหรัฐฯ 

ไดบุกรุกเขาไตหวัน โดยไมฟงเสียงคัดคานประณามจากทุกฝาย 

เปนการจงใจ ทาทาย ยั่วยุ ของสหรัฐฯ และดูหมิ่นถิ่นแคลนพรรค

และรัฐบาล ตลอดจนกองทัพปลดแอกประชาชนจีนถึงขีดสูงสุด กู

เตอรเรส เลขาธิการยูเอ็น ออกมาประกาศย้ํามติยูเอ็นที่ 2758 ที่

รับรองวามีจีนเพียงจีนเดียว ประเทศที่เปนภาคีสหประชาชาติกวา 

170 ประเทศ พรอมประชามติโลก ก็ไดยืนยันเปนเสียงเดียวกันวา

มีเพียงจีนเดียว และไตหวันเปนมณฑลหนึ่งของจีน แตพวกนักการ

เมืองสามานยของสหรัฐฯ กับพวกพองก็ยังคงหลับหูหลับตา เดิน

ดุมๆ ที่จะละเมิดตอไป

เจาหนาที่ชั้นสูงของสหรัฐฯ ยังแถลงวา เคร� องบินและกอง

เรือบรรทุกเคร� องบินของตนจะผานชองแคบไตหวันในอีกไมกี่

สัปดาหขางหนา หมายจะลองดีกับกองทัพปลดแอกภาคตะวันออก

ของจีนวาจะแน�สักแคไหน โดยไมคํานึงวาจะมีอะไรเกิดขึ้น

เปนที่ชัดแจงแลววา ชวงระหวางที่เพโลซีเขาบุกไตหวัน 

สหรัฐฯ ไดสงกองเรือบรรทุกเคร� องบิน โรนัลด เรแกน มาคอยคุม

กันอยูหางๆ จากไตหวัน แตพอกองทัพปลดแอกทําการซอมรบ

ใหญเม� อวันที่ 4 ส.ค. เรือบรรทุกเคร� องบินเรแกนกลับหันหัวแลน

ไปทางอ� นแทนที่จะมุงสูไตหวัน แลวคราวนี้จะแลนฝาวงซอมรบ

ของจีนผานชองแคบไตหวันไดจริงหรือไม ก็ตองรอดูตอไป ตอง

ติดตามดูอยางกระชั้นชิดวาจีนและสหรัฐฯ จะสําแดงอิทธิฤทธิ์

กําลังรบของตนกันอยางไรตอไป.  

บทเพลงแหงสันติภาพ

16

ไกร  เชี่ยวปรีชา

แ



ดคัมแบ็กมาทําหนาท่ีโฆษกรัฐบาลอีกคร้ัง หลัง  

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ลง

นามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 204/2565 แตงตั้ง

ให อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ฝายการเมือง ปฏิบัติหนาที่ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีอีกตําแหน�ง ตั้งแตวันที่ 18 ส.ค.เปนตนไป                                                                     

โดยระบุวาเพ� อใหการประชาสัมพันธของรัฐบาลเปนไป                                                                        

ดวยความเรียบรอยตอเน� อง เหมาะสม และมีประสิทธิ 

ภาพ 

ภายหลัง “ธนกร วังบุญคงชนะ” ตัดสินใจยอมทิ้ง

เกาอี้โทรโขงรัฐบาล ไปสานฝนทําหนาที่ผูแทนราษฎร 

แทนมาดามเดียรที่ลา

ออกจาก ส.ส.บัญชีราย

ช� อพรรคพลังประชารัฐ 

เหตุผลสําคัญที่

นายกฯ ให โฆษกเจมส

กลับมานั่งตําแหน�งนี้                                       

น�าจะตองการใหสอด                                      

รับกับการที่ประเทศ 

ไทยกําลังเปนเจาภาพ

จัดการประชุมความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ

เอเชีย-แปซิฟก (เอเปก)                                                                     

ซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มมีการประชุมระดับรัฐมนตรีและ

ประชุมที่เกี่ยวของ กอนจะมีการประชุมผูนําเขตเศรษฐ 

กิจเอเปกในเดือน พ.ย. 

โดยกอนหนานี้ในตําแหน�งรองเลขาธิการนายกฯ  

โฆษกเจมสซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานตางประเทศ ไดรับ

มอบหมายในการประสานงานและเตรียมงานประชุม

เอเปกอยูแลว เม� อมาเปนโฆษกน�าจะทําใหการชี้แจง

ขอมูลตางๆ  โดยเฉพาะกับส� อตางประเทศสามารถทํา 

ไดดียิ่งขึ้น 

สวนการตอบโตทางการเมือง “บิ๊กตู” ก็จะดึง 

อน-ทิพานัน ศิริชนะ ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐ 

มนตรี มาชวยเสริมทัพทีมงานโฆษก ดวยฝปากจัดจาน 

ขอมูลแน�น เขาตานายกฯ มาตั้งแตสมัยเปนรองโฆษก

พรรคพลังประชารัฐ 

คาดวาวันอังคารที่ 23 ส.ค.นี้ จะมีการเสนอเขาที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี แตงตั้ง “สาวอน” เปนรองโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อีก 1 คน 

ทีมโฆษกฯ จะกลับมาเปนยุคสาว สาว สาว อีก

ครั้ง เหมือนสมัยที่ อ.แหมม-นฤมล ภิญโญสินวัฒน 

เปนโฆษกรัฐบาล ตอไปเวลาแถลงขาวก็จะมี 3 สาว 

“รองกานต” ดร.รัชดา ธนาดิเรก “นองกวาง” ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล “อน” ทิพานัน ศิริชนะ เพิ่มเติมมา 1 หนุม 

“โฆษกเจมส”.

ศิลปะ 

ในสวนวังทาพระ ถนนหนาพระลาน มีคณะจิตรกรรม  

ประติมากรรม และภาพพิมพ, คณะสถาปตยกรรมศาสตร,  

คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป ตราบถึงปจจุบันไดจัด                                                                               

ต้ังวิทยาเขตอีกหลายแหงเชนท่ี พระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม, จังหวัดเพชรบุรี เปนผลใหขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก

หลายคณะ ทั้งดานวิทยาศาสตร, อักษรศาสตร และอ� นๆ การ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงสอดคลองกับคําวา 

ศิลปวิทยา ดังกลาวขางตน

การศึกษามาจากหลายทาง นอกจากไดมาตามหลักสูตร

แลว ประสบการณการทํางานก็มีความสําคัญเชนกัน  แง

นี้ ไดทราบมาวาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ได

เชิญบุคคลที่มีประสบการณทํางานดานการประชาสัมพันธมา

บรรยายใหความรูแกนักศึกษา 

เทาที่ทราบชวงหลัง พ.ศ.๒๕๒๕ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิ

วัตน เลาไวในรายการครอบจักรวาลทางวิทยุวา ไดรับเชิญ

ใหไปบรรยายประสบการณการทํางานประชาสัมพันธที่คณะ

มัณฑนศิลป สัปดาหละครั้งอยูระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ในระยะที่ผูเขียนศึกษาอยูในคณะโบราณคดี 

ฝายกิจกรรมนักศึกษา มศก. ก็ไดเชิญศิลปนแขนงตางๆ มา

พบปะสนทนากับนักศึกษาทุกคณะ โดยเลาประสบการณการ

ทํางานใหนักศึกษาฟงท่ีทองพระโรงวังทาพระ ศิลปนท่ีมีช� อเสียง

ไดแก ’รงค วงษสวรรค นักเขียนก็ไดมาเลาประสบการณตางๆ 

ทั้งแงการเขียน การใชชีวิตตางแดนชวงหนึ่งในสหรัฐฯ 

รวมทั้งชี้แจงขอสงสัยเกี่ยวกับกลุมบุคคลที่ เรียกวา  

“ฮิปป” วาเปนคนที่น�าสงสาร เพราะเห็นลูทางชีวิตทุกชวงวัย                                               

แลวรูสึกเบ� อหน�าย จึงหันเหแนวทางมาใชชีวิตแบบเร� อยเป� อย 

ไมสนใจความเปนไปรอบตัว เสพยาเสพติด ท่ีนิยมมากคือกัญชา 

และระยะที่สังคมพูดถึงฮิปปกันมากนั้น หนังสือพิมพสยามรัฐ

ใหฉายาคนกลุมนี้วา “บุปผาชน”

ชวงป ๒๕๑๓ หนังเร� อง โทน โดงดังมาก มีคูพระคูนาง

คือ ไชยา สุริยัน และอรัญญา นามวงศ ผูที่อยูเบื้องหลังผล 

งานยอดเยี่ยมคือ เปยก โปสเตอร ผูสราง-ผูกํากับ เดิมเปนชาง

เขียนภาพโปสเตอรหนาโรงหนัง และหันมาสรางภาพยนตรเร� อง

โทนเปนครั้งแรก ไดรับความสําเร็จเปนที่น�าสนใจ ฝายกิจกรรม

นักศึกษา มศก.ไดเชิญเปยก โปสเตอร มาเลาประสบการณ  

5บทความ

รตติงดี....

ยังวนกับเร� อง นายกฯ ๘ ป ครับ เพราะมีประเด็นตอ

เน� องทุกวัน

เอาที่ทุกคนเขาใจตรงกันกอน

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เปนนายกรัฐมนตรีมา ตั้งแตวันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี่คือขอเท็จจริง ที่ไมมีใครปฏิเสธได 

และเชนกัน จะครบ ๘ ป ในวันที่ ๒๓ สิงหาคมนี้ นี่ก็คือขอ

เท็จจริงเชนกัน 

แตที่เห็นตางกันคือวาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ๘ 

ป ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๖๐ นั้น ตองเริ่มนับตั้งแตเม� อไหร 

ย้ํากันอีกทีที่วิจารณกันอยูมี ๓ แนวทาง 

๑.เร่ิมนับจากวันท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  เปนนายก

รัฐมนตรี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒.นับจากวันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ คือวันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๖๐ จะครบ ๘ ป ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ 

และ ๓.นับจากหลังการเลือกตั้ง ๒๕๖๒ ไดรับเลือกจากที่ประ 

ชุมรัฐสภา คือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระยะตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 

จะสิ้นสุดในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๗๐

แนวทางแรกคือแนวทางที่พรรคฝายคานฟนธงวาเปนแบบ

นั้น ในการย� นคํารองตอประธานรัฐสภา แนบคําวินิจฉัยคดียุบพรรค

ไทยรักไทย และคดี สิระ เจนจาคะ ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหสิ้น

สภาพ 

๒ คดีนี้พรรคเพ� อไทยเช� อวาจะเปนบรรทัดฐาน การวินิจฉัย 

กรณีนายกฯ ๘ ป เพราะเปนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหมี

ผลยอนหลัง 

เอามาฝากครับ 

คดียุบพรรคไทยรักไทย ขณะนั้นมีการคําถามเชนกันวา  การ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ๑๑๑ คน

มีผลยอนหลังหรือไม

เน� องจากการกระทําของพรรคไทยรักไทยท่ีเปนเหตุแหงการให

ยุบพรรคเกิดขึ้นเสร็จสมบูรณตั้งแตกอนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ 

อันเปนวันที่ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ซึ่งใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีผลใชบังคับตอไป 

จึงมีปญหาวา ประกาศ คปค. ดังกลาวจะมีผลใชบังคับยอน

หลังแกการกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคซึ่งเกิดขึ้นเสร็จสมบูรณ

กอนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ หรือไม 

เอเปก-นายกฯ ๘ ป

ตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก ๖ เสียง เห็นวา มีผลใชบังคับ

ยอนหลังได 

พรอมกับยกเหตุผล ๓ ขอ คือ

๑.การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมิใชโทษทางอาญา เปนเพียงมาตร                                                                                        

การทางกฎหมายที่เกิดจากผลของกฎหมายที่ใหอํานาจในการยุบพรรค 

การเมืองที่กระทําการตองหามตามกฎหมายพรรคการเมืองป ๒๕๔๑

๒.เพ� อมิใหกรรมการบริการพรรคการเมืองที่กอใหเกิดความเสีย

หายแกบานเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีโอกาสที่จะ

กระทําการอันเปนการกอใหเกิดความเสียหายซ้ําอีกในชวงระยะเวลา

หนึ่ง

๓.แมสิทธิเลือกตั้งจะเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคม

ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตการมีกฎหมายกําหนดวา 

บุคคลใดสมควรมีสิทธิเลือกตั้งเพ� อใหเหมาะสมแกสภาพแหงสังคม หรือ

เพ� อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมนั้นดํารงอยู ก็ยอมมีได

สวนคดี สิระ เจนจาคะ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ๗ ตอ ๒ วา 

สมาชิกภาพของ ส.ส. ของนายสิระสิ้นสุดลง นับแตวันที่เลือกตั้ง คือยอน

หลังไปวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  

เหตุที่ตองยอนหลังเพราะ “สิระ เจนจาคะ” ไมมีคุณสมบัติสมัคร 

ส.ส.ตั้งแตแรก 

เขาใจวาพรรคฝายคานตองการนํากรณีนี้เปนบรรทัดฐานในกรณี

การดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

เหมือนหรือตาง กรณี นายกฯ ๘ ป

“สิระ เจนจาคะ” ถูกวินิจฉัยใหสิ้นสภาพ ส.ส. จากคดีฉอโกง ที่

เกิดขึ้นเม� อป ๒๕๓๘ 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ บัญญัติวา บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ 

เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหน�ง

หนาที่ราชการหรือตอตําแหน�งหนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความ

ผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหน�วยงาน

ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวล

กฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการ

ฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต 

นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปน

เจามือหรือเจาสํานักกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน

ความผิดฐานฟอกเงิน

ฉะนั้นฉอโกงตั้งแตป ๒๕๓๘ ก็ไมรอดครับ

ประเด็นนี้คลายขอสงสัยเร� องรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เปนรัฐธรรมนูญ

ปราบโกงจริงหรือไม ไดเชนกัน เพราะมีคนบางพวกเอารัฐธรรมนูญไป

ดอยคา ดาสารพัด

ในทางกฎหมาย บรรทัดฐาน เปนแบบแผนสําหรับยึดถือเปนแนว 

ทางปฏิบัติในเร� องที่เหมือนกัน เชน ในกรณีศาลในอดีตไดเคยพิจารณา

พิพากษาคดีที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยางใดอยางหนึ่งไวแลว 

ตอมาปรากฏมีคดีความที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยาง

เดียวกันขึ้นสูการพิจารณาของศาลอีก ศาลก็จะพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นใน

ภายหลังนั้นโดยยึดคําพิพากษาในคดีกอนเปนบรรทัดฐาน 

เชนเดียวกับกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยใหความเห็นในทาง

กฎหมายในเร� องใดเร� องหนึ่งไวแลว 

หากมีการหารือปญหาขอกฎหมายนั้นขึ้นใหมในภายหลัง โดยมี

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยางเดียวกันกับที่คณะกรรมการกฤษฎีกา

เคยตอบขอหารือไวแลว  

คณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะยึดความเห็นทางกฎหมายที่เคยใหไว

แลวเปนบรรทัดฐาน

ฉะนั้นคําวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักไทย กับคดี สิระ เจนจาคะ 

เปนบรรทัดฐานใหศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยคดี นายกฯ ๘ ป หรือไม 

วิญูชนยอมรูดี 

เริ่มมีการจี้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญแลวใหเรงพิจารณาคดี 

อยาดองเร� องชวย “ลุงตู” 

ลองเทียบคดียุบพรรคอนาคตใหมครับ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ “ศรีสุวรรณ จรรยา” ย� น กกต.

ใหตรวจสอบสัญญาการกูเงินระหวาง ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ กับพรรค

อนาคตใหมวาชอบดวยกฎหมายหรือไม

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กกต.มีมติย� นคํารองตอศาลรัฐ 

ธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม เน� องจากเห็นวา การกูยืม

เงินจากนายธนาธรของพรรคอนาคตใหม เปนการกระทําฝาฝน มาตรา 

๗๒ แหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค

อนาคตใหม

ใชเวลาพอควร 

ตัดไทมไลน ศรีสุวรรณ ออกไป ใหเหลือ กกต.กับศาลรัฐธรรม 

นูญ จะเห็นวาใชเวลารวม ๒ เดือน 

คดีนายกฯ ๘ ป วันนี้คํารองยังอยูที่ประธานรัฐสภา อาจจะ

สงไปยังศาลรัฐธรรมนูญวันที่ ๒๓ สิงหาคม เพราะถือเปนวันที่เกิด

ปญหาสงสัยตองตีความรัฐธรรมนูญแลว 

หากศาลรัฐธรรมนูญใชเวลา ๒ เดือน โดยมีคําวินิจฉัยชวง

ปลายเดือนตุลาคม ตนเดือนพฤศจิกายน จะเกิดอะไรขึ้น 

เกิดแน�ครับ เพราะไทยจะมีการประชุมผูนําเอเปก ในวันที่ 

๑๔-๑๙ พฤศจิกายน

มันก็อลเวงพอควร 

ที่ปลอยขาวยุบสภายิ่งแลวใหญ 

หากนายกฯ จะชิงยุบสภา ไมใชกอนวันที่ ๒๓ สิงหาคมแน� 

นอน เพราะไมมีเหตุผลอะไรรองรับเลย 

หรือหากจะยุบสภากอนมีคําวินิจฉัย ก็อีกเปนเดือนครับ 

เปนไปไมไดที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเสร็จสิ้นภายในเดือน

นี้ 

อยางเร็วสุดอาจเปนปลายเดือนกันยายน

กรณียุบสภาตองเลือกตั้งใหมภายใน ๔๕-๖๐ วัน 

หรือเราจะเลือกตั้งกันชวงประชุมเอเปก 

ครับ...ไทมไลนสิ้นปดูจะยุงเหยิงพอควร  

แตทุกอยางจะเปนไปดวยดี หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี 

นายกฯ ๘ ป หลังการประชุมเอเปกผานพนไป 

แตก็ไมแน�อีกนั่นแหละครับ ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยเร็ว

กวาคดีอ� นๆ 

เพ� อใหการประชุมเอเปกผานไปอยางราบอ� น.

หนาที่พลเมือง

เทศบาลเกาะสีชัง-หวังวา

ปลายเดือนนี้หนาสนุกจิต

ปลูกปา บูชาแม ญาติมิตร

อําเภอ กระจิริด จะรุงเรือง

ทําบุญ ปลูกปา รักษาโลก

เสริมโชค พรั่งพรู ฟูเฟ� อง

ปลูกปาทุกหนคือพลเมือง

แผนดินกระเด� องดวยคนดี

ศิลปวิทยายืนยง  ชีวีแสนสั้น

(ARS LONGA, VITA BREVIS)

เรียน คุณอัตถ อัตนัย

ในอดีตเม� อครั้งที่สถาบันการศึกษาดานศิลปะมีอยูไมมาก 

ศิลปนหลายแขนงตางแวะเวียนไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ทาพระจันทร ถนนหนาพระลาน โดยเฉพาะชวง ๒๕๑๑-๒๕๑๔ 

ไดพบปะศิลปนหลายทานใน มศก. และที่รานมิ่งหลี นักเขียนที่

โดงดังยุคนั้น เชน ’รงค วงษสรรค กอนจะไปรวมงานใน มศก.

ก็ตองแวะที่รานมิ่งหลีกอน

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน มาบรรยายที่คณะมัณฑนศิลป 

ทุกวันศุกร หลังเสร็จภารกิจทานก็แวะที่มิ่งหลี เชนกัน

เลาบรรยากาศละแวกหนาพระลานเปนการปูพื้นบท 

ความ “ศิลปวิทยายืนยง ชีวีแสนสั้น” 

นับแตป พ.ศ.๒๕๑๔ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปา                           

กรไดกําหนดใหวันที่ ๑๕ กันยายน ซึ่งเปนโอกาสคลายวันเกิด

อาจารยศิลป พีระศรี ปรมาจารยดานศิลปะสมัยใหม หรือผู

วางรากฐานวิชาการดานทัศนศิลปในประเทศไทย เปนวันระลึก                                                                        

ถึงอาจารยศิลป และเรียกวา “วันศิลป พีระศรี” ตอมา

มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดจัดงานนี้มาโดยตอเน� อง

บรรดาศิษยของอาจารยศิลปไดเลาสืบตอกันมาวา คําขวัญ

ของอาจารยศิลป พีระศรี คือ ARS LONGA, VITA  BREVIS 

พรอมทั้งเผยแพรความหมายวา “ศิลปะยืนยาว  ชีวิตสั้น” ตอ

มาภายหลังมีนักวิชาการใหความเห็นวา ARS ไมไดมีความ

หมายเฉพาะศิลปะ หากแตหมายถึงศิลปวิทยา 

ครั้นคนหาความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย 

สถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุวา “ศิลปวิทยา น. ศิลปะและวิชาการ” 

หากมองอีกแงหนึ่งในประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกมียุค 

Renaissance ทางวิชาการใหความหมายวา ยุคฟนฟูศิลปวิทยา 

และที่น�าสนใจอีกแงหนึ่งคือ สํานักพระราชวังไดพระราชทาน

เข็มศิลปวิทยาใหผูเชี่ยวชาญวิชาการทุกแขนง (ไมจําแนกสาย

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร) และมีขอสังเกต

วาผูที่ ไดรับพระราชทานเข็มศิลปวิทยาไมไดจํากัดเฉพาะสาย

วิชาชีพ เชน นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ไดรับพระราชทานเข็ม

ศิลปวิทยาในฐานะผูเชี่ยวชาญดานเพลงไทย ขอมูลความรูดัง

กลาวสงผลให ARS LONGA, VITA BREVIS มีความหมาย 

กวางออกไปเขาทํานอง “ศิลปวิทยายืนยง ชีวีแสนสั้น” 

ARS LONGA, VITA BREVIS ตามที่เลาสืบกันมา เปน

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากรดูไมตางจากสถาบันการศึกษาดานศิลปะเทานั้น ทั้งที่

ความจริงการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรไมไดมีเพียงดาน

วาที่รองโฆษกรัฐบาลคนใหม

แงการทํางานที่แปลกใหมคือ ศิลปนผูนี้ใชวิธีเขียนภาพบอกเลา

เร� องราวตางๆ (ที่ตองการใหปรากฏในแผนฟลม) ใหชางภาพ

และทีมงานไดรับทราบและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วาง

ไว กาลเวลาผานไปศิลปนทั้ง ๓ ทานที่กลาวถึงไดสรางสรรคผล

งานเปนที่ยอมรับจนไดรับการเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ

วันศิลป พีระศรี ๑๕ กันยายน ทุกป นักศึกษาเกาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมาชุมนุมโดยพรอมเพรียงกันเพ� อวาง

พุมดอกไม ที่อนุสาวรียศิลป พีระศรี รวมจุดเทียนรําลึกอาจารย

ศิลป และรองเพลง Santa Lucia ในค่ําคืนวันศิลป พีระศรี.

วัชรทัศน

 

พูดถึงศิลปน กอนอ� นขอแสดงความอาลัย คุณสมบัติ  เม

ทะนี พระเอกคูขวัญ คุณอรัญญา นามวงศ และเปนพระเอก

ในดวงใจตลอดกาล ครับ 

ไดยินวันศิลป พีระศรี มาตั้งแตเด็กๆ จากคุณครูสอนวิชา

วาดเขียน กระทั่งเขาไปนั่งวาดรูปเลนกับเพ� อนในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร สมัยยังเปนวัยรุน ถึงไดเขาใจวา อาจารยศิลป พีระ

ศรี มีความสําคัญกับวงการศิลปะของไทยมากแคไหน  

ทานจบจากสถาบันศิลปะแหงนครฟลอเรนซ ประเทศ

อิตาลี ดวยเกียรตินิยมอันดับที่หนึ่ง แตกลับมารับราชการใน

แดนสยาม เปนผูกอตั้งและอาจารยสอนวิชาศิลปะ โรงเรียน

ประณีตศิลปกรรม ที่ยกฐานะใหเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรใน

ปจจุบัน เปนโชคดีของประเทศไทยจริงๆ ครับ.

ความหวัง

* ความตายโจมจูทั้ง   แปดทิศ

ยังมุงรักษาชีวิต   อยูยั้ง

หวังไมดับนั่นวิปริต   ผิดสัจ

หวังแบบรูเหนี่ยวรั้ง   ชีพไวตามกาลฯ

* หวังอยางเร� อรู   หนทาง

ก็หวังเถิดรูรุงสาง   พรุงนี้

ไมหวังหากเลือนราง   ทางรอด

ปลอยตามกรรมถี้   ถูถวนทํามาฯ

* ประเทศชาติถิ่นนี้   มีหวัง

วิญูชนยังขลัง   สืบสราง

ทางชาติศาสนราชยัง   คงอยู

อูเหยาเกากอนสลาง   กวากวางฐานสวรรคฯ

* ประเทศชาติสืบสราง  หวังเสมอ

ใครคิดทําลายยอมเจอ  วิบากทน

วิบากหนักนั่นเออ   สูบอนบาป

สาปสงมันทวมลน   บาปบาอาถรรพณฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

เ

ไ

ทิพานัน ศิริชนะ



‘กยศ.’แจงดรามายกเลิกหนี้

สรุปข้อมูลค่าไฟ ทำาไมถูกปรับขึ้นต่อเนื่อง?

เซ็นทรัลยิ้มปิดดีลซื้อห้างหรู‘เซลฟริดเจส’

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6 เศรษฐกิจ

ชี้กระทบวินัยการเงิน/ทำารุ่นใหม่พลาดโอกาสเรียน

ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

ไทยโพสต์ • “กยศ.” ลุยแจ้งดรามา #ล้างหนี้ กยศ. หลังโซเชียล

แห่ล่ารายชื่อยื่นแก้ไขกฎหมายยกเลิกหนี้ ระบุยกเลิกหนี้ ไม่ใช่ทาง   

ออก ทำารุ่นใหม่พลาดโอกาสทางการศึกษา กระทบวินัยทางการ   

เงิน

ป็นที่แน่นอนแล้วว่า ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือที่รู้จักในนาม

ค่าเอฟที จะมีการปรับขึ้นในงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 ปรับเพิ่ม

ขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมจากงวดเดือน 

พ.ค.-ส.ค. ที่จัดเก็บอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย จะส่งผลให้ค่าเอฟที                    

ในงวดดังกล่าวอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อนำาไปรวมกับ

ค่าไฟฟ้าฐานแล้วจะทำาให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 

บาทต่อหน่วย จากในงวดก่อนจ่ายอยู่ที่ประมาณ 4 บาทต่อหน่วย ซึ่ง

นี่เป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 3 ของปี 2565 

ต้องยอมรับว่าทั้งปี 65 ที่ผ่านมานั้น สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้มีการประกาศปรับขึ้นค่าเอฟที

มาโดยตลอด ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากราคาของต้นทุนพลังงานที่ดัน

ตัวสูงขึ้นไม่หยุดตั้งแต่ช่วงสิ้นปีก่อนหน้านี้ และยิ่งเจอสถานการณ์

สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนด้วยแล้วก็ยิ่งกดดันให้ราคาพลังงาน

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลกระทบไปยังต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ที่

ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นำาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) อันเป็น

เชื้อเพลิงหลักในปัจจุบัน 

และด้วยเหตุของราคาแอลเอ็นจีที่เพิ่มขึ้นสูงนี้ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เดิมได้ออกตัวรับภาระแบกหนี้ค่า

ต้นทุนนำาเข้าแอลเอ็นจีเพื่อมาผลิตไฟในประเทศไว้ก่อน และไม่นำา

ต้นทุนนั้นมาคำานวณค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายเพื่อช่วยเหลือค่าครอง

ชีพไว้ในระยะแรก แต่ในปัจจุบันที่หนี้สินในส่วนนั้นทะลุ 100,000 

ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่แม้จะเป็น 

กฟผ.ที่เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจระดับประเทศ ก็ต้องมีหืดขึ้นคอกันบ้าง

ด้วยเหตุนี้ กกพ.เองจึงจำาเป็นจะต้องดำาเนินการปรับราคาค่า

เอฟทีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาเงินบางส่วนที่เรียกเก็บกับประชาชน

ไปชำาระคืนหนี้สินที่ กฟผ.แบกรับไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดรับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสาธารณะ ถึงกรณีการปรับขึ้นค่า

เอฟทีไปแล้ว และในแต่ละตัวเลือกแสดงให้เห็นว่าการเลือกที่จะปรับ

ค่าเอฟทีขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เป็นตัวเลือกการปรับขึ้นที่น้อย

ที่สุด และ กฟผ.ก็ยังเหมือนจะต้องแบกภาระนี้ ไปอีกยาวๆ ในขณะที่

   

ตัวเลือกอื่นๆ ก็อาจจะกระทบหนักกับประชาชนเกินไป อย่างเช่น

การปรับเอฟทีขึ้นจำานวน 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และทยอย

เรียกเก็บเงินเพื่อชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมาบางส่วน 

จำานวน 45.70 สตางค์ต่อหน่วย ให้กับ กฟผ. เพื่อให้ได้รับเงินคืนครบ

ภายใน 1 ปี โดยมีค่าเอฟทีเท่ากับ 139.13 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่า

ไฟฟ้าในบิลจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.17 บาทต่อหน่วย หรือกรณีศึกษาที่ 

2 เรียกเก็บค่าเอฟทีจำานวน 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และทยอยเรียก

เก็บเงินเพื่อชดเชยต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงท่ีผ่านมาบางส่วน จำานวน 

22.85 สตางค์ต่อหน่วย ให้กับ กฟผ. เพื่อให้ได้รับเงินคืนครบภายใน 2 

ปี โดยมีค่าเอฟทีเท่ากับ 116.28 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่าไฟฟ้าปรับ

เพิ่มขึ้นเป็น 4.95 บาทต่อหน่วย  

ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ถือว่าเจ็บตัวหนักพอสมควรกับกลุ่ม

ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างประชาชนทั่วไป การเลือกปรับในวิธีปัจจุบันนั้นก็แทบ

จะไม่ได้ลดภาระการแบกหนี้ของ กฟผ.ได้สักเท่าไหร่ แต่ดีกว่าที่จะ

ไม่ทำาอะไรเลย ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ.เองก็มีหนทางที่พอจะเข้ามาช่วย

ให้หายใจคล่องได้ระยะหนึ่ง อย่างที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ 

กฟผ.กู้เงินเพิ่มได้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในปี 2565-2567 

ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการจัดหาเงินกู้ใน

รูปแบบเงินกู้ที่มีอายุเงินกู้แน่นอน (Term Loan) อายุไม่เกิน 3 ปี โดย

กระทรวงการคลังไม่ค้ำาประกัน 

รวมถึง ครม.ได้มีมติเพิ่มเติมให้ กฟผ.เพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ 

Credit Line จากวงเงินเดิม 10,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้าน

บาท จนถึงวันที่ 11 ก.ย.67 ซึ่งเป็นวันที่วงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit 

Line ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 จะครบกำาหนด

ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี ตั๋ว

สัญญาใช้เงิน การทำา Trust Receipt (R/T) และการทำาสัญญากู้เงินเมื่อ

ทวงถาม (Call Loan) โดยจะพิจารณาทำาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน

ท่ีเสนอรูปแบบท่ีมีต้นทุนต่ำาท่ีสุด ตามอัตราดอกเบ้ียตลาด โดยกระทรวง

การคลังจะไม่ค้ำาประกันเงินต้นและดอกเบ้ียจากการกู้เงินดังกล่าว

ต้องยอมรับว่าในช่วงสิ้นปีที่จะถึงนี้ถือเป็นช่วงวิกฤตจริงๆ 

เพราะหากเมื่อย้อนกลับไปดูถึงไทม์ไลน์ของการปรับขึ้นค่าเอฟทีของปี

นี้ จะเห็นว่าในงวด ก.ย.-ธ.ค.65 การปรับค่าเอฟทีเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าว

กระโดด จากงวดแรกคือ ม.ค.-เม.ย. ที่ตอนนั้น กกพ.มีการอนุมัติให้ขึ้น

ค่าเอฟทีอยู่ที่ 16.71 สตางค์ ทำาให้ค่าเอฟทีปรับขึ้นจากงวดก่อนมาอยู่

รวมด้วย ทั้งนี้ด้านประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจึงต้องยึดสิ่งที่สำาคัญ คือ จะ

ต้องทำาอย่างไรเพื่อดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันด้านรัฐบาล

เองก็มีโจทย์ใหญ่ที่ว่า จะมีวิธีการเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร หาก

ปล่อยให้ประชาชนต้องแบกรับกับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ก็อาจจะ

โดนกล่าวโทษเพิ่มเติมได้... 

ซ่ึงเมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ก็ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาล

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะเข้ามาใช้วิธีไหนเพื่ออุดรอยร่ัวจากเหตุการณ์

ต่างๆ เพื่อทำาให้ประชาชนในประเทศสามารถมีชีวิตต่อไปได้อย่างดี

ท่ามกลางความท้าทายน้ี และหากในอนาคตจะต้องมีการปรับข้ึนค่าไฟ 

ก็ต้องคอยจับตาดูว่า กกพ. หรือรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาเพ่ิม

เติมหรือไม่ โดยเฉพาะการ

เข้ามาดูแลกลุ่มผู้ท่ีมีรายได้

น้อยและกลุ่มเปราะบาง  

ที่ปัจจุบันยังมีการ

ดำาเนินการ เช่น ดูแลผู้ใช้

ไฟที่ไม่เกิน 300 หน่วยต่อ

เดือน ประเภทบ้านอยู่อาศัย

และประเภทกิจการขนาด

เล็ก (ไม่รวมส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจ) ซึ่งเป็น 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือ

กลุ่มเปราะบาง ถึงสิ้นปี 

65 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่

จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

จะได้รับส่วนลดค่าเอฟที ที่ 

0.2338 บาทต่อหน่วย หรือ

จะต้องมีแนวทางในการช่วย

เหลือใหม่ๆ ออกมาเฉพาะ

กลุ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มที่มี

ความจำาเป็นจะต้องใช้ไฟเกิน 

500 หน่วยต่อเดือนก็ยังต้อง

รับภาระค่าเอฟทีที่แพงขึ้นอยู่.

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์                                           

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงกรณี

ที่ปรากฏเป็นประเด็นที่มีข้อโต้

แย้งในสื่อสังคมออนไลน์ #ล้าง

หนี้ กยศ. โดยการล่ารายชื่อเพื่อ                                         

ยื่ นแก้ ไขกฎหมายยกเลิกหนี้  

กยศ. ว่า กองทุนเป็นหน่วยงาน                                      

ของรัฐ ดำาเนินการในลักษณะ

ทุนหมุนเวียนที่ ไม่ได้มีการแสวง  

หาผลกำาไร เพื่อให้ โอกาสทางการ

ศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการให้กู้

ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำาเพียง 

1% ต่อปี และให้ระยะเวลาผ่อน

ชำาระนานถึง 15 ปี

ท้ังน้ี ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมได้รับ                                     

โอกาสทางการศึกษาไปแล้ว 

6,217,458 ราย เป็นเงินให้กู้ยืม

กว่า 696,802 ล้านบาท และกอง  

ทุนมีเงินหมุนเวียนจากการชำาระ

คืนกว่า 30,000 ล้านบาทต่อ

ปี ทำาให้กองทุนมีเงินให้นักเรียน 

นักศึกษารุ่นน้องกู้ โดยไม่ต้องใช้

งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีการ

ศึกษา 2561 เป็นต้นมา โดยในปี                                          

การศึกษา 2565 กองทุนได้เตรียม 

เงินกว่า 38,000 ล้านบาท เพื่อ                                               

รองรับผู้กู้ยืมจำานวนกว่า 600,000 

ราย

“ท่ีผ่านมากองทุน กยศ.เป็น 

หน่วยงานที่ ให้ โอกาสและช่วย

เหลือผู้กู้ยืมมาโดยตลอด ซึ่งการ

ยกเลิกหนี้ กยศ. ไม่ใช่ทางออก

ของการแก้ปัญหาการเข้าถึงการ

ศึกษา นอกจากจะส่งผลกระทบ

ต่องบประมาณแผ่นดินแล้ว ยัง

ส่งผลต่อบรรทัดฐานของสังคม

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรับ                                            

ผิดชอบและวินัยทางการเงินของ                                          

คนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นอนาคตของประ                                              

เทศ ซ่ึงปัจจุบันมีผู้กู้ยืมท่ีอยู่ระหว่าง

ชำาระหนี้จำานวน 3,458,429 

ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือจำานวน 

337,857 ล้านบาท หากยกเลิก

หนี้ดังกล่าวจะทำาให้คนรุ่นใหม่ไม่

ได้รับโอกาสทางการศึกษา” นาย

ชัยณรงค์กล่าว

นายชัยณรงค์กล่าวอีกว่า 

กองทุนอยู่ระหว่างการปรับปรุง

กฎหมายให้มีความผ่อนปรนและ

ช่วยเหลือลดภาระของผู้กู้ยืม โดย

จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ การ

แปลงหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาใน

การผ่อนชำาระและลดอัตราเบี้ย

ปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

และในขณะนี้กองทุนได้ขยาย

ระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้

ช่วยเหลือผู้กู้ยืมต่อเนื่องจนถึง

วันที่ 31 ธ.ค.2565 โดยลดอัตรา

การคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อ

ปี สำาหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำาเนิน

คดี ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ 

0.01% ต่อปี สำาหรับผู้กู้ยืมที่อยู่

ระหว่างการชำาระเงินคืนกองทุน

และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำาระหนี้ 

ลดเงินต้น 5% สำาหรับผู้กู้ยืมที่

ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำาระหนี้และ

ต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว 

ลดเบี้ยปรับ 100% สำาหรับผู้กู้ยืม

ทุกกลุ่มที่ชำาระหนี้ปิดบัญชี ลด

เบี้ยปรับ 80% สำาหรับผู้กู้ยืมที่

ยังไม่ถูกดำาเนินคดีที่ชำาระหนี้ค้าง

ทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้าง

ชำาระ)

อีกท้ัง กองทุนได้มีมาตรการ 

ชะลอการฟ้องร้องดำาเนินคดี ชะลอ 

การบังคับคดีไว้ เว้นแต่คดีท่ีจะใกล้                                                  

ขาดอายุความ และงดการขาย                                        

ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืม                                          

และ/หรือผู้ค้ำ าประกันอีกด้วย 

โดยกองทุนยืนยันว่าจะเป็นหลัก                                      

ประกันให้ทุกครอบครัว ว่านักเรียน 

นักศึกษาท่ีขาดแคลนสามารถกู้

เงินได้ทุกคนโดยไม่มีข้อจำากัด เพื่อ

ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมใน

การเข้าถึงการศึกษา.

ฮิตาชิเร่งพัฒนา

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ลุยตลาดQ3/65

ปตท.ดันอุตฯคอนเทนต์ ไทยบูม 

เ

ไทยโพสต์ • นายซาแฟร์   

อัสทูเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ                                              

โฮม แอพพลายแอนซ์ เปิด

เผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัท

ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมอบ

ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค

กว่า 65 ประเทศทั่วโลก ผ่าน                                      

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ                                        

ผู้บริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่ มี                                               

คุณภาพและราคาเข้าถึงง่าย                                           

แน่นอนว่าบริษัทจะยังคงเดิน

หน้าเพิ่มศักยภาพในทุกด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสาน

นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  

ที่แข็งแกร่ง การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้                                       

โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์และบริการ

เหล่านี้จะสามารถตอบโจทย์

ทุกความต้องการของลูกค้าได้

เป็นอย่างดี  

ขณะเดียวกัน บริษัท

มองว่าลูกค้าคือหัวใจหลักใน

การดำาเนินธุรกิจ และเพื่อยก                               

ระดับประสบการณ์ ทำาให้แบรนด์                               

ได้ เริ่มพัฒนากลุ่มสินค้าที่มี

อยู่ และยังได้ขยายกลุ่มสินค้า

เหล่านั้นด้วยผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ 

ด้วยจุดแข็งด้านนวัตกรรมและ                                       

เทคโนโลยีการผลิตที่แข็งแกร่ง

ของอาร์เซลิก รวมถึงชื่อเสียง                                         

ของฮิตาชิและศักยภาพการผลิต 

ของแบรนด์ในประเทศไทย

“บริษัทพร้อมเสริมทัพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของฮิตา

ชิ อาทิ เครื่องล้างจาน เครื่อง

อบผ้า เครื่องชงกาแฟ รวมถึง

ไม่หยุดต่อยอดนวัตกรรมล้ำา                                            

สมัยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้                                            

จากเครื่องซักผ้าฝาหน้าและ                                    

เครื่องอบผ้าที่ เพิ่งเปิดตัวไป 

สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ด้วย                                                 

ฟีเจอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง                                                 

เช่น Auto Dose, AI wash,                                             

Wind Iron และ IoT” นาย                                                       

ซาแฟร์กล่าว.

ไทยโพสต์ • กลุ่ม ปตท.

ผนึก CEA พัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม หนุน Soft 

Power ไทย ยกระดับอุตสาห  

กรรมคอนเทนต์ ให้ โดดเด่น 

พร้อมส่งออกสู่เวทีสากล  

นายนพดล ปิ่นสุภา 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ       

กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้าง

พื้นฐาน บริษัท ปตท. จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้                               

ลงนามบันทึกข้อตกลงความ                                       

ร่วมมือพัฒนาซอฟต์เพาเวอร์                                               

ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วม                                     

กับสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

หรือ CEA โดยมี หม่อมหลวง

ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการ

ค้าไทย ที่ปรึกษานายกรัฐ 

มนตรี และกรรมการบริษัท 

ปตท. เป็นประธาน ซึ่งการ

ลงนามดังกล่าวเป็นการต่อ 

ยอดธุรกิจด้วยการแสวงหา

ไทยโพสต์ • “กลุ่มเซ็นทรัล” 

และ “ซิกน่า” ปิดดีลเข้าซื้อกิจ 

การกลุ่มเซลฟริดเจสจากตระกูล                                               

เวสตัน เดินหน้าเสริมแกร่งธุรกิจ 

ก้าวสู่การเป็นผู้นำาธุรกิจห้างสรรพ

สินค้าลักชัวรีระดับโลก ครอบ 

คลุมทำาเล 8 ประเทศในยุโรป  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม

เซ็นทรัลและซิกน่าปิดดีลเข้า

ประเทศทั่วโลก   

ท้ังน้ี กิจการของกลุ่มเซล

ฟริดเจสจะถูกนำาเข้ามารวมและ

เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

ของกลุ่มเซ็นทรัลและซิกน่าใน

ยุโรป ท่ีปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้า

ลักชัวรีท้ังหมดถึง 22 แห่ง ซ่ึง                                     

ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้า                                                 

ท่ีดำาเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล 

ได้แก่ รีนาเชนเต ในประเทศอิตาลี 

และอิลลุม ในประเทศเดนมาร์ก 

และห้างสรรพสินค้าท่ีดำาเนินธุรกิจ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม

เซ็นทรัลและซิกน่า ได้แก่ คาเดเว, 

โอเบอร์โพลลิงเกอร์ และอัลสแตร์

เฮาส์ ในประเทศเยอรมนี, โกลบุส 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยัง

มีโปรเจ็กต์ใหม่ท่ีจะสร้างแล้วเสร็จ

ในเร็วๆ น้ีอีก 2 แห่งในเมืองดุส  

เซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี และ

ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

รายงานข่าวแจ้งว่า นาย    

สเตฟาโน เดลลา วาลเล ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มธุรกิจห้าง

สรรพสินค้าลักชัวรีของเซ็นทรัล

และซิกน่าในยุโรป จะขยายบทบาท

และรับช่วงต่อการนำาทัพกลุ่มเซล                                                        

ฟริดเจสจากแอนน์ พิชเชอร์ กรรม 

การผู้จัดการของกลุ่มเซลฟริดเจส 

ซึ่งจะยังคงดำารงตำาแหน่งในทีม

บริหารของบริษัทจนถึงปลายปีนี้. 

นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงานแห่งอนาคต และรุก

เข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน 

ให้พร้อมรับการแข่งขันบนเวที

โลก ด้วยวิสัยทัศน์ “Powering 

Life with Future Energy and 

Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วย

พลังแห่งอนาคต” 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้                                                       

ปตท.ได้ร่วมกับบริษัท เอไอ แอนด์ 

โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำากัด (ARV) 

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยก

ระดับการพัฒนาซอฟต์เพาเวอร์ 

(Soft Power) อาทิ Volumatic 

360, Extended Reality (XR), 

Advanced Visual Effect (VFX), 

Drone และ Metaverse ผนวก

กับประสบการณ์และองค์ความ

รู้ของ CEA มาร่วมส่งเสริมและ                                     

ยกระดับซอฟต์เพาเวอร์ (Soft                                            

Power) ด้วยการพัฒนาอุตสาห 

กรรมคอนเทนต์ ให้ เป็นที่ยอม                             

รบัในระดับสากล ท้ังการพัฒนา                      

ทักษะบุคลากร การสนับสนุน 

ด้านทรัพยากรและเทคโน                            

โลยีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประ 

เทศไทย  

“ปตท.ยังพร้อมสนับ                                         

สนุนนโยบายภาครัฐในการ                                       

กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลมาช่วยยกระดับการ

พัฒนา Soft Power ของ

ไทย ซึ่งเป็นจะกลไกสำาคัญ

ในการช่ วยฟื้ นฟู กระตุ้ น

เศรษฐกิจของประเทศ ดึง 

ดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้

กลับเข้ามาท่องเที่ยวในประ                                         

เทศไทย รวมถึงเปิดโอกาส                                     

ทางธุรกิจ ดึงดูดให้นักลง                                                              

ทุนต่างชาติ เข้ ามาลงทุน 

เพื่ อขยายฐานอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประ                                       

เทศไทยอีกด้วย” นายนพดล 

กล่าว.

กพท.ลุยถกเพิ่มเที่ยวบิน ‘ไทย-จีน’

รายงานข่าวจากสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หรือ กพท. แจ้งว่า เมื่อวันท่ี 17 ส.ค.2565 กพท.ได้รับหนังสือจาก                                                                                   

สำานักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) เสนอให้ประเทศไทยจัด 

สรรเที่ยวบินเข้าประเทศจีนได้ถึง 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และ

เที่ยวบินจากจีนเข้าไทยได้ 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เช่นกัน จาก

ปัจจุบันอยู่ท่ี 3 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 

คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือน ก.ย.2565 

ตลาดอสังหาฯ ภาคตะวันออกยังทรงตัว

นายเฉลิมพล โขนแจ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท คัลเลอร์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด บริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภาค

ตะวันออก เปิดเผยว่า ตลาดคอนโดฯ ในพัทยา จังหวัดชลบุรี ยัง

อยู่ในภาวะทรงตัว แต่ในบางทำาเลและโปรดักต์ชัดเจน เช่น ทำาเล

ท่ีติดหาด และโครงการลักชัวรี ยังคงได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า                                                                                      

ปัจจุบันบริษัทมีคอนโดมิเนียมแบรนด์อารมณ์ (AROM) 2 โครงการ 

คือ ที่หาดวงศ์อมาตย์ และโครงการล่าสุดที่หาดจอมเทียน ที่เพิ่ง

เปิดสำานักงานขายไปเมื่อเดือน มิ.ย.2565 ซึ่งได้รับการตอบรับจาก

ลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถทำายอดขายได้ 15% ส่วนใหญ่จะเป็น

ยอดขายที่เกิดจากฐานลูกค้าเก่าที่ซื้อเป็นบ้านหลังที่ 2 ไว้พักผ่อน 

คิกออฟรถเมล์ ไฟฟ้า ดีเดย์ 20 ส.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง

เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้

พลังงานสะอาดหรือ EV สาย 2-38 (สาย 8 เดิม) จากบริษัท ไทย 

สมายล์ บัส จำากัด ว่า นับเป็นโอกาสสำาคัญของการเปลี่ยนแปลง

ระบบรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย ที่เปลี่ยนจากการใช้

น้ำามันเช้ือเพลิงเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมประเทศด้วย

นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่ง

เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เริ่มให้

บริการวันแรก 20 ส.ค.นี้

พาณิชย์ถก 4 สมาคมประเมินราคามัน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกับ 4 สมาคมมันสำาปะหลัง ประเมิน

ทิศทางครึ่งหลังปี 65 คาดว่าราคาจะดีขึ้นต่อเนื่องหลังความต้อง 

การสูงขึ้น และตลาดสำาคัญอย่างจีนซื้อไม่ยั้ง ตลาดใหม่ทั้งตุรกี 

นิวซีแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย ก็สนใจสั่งซื้อ ดันราคาล่าสุดทะลุ 

3.15 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนยอดส่งออกครึ่งปีทำาได้แล้ว 6.75 ล้าน

ตัน มูลค่า 8.27 หมื่นล้านบาท ทั้งปีลุ้นแตะ 11 ล้านตัน มูลค่า 

1.3 แสนล้านบาท 

DITP ชวนจับคู่ธุรกิจออนไลน์ 5-9 ก.ย.นี้

นายจิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาตลาดและ

ธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 (สพต.2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สพต.2 เตรียมจัดงานเจรจา

การค้าออนไลน์ “ตลาดการค้าใหม่ ขยายไกลท่ัวโลก” เพื่อนำาเสนอ

สินค้า และเจรจาธุรกิจกับผู้นำาเข้าจากตลาดการค้าใน 6 ภูมิภาค 

ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรป และ CIS 

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง ระหว่างวันท่ี 5-9 ก.ย.2565

ฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส.เต็ม 5 หมื่นล.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งให้ทราบว่า เงินฝาก

ออมทรัพย์วันแม่ อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี ระยะเวลา 

18 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันท่ี 14 ก.พ.2567 โดยไม่มี

การถอนเงินฝาก และผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยยังได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำาให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย

เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาที่ 2.35% ต่อปี ที่เริ่มให้

ลูกค้าเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.2565 ล่าสุด ณ วันที่ 19 ส.ค. 

มีลูกค้าประชาชนให้ความสนใจเปิดบัญชีจำานวนมากจนทำาให้มี

ยอดฝากเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท หลังจากนี้ ธอส.จะนำา

เงินฝากที่ ได้รับไปจัดทำาเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย

ต่ำา เพื่อสร้างโอกาสในการทำาให้คนไทยมีบ้านตามนโยบายของรัฐ 

บาลต่อไป.

19/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,081.65 7,362.96 -2,281.31
 6,206.17 6,744.78 -538.61
 33,385.38 31,798.86 +1,586.53
 26,279.39 25,045.99 +1,233.40

70,952.59
-10.15

1,625.92

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.20 35.93
ยูโร 35.31 36.41
ปอนดสเตอรลิง 41.62 43.20
เยน (100 เยน) 25.65 26.76
หยวนจีน 4.92 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,600 29,700
ทองรูปพรรณ 29,061 30,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย และค่าไฟฟ้าในบิลที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่

ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย จากช่วงนั้นมาถึงช่วงนี้ค่าไฟฟ้าขึ้นมาเกือบ 1 

บาทต่อหน่วย และถือว่าสูงมากจากในรอบหลายปีที่ผ่านมา แม้จะเกิด

วิกฤตหนักๆ อย่างโควิดก็ตาม

เมื่อมาดูปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุผลที่ทำาให้ค่า

เอฟทีสูงขึ้นนั้น กกพ.ได้ออกมาแจกแจงเป็น 4 ปัจจัยใหญ่ๆ ได้แก่ 1.

ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลงจากเดิม ที่เดิมสามารถจ่ายก๊าซได้ 

2,800-3,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงเหลือราว 2,100-2,500 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทำาให้ต้องนำาเข้าจากตลาดจร (สปอต แอล 

เอ็นจี) เข้ามาเสริม หรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำามันเพื่อทดแทน

ปริมาณก๊าซที่ขาด หากแต่ในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้รา

คาสปอต แอลเอ็นจี ที่มีราคาแพงและผันผวนในช่วงประมาณ 25-50 

เหรียญสหรัฐต่อล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เทียบกับก๊าซธรรมชาติในอ่าว

ไทยที่มีราคาประมาณ 6-7 เหรียญสหรัฐต่อล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ดังนั้น การทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วยแอลเอ็นจี 

หรือใช้น้ำามัน จะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยสำาคัญ 2.การผลิตก๊าซจากพม่ามีแนวโน้มที่จะไม่สามารถผลิตได้ 

ตามกำาลังการผลิตเดิม และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง

ปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ซึ่งอาจทำาให้มีความต้องการนำาเข้า

แอลเอ็นจีมากกว่าที่ประมาณการไว้เดิม  

3.สถานการณ์ผู้ผลิตแอลเอ็นจีชะลอการลงทุน อันเนื่องมาจาก                

มีความต้องการใช้พลังงานน้อยในช่วงโควิด-19 ในปลายปี 2564 

หลังจากที่หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากโควิด ทำาให้ความต้องการใช้

แอลเอ็นจีมีมากกว่ากำาลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคา  

และการเจรจาสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจี เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2564 และ

ต่อเนื่องตลอดปี 2565 และปี 2566 และ 4.สภาวะสงครามรัสเซีย-

ยูเครน ทำาให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยัง

ยุโรป มีผลให้ความต้องการแอลเอ็นจีเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปและส่ง

ผลกระทบทางอ้อมต่อราคาแอลเอ็นจีในตลาดเอเชีย 

 แต่แน่นอนว่า เริ่มวันที่ 1 ก.ย.นี้ยังไงประชาชนก็ต้องจ่ายค่า

ไฟ 4.72 บาทต่อหน่วย แต่หากมาดูกันในระยะยาวนั้นก็ถือว่ายังน่า

เป็นห่วง ในปี 2566 ที่สถานการณ์ราคาพลังงานก็ยังไม่สู้ดีนัก ค่าเอฟ

ทีก็มีโอกาสทำาสถิติใหม่ได้ตลอดในทุกๆ งวด ผนวกรวมกับประเด็น

ของการแบกรับภาระหนี้ของ กฟผ.ก็ยังเคลียร์ไม่จบจึงต้องนำามาคิด

ซื้อกิจการของกลุ่มเซลฟริดเจส

จากตระกูลเวสตันอย่างสมบูรณ์

แบบแล้ว หลังประกาศลงนาม

ในสัญญาเพื่อเข้าซื้อกิจการเมื่อ

เดือนธันวาคม 2564 โดยการ

ลงทุนในครั้งนี้จะทำาให้กลุ่มเซ็น 

ทรัลก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำาทาง

ด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าลักชัวรี

ระดับโลก ครอบคลุม 8 ประเทศ

ในทวีปยุโรป และแฟล็กชิปสโตร์

บนทำาเลที่ดีที่สุดของเมืองต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างสรรพสิน

ค้าเซลฟริดเจส บนถนนออกซ์  

ฟอร์ดใจกลางกรุงลอนดอน ซึ่ง

เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการ

ช็อปปิ้งอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยว

ทั่วโลกจะต้องมาเยือน   

สำาหรับ กลุ่มเซลฟริดเจส                            

ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า

รวมทั้งหมด 18 แห่ง ภายใต้ 4 

แบรนด์ ใน 3 ประเทศ ได้แก่ 

ห้างสรรพสินค้าเซลฟริดเจส ใน                               

ประเทศอังกฤษ, ห้างสรรพสินค้า

บราวน์ โธมัส และอาร์นอตส์ใน                                           

ประเทศไอร์แลนด์ และห้างสรรพสิน                                                    

ค้าดี แบนคอร์ฟ ในประเทศเน                                               

เธอร์แลนด์ และยังเป็นเจ้าของ 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันโดดเด่น 

ซ่ึงดึงดูดลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล

ได้กว่า 30 ล้านคนต่อเดือน และ

มีการจัดส่งสินค้าไปยังกว่า 130 
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ารนอนน้อย หรือนอนไม่หลับ แม้กระทั่งหลับไม่

ลึกนั้น เชื่อหรือไม่ว่าส่งผลกระทบกับสมองของ

คุณอย่างมากมาย ..เริ่มจาก

ความจำาสั้นและไม่มีสมาธิ เพราะเวลาหลับสมอง

จะจัดการกับความทรงจำา โดยโอนถ่ายความทรงจำาระยะ

สั้นเข้าสู่สมองส่วนที่เก็บความทรงจำาระยะยาว ทำาให้

เราสามารถจดจำาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี หากเราอดนอน

เป็นเวลานานก็จะทำาให้สมองไม่สามารถรับความทรง

จำาใหม่ๆ ได้   นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมเราถึงไม่สามารถ

จดจำาสิ่งต่างๆ ได้มากหากอดนอน 

สมองไม่สามารถกำาจัดสารพิษที่ตกค้างได้ ปกติ

สมองจะทำาการกำาจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในสมองออกไป

ทุกคืนที่เรานอนหลับ และหนึ่งในสารพิษที่ถูกกำาจัดออก

ไปนั้นก็คือ บีตา แอมีลอยด์ (Beta Amyloid) โปรตีน

ที่เป็นพิษต่อร่างกาย ที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิดโรคสมอง

เสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ดังนั้นถ้าเราอดนอนหรือนอน

ไม่เพียงพอก็ทำาให้สมองเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์                                                                     

ได้

เสี่ยงเกิดเส้นเลือดอุดตันในสมอง จากผลการ

ศึกษาพบว่าถ้าเรานอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อ

วัน จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดอุดตันใน

สมองมากขึ้นถึง 4.5 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่นอนหลับ 

7-8 ชั่วโมง เนื่องจากสมองไม่สามารถกำาจัดของเสีย

ที่ตกค้างอยู่ในสมองให้หมดไป เพราะกระบวนการ

จำากัดของเสียจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้นอนอย่างเต็ม

อิ่มเท่านั้น

ง่วงอยู่ตลอดเวลา ทุกเซลล์ในร่างกายจะทำางาน

ตลอดเวลาขณะที่เราตื่น ทำาให้เกิดการเผาผลาญ

พลังงานอยู่ตลอด และหนึ่งในสารที่ร่างกายสร้างขึ้น

ขณะใช้พลังงานก็คือสารอะดีโนซีน (Adenosine) ยิ่ง

สมองสะสมสารอะดีโนซีนมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งง่วง

มากขึ้นเท่านั้น และหากไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียง

พอแล้วอาจจะทำาให้เราเสี่ยงเป็นโรคอื่นๆ ตามมาได้อีก

ด้วย.

ก

‘ซี ไอดี ไอ อาร์ต ธีสิส แอน ดี ไซน์ คานิวัล 2022’

ปลดปล่อยจินตนาการ..สู่นักออกแบบมืออาชีพ
นอนไม่หลับ..ทำาร้ายสมอง

ตลาดยิ่งเจริญฉลองครบรอบ 67 ปี

ตลาดยิ่งเจริญฉลองครบรอบการก่อตั้ง 67 ปี และกำาลังก้าวสู่ปีที่ 68 จัดพิธีทำาบุญ

ตลาด พร้อมกันนี้ ได้ร่วมมือกับผู้ค้า และพันธมิตรธุรกิจ จัดแคมเปญ “ลด แลก ลุ้น” 

สมนาคุณให้ลูกค้าผู้ ใช้บริการ โดยมีคณะผู้บริหาร นำาโดย กัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการ

บริหาร อริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารงาน และ สายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโส 

ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วยผู้ร่วมค้า ชุมชน ชาวสะพานใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่าง

คึกคัก ตามนโยบาย “ตลาดวิถีชุมชน วิถีไทย วิถีโลก” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดยิ่งเจริญ                    

สะพานใหม่

‘พิพิธภัณฑ์ครุฑ’ แห่งแรกในอาเซียน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี จัดพิธีเปิด 

“พิพิธภัณฑ์ครุฑ” อย่างเป็นทางการ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ครุฑนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยและ

ในอาเซียน ที่รวบรวมครุฑที่มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์จากทุกภาคของไทย โดยอัญเชิญครุฑที่ประดิษฐาน 

ณ ธนาคารสาขาต่างๆ มากกว่า 150 องค์ มาไว้ด้วยกัน พร้อมนำาเสนอเรื่องราว “พญาครุฑ” สัตว์

หิมพานต์ สัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความดีงาม และความซื่อสัตย์ สำาหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ครุฑ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ttbfoundation.org/th/garudamuseum/ 

ใส่ใจดูแลลูกค้าผู้สูงอายุ

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เปิดบริการเก้าอี้บันไดเลื่อนสำาหรับผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่ ไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดด้านหน้าศูนย์ฯ โดยมี บัณฑิต พฤกษ์คุ้ม

วงศ์ ผจก.ฝ่ายบริการลูกค้า ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค กนกวรรณ เหลืองมงคล

เลิศ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และคณะผู้สูงอายุ                                                                                                     

พร้อมทั้ง ยุทธนา ป่าไม้ ผอ.เขตภาษีเจริญ เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการ                         

เมื่อวันก่อน

มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และจัดหน่วยบริการฉีด

วัคซีนให้แก่ รร.เซนต์ฟรังฯ โดย ท่านอธิการิณี เซอร์ มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อเร็วๆ นี้

ดั๊บเบิ้ล เอ คว้ารางวัล Best Deals Awards

ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็น

ตัวแทนรับรางวัล Best Deals Awards (ORDER) จากงาน Shopee Brand 

Conference 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ที่มียอดคำาสั่งซื้อมากที่สุด

บน Shopee Mall ตลอดปีที่ผ่านมาในหมวดหมู่ของสินค้าไลฟ์สไตล์ นับเป็นการ

ช่วยตอกย้ำาถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและสะท้อนความแข็งแกร่งในการเป็น

แบรนด์ผู้นำาในสินค้ากลุ่มกระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำานักงาน สามารถ

ติดตามร้านค้า Double A Official บน Shopee Mall เพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่น

ดีๆ ได้ที่ https://shopee.co.th/double.a.shop

เวิร์กช็อปศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานฟู้ด

แอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 จัด

เวิร์กช็อป ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารพื่อ

เพิ่มมูลค้า (Food Stylist for Value Added 

Workshop) โดยเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ 

กรรมการบริหาร สมาคมเชฟประเทศไทย 

กรรมการระดับ B จากสมาคมเชฟโลก และ

อาจารย์พิเศษวิชาศิลปะการตกแต่งอาหาร 

มหาวิทยาลัยชั้นนำา โดยเวิร์กช็อปพิเศษครั้ง

นี้จะจัดขึ้นในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทย

แลนด์ 2022  วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 

15.00-18.00 น. ณ RBT Experience ฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมอุปกรณ์แต่งจาน 1 ชุด ค่า

สมัครราคาปกติ 2,899 บาท ผู้สมัครก่อนวันที่ 15 ส.ค.65 ราคา 2,499 บาท และสมาชิก 

TrueBlack และ TrueRed ราคา 2,499 บาท ผู้ที่สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนที่ https://

bit.ly/FHT2022_FoodStylist หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาภรณ์ อังศรีสุรพร 

โทร. 0-2036-0500 อีเมล supaporn_a@informa.com

ารนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา พร้อมกับ

ทัวร์ไหว้พระตามวัดต่างๆ ริมแม่น้ำา ดูเหมือนกำาลังอินเทรนด์

ในหมู่มนุษย์ลุงมนุษย์ป้า ที่มีเวลาไปลั้ลลาที่นั่นที่โน่นที่นี่มาก

ขึ้นตามวัย

ภาพชีวิต..ผ่านลำาคลอง

ถ้าเข้าไปสำารวจหาทริป 1 วัน ล่องเรือชมความสวยงามริม 2 

ฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา จะพบบริษัททัวร์นำาเที่ยวกันเป็นกิจจะลักษณะ

เลยทีเดียว

ภาพสวยงามตาม 2 ริมฝ่ัง ท่ีสะท้อนน้ำายามแดดจ้า ยามฝนตก

ปรอยๆ เชื่อว่าแตกต่างกัน แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน  ส่วนมนุษย์ป้า

น้ัน สารภาพตามตรงว่า บรรยากาศท่ีเห็นบนสายน้ำาเจ้าพระยาบ้านเรา 

อดมิได้ท่ีจะนำาไปเปรียบเทียบกับคลองเวนิส ท่ีประเทศอิตาลีโน่น 

น้ำาในคลองเวนิส ซึ่งที่แท้มันคือน้ำาจากทะเลสาบ เมื่อผ่าน

เมืองก็ดำาปิ๊ดปี๋ไม่ได้แตกต่างเลิศเลออะไรนักหรอก แต่ที่ไม่เหมือนก็

คือ บ้านเรือน สถาปัตยกรรมตามริมคลองของเขานั้น เป็นระเบียบ

เรียบร้อย มิได้สะเปะสะปะตามอำาเภอใจแบบบ้านเรา นั่นคงเป็น

เพราะว่า การท่องเที่ยวในคลองเวนิสนั้น เป็นรายได้หลักของบ้านเขา

เมื่อมีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความสำานึกรู้

รับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาภูมิทัศน์ตลอดริม

คลอง 2 ฝั่ง จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีของชาวเวนิส และที่สำาคัญคือ ผู้

กำากับดูแลกฎกติกามารยาทของเขา ทำางานกันอย่างเข้มแข็งเข้ม

งวดในการบริหารจัดการ ไม่ให้ใครแตกแถว ก็เป็นอีกเหตุผลสำาคัญ

ความงดงามแบบวิถีสายน้ำาของเจ้าพระยา กับคลองเวนิสไม่

ได้แตกต่างกันเลย แต่ที่ทำาให้เขามีเสน่ห์มากกว่า ก็คงจะเป็นการใช้

เรือกอนโดลาในการนำาพานักท่องเที่ยวลัดเลาะไปตามคลอง แทนที่

จะเป็นเรือเครื่องเรือหางยาวแบบบ้านเรา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่ง

เสียงดังและส่งกลิ่นแรงของน้ำามันและควัน ทำาให้เสน่ห์ถูกบั่นทอน

ไปพอสมควร โดยเฉพาะคนแพ้ควัน หรือไม่ชมชอบกลิ่นไอน้ำามันก็

พาเวียนหัวได้อย่างน่าเสียดาย

สรุปคือ ฝันอยากเท่ียวแม่น้ำาเจ้าพระยาด้วยเรือแจวบ้างจัง����

	 	 	 	 	 ‘ป้าเอง’

ก

ถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์  (CIDI Chanapatana) ตอกย้ำาการ

เป็นสถาบันปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมก้าวเข้าสู่การสร้างแบรนด์ระดับ

มืออาชีพ จัดงาน “ซีไอดีไอ อาร์ต ธีสิส แอน ดีไซน์ คานิวัล 2022” (CIDI 

ART THESIS AND DESIGN CARNIVAL 2022) ภายใต้ธีม TABULA RASA 

(Start Fresh) ปลดปล่อยจินตนาการ ลบล้างความ

ทรงจำา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

สู่การริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ผ่านการถ่ายทอดแฟชั่น

โชว์ศิลปนิพนธ์ปี 2022 จำานวนรวมกว่า 80 ชุด 

ผลงานจากนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่น 

(Fashion Design) ชั้นปีที่ 2 ที่สำาเร็จการศึกษา ที่

สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้

นายสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ประธานคณะ

กรรมการดำาเนินงาน สถาบันออกแบบนานาชาติ

ชนาพัฒน์ กล่าวว่า “ปัจจุบันวงการดีไซเนอร์

ไทยมีความก้าวหน้าทางด้านการออกแบบที่มีความทันสมัย และพัฒนาไปสู่ความ

เป็นสากลมากขึ้น เช่นเดียวกับที่ทางสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์เล็งเห็น

ถึงความสำาคัญกับวงการออกแบบของประเทศไทย สู่เวทีการออกแบบในระดับ

นานาชาติ ตลอดจนบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในอุตสาหกรรม

ออกแบบระดับโลก จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้มี

ประสบการณ์ด้านการออกแบบจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพของนักออกแบบไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

ภายในงานได้จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์ผลงานของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รวมกว่า 80 ชุด โดยมีคอลเลกชันไฮไลต์จาก

นักศึกษามาร่วมถ่ายทอดผลงานในครั้งนี้ อาทิ “Cotton Granny” ที่

ได้รับแรงบันดาล

ใจมาจากความ

ต้องการท้าทายความ

สิ้นเปลืองสู่การเกิด

ใหม่ที่เคยถูกลืม จน

เป็นชิ้นงานใหม่ที่กลับมาสดใสมีชีวิต

ชีวา สีสันหลากหลาย ท่ีแสดงออกถึง

ความไร้เดียงสา และความโกลาหล

ส

วุ่นวายอย่างสนุกสนาน ด้วยเทคนิค

การรวมตัวของผ้าโครเชต์มือสองที่

ถูกคัดสรรผสมกับชิ้นงานแฮนด์เมด

ที่ถักขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นคุณค่า

ของสิ่งรอบตัวและได้ยืดอายุของผ้า

ให้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คน

และโลกได้ยาวนานยิ่งขึ้น โดยมีเป้า

หมายคือการอนุรักษ์เสื้อผ้าผ่านการ 

Upcycle 

“Through 

Peacefulness” ที่

ได้รับแรงบันดาลใจจากความสงบ

สุขภายในจิตใจจากการเข้าวัด                                         

และค้นพบความสุขและความ

สวยงามจากภาพวาดจิตรกรรมบนผนัง

วัด ถ่ายทอดออกมาเป็น 3 ผลงาน จาก 3 

ผนังวัด ได้แก่ ผนังวัดสระบัวแก้ว ขอนแก่น, 

ผนังวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ และผนังวัดราช

สิทธาราม กรุงเทพฯ ด้วยเทคนิค การทอ, มัด

หมี่, การปัก, การเพนต์, บาติก และการมัดย้อม ที่ได้ร่วมมือ

กับชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน เมื่อใดที่สวมใส่เสื้อผ้าในคอลเลกชันนี้ 

นอกจากจะได้รับความสวยงาม ยังได้ส่งต่อเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย.
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8 ท่องเที่ยว

ากพูดถึงเยาวราช ใครๆ ก็มักนึกถึงอาหารของกินอร่อยๆ เลื่อง

ชื่อ แต่หากย้อนกลับไปในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้น มีหลายย่าน

ในกรุงเทพมหานครเคยเป็นโรงโคมเขียว โคมแดง ซึ่งเรียกชื่อ

ตามสีโคมที่ประดับอยู่ด้านหน้าทางเข้า หรือเรียกแบบทางการในสมัยนั้นว่า

ธุรกิจรับชำาเราบุรุษ บอกเลยว่าธุรกิจนี้รุ่งเรืองเฟื่องฟูสุดๆ เพราะมีโรงโคม

ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตั้งแต่ย่านเยาวราชไปจนถึงคลองผดุงกรุงเกษมเลยที

เดียว เพราะที่ไหนมีตลาดก็จะมีสถานที่คู่กันคือโรงบ่อน และโรงโคม สตรี

ให้บริการก็มีทั้งชาวจีนและชาวไทย ไม่ว่าจะทำาแบบสมัครใจ แบบไม่เต็มใจ 

โดยเฉพาะหญิงที่ไม่สามารถมีบุตรได้ก็ผันตัวมาเป็นหญิงขายบริการ

เมื่อมีผู้ประกอบอาชีพขายบริการมากขึ้น แต่ในสถานะทางสังคม

ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ยามป่วยจึงไม่มีโรงหมอรักษา จะทำาบุญก็เข้าวัดไม่

ได้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้กำาหนดให้ผู้ที่ทำาอาชีพนี้มีใบประกอบอาชีพ 

โดยจะต้องเสียภาษีอยู่ที่ 12 สตางค์/คน/6 เดือน แต่ภาษีนี้ ได้ยกเลิกไป

ในปลายสมัยรัชกาลที่ 6 และมีโรงพยาบาลสำาหรับผู้หญิงขายบริการ ชื่อ

ว่า โรงพยาบาลหญิงคนชั่ว หรือหญิงหาเงิน ปัจจุบันคือ โรงพยาบาล

กลาง ที่รับรักษาผู้ป่วยทั่วไป

แค่ฟังเรื่องเล่าคงไม่พอ วันนี้จะพาไปสัมผัสสถานที่จริงในอดีต

ที่เคยตั้งเป็นสถานที่ทำาการธุรกิจสีเทาๆ ในกรุงเทพฯ ผ่านทริป The 

Secret of พระนคร ตอน “พระนครสีเทา” จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย 

จำากัด (มหาชน) หรือเคทีซี ที่จะช่วยจุดประกายการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 

ในมุม Dark Tourism ที่ย่านเก่าเยาวราชและพลับพลาชัย บอกเล่าเรื่อง

ราวโศกนาฏกรรมของสถานภาพทางสังคมในมุมมืด กับการก่อเกิดสถาน

ที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์

เริ่มจุดหมายแรกที่เยาวราชซอย 8 วัดบำาเพ็ญจีนพรต วัด

มหายานแห่งแรกในประเทศไทย แต่เบื้องหลังในอดีตที่นี่เป็นสถาน

ที่ประกอบธุรกิจโรงโคมที่ขึ้นชื่อว่าดีและดังมากในพระนคร ความน่า

สนใจในพื้นที่คือ มีการก่อตั้งวัดมาก่อน ซึ่งด้านในมีอุโบสถขนาดเล็ก

ที่มีลักษณะเหมือนศาลาแบบแต้จิ๋ว เดิมคือสำานักสงฆ์และชีที่ก่อตั้ง

ขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1 จนมาถึงรัชกาลที่ 5 ได้ยกฐานะเป็นวัด และ

พระราชทานนามว่า วัดบำาเพ็ญจีนพรต มีพระประธาน 3 องค์ รูปแบบ

ห

‘เยาวราช-พลับพลาชัย’

กับเรื่องลับ‘สีเทา’ในอดีต

พีพี-บิวกิ้นชวนเที่ยวไทย ‘Stylecation...แบบที่ใช่

สไตล์ที่ชอบ’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิด

ตัว “แคมเปญ Stylecation ชวนเที่ยวไทย..แบบ

ที่ใช่สไตล์ที่ชอบ” ใช้ Soft Power ดึงคู่ฮอตพีพี-

กฤษฏ์ อำานวยเดชกร และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสส                             

รัตนกุล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ สร้าง

ประสบการณ์การเดินทางใน 5 ภูมิภาค ผนึก

กำาลังพันธมิตรโรงแรม สายการบิน บริษัทนำา

เที่ยวจัดทำาโปรโมชั่นสุดพิเศษ Stylecation Hot 

Deal มอบส่วนลดสูงสุดถึง 60%

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังช่วงสถานการณ์ โค

วิด-19 ที่ดีขึ้น ทำาให้ในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทาง

กว่า 1 ล้านคนเศษ ในปีนี้จึงเป็นการท่องเที่ยวแบบจริงจัง ยิ่งในช่วง

ไฮไลต์เดือน ต.ค.-ธ.ค.ของภาคกลางและภาคเหนือจะมีการเดินทาง

เพิ่มขึ้น จำานวนนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศปี 2565 คาดว่าจะไปถึง

เป้าหมาย 160 ล้านคนครั้ง และสร้างรายได้ 656,000 ล้านบาท

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. 

กล่าวเสริมว่า ในการสร้างแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้นำา 2 

เซเลบริตี้คู่ฮอต พีพี-กฤษฏ์ อำานวยเดชกร และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสส

รัตนกุล มาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างแรงบันดาล

ใจในการท่องเที่ยว พร้อม

จัดทำา Vlog Stylecation 

ภายใต้ธีมเอกลักษณ์ของ 

5 ภูมิภาคที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ ภาคเหนือ: เสน่ห์

วันวานเมืองเหนือ -                         

North Nostalgia ภาค

กลาง: Trendy C2 ภาค

กลาง (Create new Experience และ Charming of Central) - Chic 

Central ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน - Isan 

ศิลปะราชวงศ์ชิง ตามคติมหายาน พร้อมด้วยเถรวาท 28 องค์ ด้าน

หน้าคือ พระศรีอริยเมตไตรย และผู้ดูแลรักษาพุทธศาสนา พระสกันทะ

โพธิสัตว์ ต่อมาในรัชกาลที่ 6 เอกชนได้เข้ามาซื้ออาคารสร้างปิดล้อม

วัดทั้ง 4 ทิศ เพื่อประกอบธุรกิจโรงโคมประเภทตึก 4 ชั้น โดยแบ่งเป็น

ห้องๆ สำาหรับหญิงขายบริการ แต่ปัจจุบันเป็นวัดที่ผู้คนในย่านให้ความ

เคารพ และห้องต่างๆ พระก็ใช้ในการจำาวัด

เดินทางต่อไปยัง 2 วัดที่สร้างขึ้นจาก 2 แม่ลูก ยายแฟง (แม่) 

และนางกลีบ (ลูก) เจ้าของธุรกิจโรงโคมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-รัชกาลที่ 

6 ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากเหล่าชายทั่วพระนคร อย่างที่รู้ว่า

หญิงขายบริการจะไปทำาบุญ จะเข้าวัดก็ยากเหลือแสน นางกลีบที่ร่ำารวย

จากธุรกิจค้าประเวณีผู้มีทรัพย์สินและที่ดินไว้ปลูกดอกไม้ประมาณ 7 ไร่ 

ก็ได้นึกถึงยายแฟงผู้เป็นแม่ ซึ่งได้สร้างวัดคณิกาผล และด้วยเจตนาให้

เหล่าหญิงขายบริการได้มีพื้นที่ทำาบุญ นางกลีบและจีนกัน (ลูกชาย) จึงใช้

พื้นที่สวนดอกไม้ร่วมกันสร้าง “วัดกันมาตุยาราม” ขึ้น

ความสวยงามและใส่ใจในการสร้างวัดของนางกลีบสะท้อนให้

เห็นผ่านอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ประดิษฐานพระประธาน 

พระอริยกันตมุนี เป็นศิลปะพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีความ

เป็นสามัญมนุษย์ หาชมได้ยาก ส่วนองค์ทางด้านหน้าคือ พระนิรัน

ตราย องค์จำาลอง ซึ่งเป็นพระประจำาวัดนิกายธรรมยุต พิเศษกว่านั้น

คือ จิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวการประสูติของพระพุทธเจ้า ภาพ

จิตรกรรมยังซ่อนเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งกลายเป็นเปรตไว้

ด้วย มีลายเส้นแบบขรัวอินโข่ง ดังที่ปรากฏในวัดบวรฯ แต่ภาพของวัดนี้

สันนิษฐานว่าวาดขึ้นโดยลูกศิษย์ขรัวอินโข่ง นอกจากนี้ซุ้มประตูยังวาด

เป็นของ 10 สิ่งที่พระห้ามฉัน บานหน้าต่างตกแต่งฝังมุกที่หาได้ยากนัก

สำาหรับวัดทั่วไปที่ไม่ใช่วัดหลวง

ไปชมวัดของยายแฟงผู้เป็นแม่ที่ได้สร้างไว้ในย่านพลับพลาชัย คือ 

วัดคณิกาผล เดิมชื่อ วัดใหม่ยายแฟง จากการดำาเนินธุรกิจเจ้าของโรง

โคมที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำา ร่ำารวย มีลูกค้าเป็นข้าราชการชั้นสูง คหบดี

และขุนนาง จนช่วงชีวิตหนึ่งยายแฟงได้ซื้อที่ดินจำานวน 4 ไร่เพื่อสร้างวัด

ถวายแด่รัชกาลที่ 3 ภายในโบสถ์ของวัดแห่งนี้ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำา 

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ศิลปะสุโขทัยที่มีความงดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้ ได้สวดเจริญ

พระพุทธมนต์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรำสี) ซึ่งทั้งสมเด็จโตและ

พระวชิรญาณภิกขุ ก็ได้ตอบคำาถามยายแฟงในความหมายเดียวกันว่า ยาย

แฟงซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนั้นได้บุญน้อย แต่ผู้ที่ได้คือเหล่าหญิงสาวที่ทำางานให้

ยายแฟง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ยายแฟงตัดสินใจบวชชีตลอดจนบั้นปลายชีวิต 

และโอนธุรกิจนี้ ไปให้แก่ลูกสาวคือนางกลีบนั่นเอง ปัจจุบันในวัดมีรูปปั้นยาย

แฟง ซึ่งมีผู้คนนิยมเดินทางมาขอโชคลาภค้าขายเป็นจำานวนมาก

การซื้อขายหวยรวยเบอร์ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี 100% ทำาให้นัก

เสี่ยงโชคหลายคนต้องตกที่นั่งลำาบากก็เยอะ ขนาดเจ้าพ่อในการทำาธุรกิจ

นี้ที่ผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันขอพร ที่ “ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง” ที่

ตั้งอยู่บนชั้น 4 สถานีตำารวจนครบาลพลับพลาชัย ตรงข้ามวัดคณิกาผล 

ซึ่ง “ยี่กอฮง” หรือ “พระอนุวัตรราชนิยม (ฮง เตชะวณิชย์)” คือผู้คุมการ

ออกหวย ก.ข. ก็คือการพนันในอดีต ที่ต่อมาพัฒนาเป็นลอตเตอรี่ หรือ

สลากกินแบ่งรัฐบาล เรียกง่ายๆ ก็คือ “หวย” ในสมัยนั้นถือว่าเป็นเจ้าของ

โรงหวยที่ร่ำารวย ส่งภาษีให้หลวงปีละหลายบาท ทั้งยังใจบุญบริจาคเงิน

สร้างถนน สะพาน โรงเรียน จนรัชกาลที่ 6 พระราชทานยศให้เป็นพระ

อนุวัตรราชนิยม ถึงกระนั้นอาชีพพนันมีขึ้นก็ต้องมีลง “ยี่กอฮง” เกิดล้ม

ละลายจากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น ทรัพย์ตกเป็นของหลวง บ้านที่ท่านอยู่

จนถึงบั้นปลายชีวิตก็คือ สถานีตำารวจนครบาลพลับพลาชัยนั่นเอง

เดินทางมาจนถึงสถานที่สุดท้าย วัดพลับพลาชัย กับเรื่องราวใน

อดีตที่เคยเป็นแดนประหารชีวิตผู้กระทำาผิด และจัดงานศพสามัญชน 

โดยใช้ลานด้านหน้าวัด หรือที่อยู่ตรงบริเวณโรงเรียนวัดพลับพลาไชย 

จนยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะมีการพัฒนาและขยายเมือง ส่วน

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดโคกหรือคอก มาใช้ชื่อวัด

พลับพลาชัยอย่างในปัจจุบัน ส่วนวัดนั้นได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด 

เหลือเพียงองค์พระประธาน พระพุทธมงคล ที่ยังคงเดิม และยังเป็นพระ

เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วย

จบการเดินทางในทริปนี้ ทำาให้รู้เลยว่ากว่าจะเป็นกรุงเทพฯ ได้

อย่างทุกวันนี้ มีอดีตและเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้ซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆ 

ให้น่าค้นหาจริงๆ.

in Love ภาคใต้: หรอยแรงแหล่งใต้ - Savory South และภาคตะวัน

ออก: สบ๊าย สบาย ตะวันออก - East at นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นที่

พิเศษยิ่งกว่า กับกิจกรรม Live Stylecation ผ่าน YouTube: Amazing 

Thailand ทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ส.ค.-20 ก.ย.2565 

พบกับดีลสุดพิเศษจาก KLOOK ลดสูงสุด 50% ทิพยประกันภัย

มอบประกันการเดินทางฟรี เป็นต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook 

Fanpage: AmazingThailand, Official LINE: Amazing Thailand และ 

Youtube: Amazing Thailand หรือโทร. 1672 Travel Buddy

สวนป่าดอยบ่อหลวง เปิดจองบ้านพัก

สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Doi Bo 

Luang FIO ที่เชียงใหม่ เปิดจองบ้านพัก 1 ต.ค.2565-31 ม.ค.2566 

เริ่มจอง 16 ส.ค.2565 เป็นต้นไป รับจองทางโทรศัพท์ 2 หมายเลข 

09-2586-9215 และ 09-7216-9205 ในเวลา 09.00-17.00 น. (พัก 

12.00-13.00 น.) แบบบ้านพัก ราคาเดิมตลอดทั้งปี บ้านเอเฟรม/พัก

ได้ 4 คน/1,500 บาท รถบ้านแคมป์/พักได้ 2 คน/1,500 บาท บ้านทิว

สน/พักได้ 2 คน/1,000 บาท บ้านแฝด/พักได้ 2 คน/800 บาท บ้าน

ปูนเปลือย/พักได้ 4 คน/2,000 บาท ตึกป่าสน/พักได้ 2 คน/500 บาท 

เสริมเตียง 300 บาท แจ้งล่วงหน้าเท่านั้น หรือลานกางเต็นท์ 3 ลาน

กว้างขวาง ค่าบำารุงสถานที่คนละ 100 บาท ทำาอาหารได้ ผิงไฟ

ได้ บ้านเอเฟรมและบ้านปูนเปลือย เพิ่มตู้เย็น ไม่อนุญาตให้นำา

สัตว์เลี้ยงเข้ามา ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารทุกชนิด หากลูกค้า

เตรียมอาหารพร้อมทานมาทานที่บ้านพัก รบกวนเตรียมภาชนะ

มาด้วย มีร้านอาหารให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.30 น. (หมู

กระทะ เนื้อกระทะ อาหารตามสั่ง อาหารเช้า).

วัดบำ�เพ็ญจีนพรต

ห้องภ�ยในอ�ค�รสำ�หรับหญิงข�ยบริก�รอยู่อ�ศัย ปัจจุบัน

เป็นสถ�นที่จำ�วัดของพระ โบสถ์วัดกันม�ตุย�ร�ม

รูปปั้นน�งกลีบภ�ยในวัดกันม�ตุย�ร�ม หลวงพ่อองค์ดำ�ภ�ยในวัดคณิก�ผล

รูปปั้นย�ยแฟงที่หล�ยคนม�ขอโชคล�ภ ยี่กอฮง หรือพระอนุวัตรร�ชนิยม (ฮง เตชะวณิชย์)

ศ�ลพ่อปู่เจ้�ยี่กอฮง พระพุทธมงคล ภ�ยในโบสถ์วัดพลับพล�ชัย บรรย�ก�ศวัดพลับพล�ชัย



ยะจินดา AIS PLAY

วันที่ 21 สิงหาคม 2022 เวลา 18.00 น. พีที ประจวบ 

เอฟซี พบนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ที่สามอ่าว สเตเดียม CH5/

AIS PLAY/18.30 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบลำาปาง เอฟซี ที่

ธันเดอร์ โดม สเตเดียม AIS PLAY/18.30 น. ลำาพูน วอริเออร์ 

พบลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี AIS 

PLAY และ 19.00 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบราชบุรี มิตรผล เอฟ

ซี ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น AIS PLAY.
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9กีฬา

ศึกแห่งศักดิ์ศรี ‘แดงเดือด’ 23 ส.ค.นี้ทรูยิงสด 

กรุงเทพฯ • ทรูวิชั่นส์ คิงออฟสปอร์ต ถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์

ลีก อังกฤษ นัดสำาคัญกับศึก “แดงเดือด” การพบกันครั้งสำาคัญ แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบลิเวอร์พูล ศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองทีมที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเกาะอังกฤษ และมีแฟนบอลมากที่สุดในประเทศไทย 

กับเกมบิ๊กแมตช์ที่มีความหมายเป็นอย่างมากกับทั้งสองทีม วันที่ 23 

ส.ค.นี้ เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์) ทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรู พรีเมียร์ 

ฟุตบอล 1 (600)/ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 2 (602)/ ทรู 4K (400) โดย

เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2022/23 สุด

สัปดาห์นี้ “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด จะเปิดรังโอลด์ แทรฟฟอร์ด 

ต้อนรับการมาเยือนของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในสถานการณ์ที่ทั้ง

สองทีมกำาลังต้องการคะแนนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนสถานการณ์ก่อนเกม 

เจ้าถิ่น “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด กำาลังเจอฝันร้ายในช่วงเปิดซีซั่น 

แพ้รวด 2 นัด เสีย 6 ประตู และยังไม่มีใครยิงประตูได้เลย ถือว่าเป็น

บททดสอบสุดหินของผู้จัดการทีมคนใหม่ “เอริก เตน ฮาก” ที่ต้องพา

ทีมกลับมาให้ได้ การคว้าชัยในเกมนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญให้ทีม 

ด้านทีมเยือน “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล อยู่ในช่วงที่ไม่ดีเช่นกัน พวกเขา

เก็บได้เพียง 2 คะแนน จาก 2 นัดแรก โดนแมนฯ ซิตี คู่แข่งแย่งแชมป์

ทิ้งห่างไป 4 คะแนนแล้ว สภาพทีมมีนักเตะเจ็บใช้งานไม่ได้เกือบ 10 

ราย แถมดาร์วิน นุญเญซ กองหน้าตัวใหม่ยังมาโดนแบนอีก 3 เกม 

จากใบแดงในเกมล่าสุด อย่างไรก็ตาม เจอร์เกน คล็อปป์ จำาเป็นต้อง

พาทีมเอาชนะเกมนี้ให้ได้หากยังต้องการอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์

‘กมลวรรณ-พิมพ์มาดา’ แชมป์หญิงคู่ LTAT

เมืองทองฯ • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 5 รายการ 

“แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2565 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะ

เลิศประเภทหญิงคู่  “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร และ “แอ๊ตต้า” พิมพ์

มาดา ทองคำา สองนักหวดไทยช่วยกันโชว์ฟอร์มคู่เต็ง 1 ของรายการ 

ผนึกกำาลังเอาชนะนากาซาวะ อาโอกะ จากญี่ปุ่น และดาเรีย นาซา

เรนโก คู่มือวาง 2 ของรายการ ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-3 คว้าแชมป์

ไปครองร่วมกัน พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 

แต้ม ส่วนคู่รองแชมป์ได้รับคนละ 3.25 แต้ม โดยนับเป็นแชมป์หญิง

คู่ ระดับไอทีเอฟ จูเนียร์ รายการที่ 4 ของกมลวรรณ และรายการที่ 

2 ของพิมพ์มาดา, ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ จาง หมิงหุย และ

เจิ้ง หยูซุน คู่นักหวดจากจีน ช่วยกันหวดเอาชนะอันห์ ฟาม ลา หวง 

จากเวียดนาม และชิง ฉางฉิว จากไต้หวัน คู่มือวาง 4 ของรายการ ได้ 

2-0 เซต 6-3, 6-4 จาง หมิงหุย และเจิ้ง หยูซุน ได้แชมป์ไปครอง รับ

คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนน ส่วนรองแชมป์

ได้รับคนละ 3.25 คะแนน ด้านประเภทเดี่ยว เยาวชนไทยไม่สามารถ

ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ โดย “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย นักหวดวัย 16 ปี มือ

วาง 1 และมือ 290 เยาวชนโลก พ่ายคู่ปรับเก่า จาง หมิงหุย นักหวด

จีน วัย 17 ปี มือ 961 เยาวชนโลก 1-2 เซต 7-6 (1), 4-6 และ 5-7 

ส่งผลให้จาง หมิงหุย ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าแชมป์สัปดาห์ที่ 2 โดยจะชิง

กับเจิ้ง หยูซุน จากจีน ที่ชนะวินห์เหียน ตรวง มือวาง 3 จากเวียดนาม 

6-1, 6-2 ส่วนหญิงเดี่ยว “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสไทย 

วัย 14 ปี มือวาง 1 และมือ 504 เยาวชนโลก พ่ายโซเอดะ คันนะ นัก

หวดญี่ปุ่น วัย 15 ปี  0-2 เซต 1-6 และ 6-7 ไทเบรก 10-12      

‘สุภมาส’ แชมป์แรกรอบ 3 ปี ไทยวีเมนส์ ทัวร์

นครราชสีมา • สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย หรือไทย ดับเบิล

ยู พีจีเอ (THAI WPGA) จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ “เอส

เอที-ทีดับเบิลยูที โอเพ่น” หรือ “SAT-TWT OPEN” ROAD TO 

WORLD RANKING สนามที่ 6 ณ สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ 

คันทรี่คลับ พาร์ 72 ระยะ 6,229 หลาหลา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในสิบรายการแข่งขัน

ประจำาปี 2021-2022 เพื่อเก็บเงินรางวัลสะสม และยังเป็นแมตช์ที่จะ

นำาไปสู่การคิดคะแนนสะสมอันดับโลกในอนาคต โดยมีเงินรางวัลรวม

รายการละ 2.5 ล้านบาท ในปีนี้จัดทั้งหมด 8 รายการเงินรางวัลรวม

ทั้งสิ้น 20 ล้านบาท จบการแข่งขัน 3 วัน 54 หลุม ปรากฏว่า โปร

ออม-สุภมาส แสงจันทร์ ผู้นำารอบสอง วัย 26 ปี จากสุโขทัย เจ้าของ

แชมป์ไต้หวัน แอลพีจีเอ เมื่อปี 2018 แม้จะตีเกินไป 3 โอเวอร์พาร์ 

75 จากการเริ่มต้นเก็บพาร์มาได้จนถึงหลุม 5 แต่มาเสีย 4 โบกี้ติดที่

หลุม 6, 7, 8 และ 9 จากนั้นเซฟพาร์มาโดยตลอด จนถูกโปรกล้วย-

กุสุมา มีชัย วัย 27 ปี จากปราจีนบุรี ที่ทำาได้ 2 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ในรอบ 

9 หลุมแรก แซงนำาไป 2 สโตรก ก่อนเข้า 9 หลุมหลัง กุสุมาเสียโบกี้

ที่หลุม 13 ดับเบิลโบกี้ที่หลุม 17 และโบกี้ที่หลุม 18 ทำาให้สุภมาสมา

แก้ตัวคืนได้ที่หลุม 18 พาร์ 4 ที่ขึ้นช็อตสองด้วยเหล็ก 8 ระยะ 140 

หลา ขึ้นไปออนระยะสามฟุต และพัตต์เบอร์ดี้ลงคว้าชัยชนะไปอย่าง

สวยงาม รับเงินรางวัลก้อนโต 367,500 บาท ส่วนกุสุมาจบสกอร์รวม

ที่ 2 โอเวอร์พาร์ 218 เท่ากับโปรมายด์-ตรีฉัฐ จีนกลับ วัย 26 ปี จาก

กรุงเทพฯ ที่ทำา 2 เบอร์ดี้ 2 โบกี้กับอีก 1 ดับเบิลโบกี้ จบ 2 โอเวอร์

พาร์ 74 รับเงินรางวัลอันดับสองร่วมไปคนละ 186,690 บาท.

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยจัดการประชุม

วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2565 ที่ภัตตาคารโฮคิทเช่น พระราม 3 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมบริหารสมา

คมฯ จำานวน 18 คน พร้อมด้วยสโมสรสมาชิกจำานวน 13 สโมสร 

จากทั้งหมด 15 สโมสร เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระสำาคัญของการ

ประชุมคือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคน

ใหม่แทนนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่กำาลังจะ

หมดวาระลง ซึ่งเป็นการจัดเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหลังจากที่เมื่อวันที่ 20 

ก.ค.65 ไม่สามารถทำาการเลือกตั้งได้ เนื่องด้วยหลักฐานการยืนยัน

ตัวตนของตัวแทนสโมสรสมาชิกต่างๆ นั้นมีไม่ครบตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับ

บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด สมาคมจัด

ประชุมแบบปิด ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี

การนำาป้ายมาติดประกาศห้ามบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกหรือได้รับมอบ

ฉันทะเข้าห้องประชุมอย่างเด็ดขาด รวมทั้งห้ามมีการไลฟ์สดโดยไม่

ได้รับอนุญาตจากสมาคม มิเช่นนั้นจะดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมี

ดังนี้ 1.การท่าเรือ 2.ชมรมบิลเลียดสนุกเกอร์ธนาคารออม

สิน 3.กสท.โทรคมนาคม (CAT & TOT ) 4.ชมรมสนุกเกอร์การ                                                                         

นิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) 5.ชมรมกีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์สมาคม                                                                 

สโมสรการประปาส่วนภูมิภาค 6.ชมรมบิลเลียดสนุกเกอร์การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 8.ชมรม 

สนุกเกอร์สวนกุหลาบวิทยาลัย 9.สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ 

หนองบัวลำาภู • ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ 

ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 ที่พิชญ สเตเดียม หนองบัว 

พิชญ เอฟซี เปิดบ้านพบกับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในวันเสาร์ที่ 20 

สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

เกมแรกที่ผ่านมา “พญาไก่ชน” บุกไปพ่ายน้องใหม่ ลำาปาง 

เอฟซี มา 1-0 ส่วน “แข้งเทพ” เปิดบ้านชนะขอนแก่น ยูไนเต็ด 

มา 2-0

ก่อนการแข่งขัน ธวัชชัย ดำารงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

หนองบัว พิชญ เอฟซี กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่า “ความ

พร้อมของทีมตอนนี้ ล่าสุดต้องเช็กอาการบาดเจ็บนักเตะบางราย 

เราต้องเช็กความฟิตก่อนว่าหลายๆ คนจะกลับมาพร้อมลงสนาม

ได้หรือไม่”

“หลังจากที่แพ้เกมแรก ผมมองว่าแค่ผลสกอร์เท่านั้น ยัง

เชื่อมั่นว่ารูปเกมยังสามารถปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้”

“การเปลี่ยนแปลงนักเตะเยอะมันมีผลอยู่แล้ว เราเปลี่ยน

โครงสร้างหลัก นักเตะตัวหลักบางรายก็เพิ่งมาซ้อม ยังต้องเช็ก

ความฟิต ตอนนี้เรากำาลังเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะให้ฟิตเต็มร้อยให้

มากที่สุด”

“เกมกับแบงค็อก พวกเขามีนักเตะโครงสร้างหลักอยู่กัน

ครบจากฤดูกาลที่แล้ว มีปรับเปลี่ยนแค่บางตำาแหน่ง ก็ถือว่ายัง

เป็นทีมที่แข็งแกร่ง แต่ผมเองยังมั่นใจว่าเราได้กลับมาเล่นในบ้าน 

นักเตะเราจะสามารถทำาผลงานได้ดีอีกครั้ง”

“เราพยายามทำาให้เกมในบ้านแข็งแกร่งให้มากที่สุด นี่เป็น

เกมแรกในบ้านของเรา ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านเข้ามา

ชม ช่วยเชียร์ ช่วยเป็นกำาลังใจกันเยอะๆ”

สำาหรับโปรแกรม รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 สัปดาห์

ที่ 2 มีดังนี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2022 เวลา 18.00 น. หนองบัว 

พิชญ เอฟซี พบทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่พิชญ สเตเดียม AIS 

PLAY/19.00 น. โปลิศ เทโร เอฟซี พบชลบุรี เอฟซี ที่สนามบุณ

มาดริด มองว่าอายุของคาเซมิโรเข้าหลัก 30 แล้ว การจะขายนักเตะ

ในอายุขนาดนี้ในราคามากกว่า 50 ล้านปอนด์ถือเป็นเรื่องที่ดี และทีม

ก็มีตัวแทนของกองกลางชาวบราซิเลียนอยู่แล้ว ทั้งออเรลิยง ชูอาเมนี 

รวมไปถึงเอดูอาร์ โด กามาแว็งกา 2 แข้งดาวรุ่งชาวฝรั่งเศส

ทั้งนี้ คาเซมิโรจะได้รับสัญญายาว 4 ปี พร้อม

ออปชันขยายเพิ่มอีก 1 ปี บวกกับค่าเหนื่อยก้อนโตอีก

ราว 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่าดาบิด เด 

เคอา นายทวารชาวสแปนิช ซึ่งเป็นนักเตะที่ได้รับ

ค่าจ้างแพงเป็นอันดับ 2 ของทีมในปัจจุบัน เป็นรอง

เพียงคริสเตียโน โรนัลโด เท่านั้น

นอกจากนี้สายข่าวยังเผยอีกว่า ในสัญญา

ที่คาเซมิโรจะเซ็นกับแมนฯ ยูไนเต็ด มีระบุเอา

ไว้ว่าหากเจ้าตัวสามารถพาทีมไปเล่นในศึกยูฟ่า                     

แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้าได้ จะมีเงินโบนัสเพิ่ม

พิเศษให้อีกหนึ่งก้อน

สำาหรับคาเซมิโรย้ายจากเซาเปาลูมาค้าแข้ง

ในถิ่นซานติอาโก เบอร์นาเบว ตั้งแต่ปี 

2013 ประสบความสำาเร็จเป็นอย่าง

มาก มีส่วนช่วยเรอัล มาดริด คว้า

แชมป์เป็นกอบเป็นกำา ทั้งลาลี

กา สเปน 3 สมัย, ยูฟ่า แชม

เปียนส์ลีก 5 สมัย, ยูฟ่า ซู

เปอร์คัพ 3 สมัย, ฟีฟ่า คลับ 

เวิลด์คัพ 3 สมัย และโคปา 

เดล เรย์ 1 สมัย.

ศรีราชา 10.สมาคมอัสสัมชัญ 11.แม็กซ์ บี สนุกเกอร์ แอนด์ พูล

เฮ้าส์ 12.สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล 13.สโมสรราชพฤกษ์ 

14.ราชกรีฑาสโมสร และ 15.ราชกรีฑาสโมสร โปโล คลับ  โดยในการ

เลือกตั้งครั้งนี้มีตัวแทนมาร่วมทั้งหมด 13 สโมสร โดยมี 2 สโมสร

คือชมรมสนุกเกอร์สวนกุหลาบ

วิทยาลัยและราชกรีฑาสโมสร ที่ยื่น

ความประสงค์ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วม

การประชุมและการเลือกตั้งไว้ล่วง

หน้าแล้ว จึงไม่ได้เดินทางมาร่วม 

แต่จำานวนตัวแทนมาร่วมมีเกินครึ่ง

หนึ่ง นั่นคือ 8 สโมสรขึ้นไป จึง

สามารถจัดการเลือกตั้งได้

สำาหรับครั้งนี้มี  พล.ต.ต.ดิษ

ทัต  ภูริประโชติ  ทำาหน้าที่ประธาน

การเลือกตั้ง โดยมีผู้ลงสมัครชิง

ตำาแหน่ง 2 คน คือ นายสุนทร 

จารุมนต์ รักษาการนายกสมาคมฯ 

กับ “เอสวัน” นายไชยพงศ์ กรวสุรมย์ ผู้จัดการสนุกเกอร์ทีมชาติไทย ชุด

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โดยใช้วิธีลงคะแนนลับในการเลือกตั้ง ซึ่งผลการเลือก

ตั้งปรากฏว่า นายสุนทรชนะ 9-4 เสียง ได้เป็นนายกสมาคมกีฬาบิล           

เลียดฯ เป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน โดยจะดำารงตำาแหน่งไปอีก 4 ปี

นายสุนทรกล่าวหลังได้รับตำาแหน่งต่ออีกสมัยว่า ขอบคุณทุกคน

ที่เลือกให้เป็นนายกฯ อีกสมัย  ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมาตนพยายามทำางานเพื่อ

วงการทุกอย่าง ไม่เคยมีเรื่องผลประโยชน์ ตนสอนลูกอยู่เสมอว่าไม่ว่า

จะอย่างไร ธรรมะย่อมชนะอธรรมอยู่แล้ว ในอีก 4 ปีข้างหน้าทุกอย่าง

จะดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่การจัดการแข่งขันจะให้มีมากกว่านี้ก็คงลำาบาก 

เพราะตอนนี้ก็ถือว่ามีการแข่งขันถี่มากแล้ว เดือนละ 2 รายการ ส่วน

ญี่ปุ่น • “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตัวแทนจากไทย ทำาผลงาน

ได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะคิตฉีจากฮ่องกง 4-0 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม

สุดท้าย ฟุตบอลถ้วยเอเชียสายตะวันออกได้

สำาเร็จ

การแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี                          

แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 วันศุกร์ที่ 19 

สิงหาคม 2565 เป็นการลงสนามในรอบ 

16 ทีมสุดท้าย สายตะวันออก แข่งขัน

กันแบบน็อกเอาต์นัดเดียวรู้ผล 

“เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ตัวแทนจากประเทศไทย ลงเล่นที่อู

ราวะ โคมาบะ สเตเดียม พบคิตฉี 

เอสซี จากฮ่องกง

โดยเกมนี้ทัพ “เดอะแรบ

บิท” ของโค้ช มาโกโตะ เทกุระ

โมริ ส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนาม นำา

โดยกัปตันทีมอย่าง สารัช อยู่เย็น 

พร้อมแผงกองกลางที่ประกอบไป

ด้วย พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล, วร

ชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ และปฐมพล 

เจริญรัตนาภิรมย์ ด้านตำาแหน่งผู้

‘บีจี’สอนเชิง‘คิตฉี’4-0ลิ่ว8ทีมถ้วยเอเชีย

“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำ�รงอ่องตระกูล หัวหน้�ผู้ฝึกสอน หนองบัว 

พิชญ เอฟซี

การแข่งขันในต่างประเทศก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันหลายรายการ 

ขอรับปากกับพี่น้องชาวไทยและวงการสนุกเกอร์ทุกคนว่าจะทำาให้

วงการสนุกเกอร์ยิ่งใหญ่ขึ้น ให้เดินไปได้ในทางที่ถูกต้อง ส่วนคณะ

กรรมการบริหารชุดใหม่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางคนในการหมด

วาระล่าสุด และจะเอาคนที่มีความรู้ความ

สามารถเข้ามาช่วยให้สมาคมยิ่งใหญ่ขึ้น 

“บิ๊กฮง” กล่าวอีกว่า การแข่งขัน

สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์โลก ที่ไทยเป็นเจ้า

ภาพในเดือนกันยายน ทาง มร.เจสัน เฟอร์กู

สัน ประธานสมาคมกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์

อาชีพโลก ได้แจ้งว่าถ้าเสร็จสิ้นการเลือกตั้งให้

แจ้งเขาทันที จะสนับสนุนให้ไทยจัดรายการที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สามารถช่วยได้ ขึ้นอยู่กับว่าการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนขนาดไหน เพราะ

งบประมาณไม่พอ สปอนเซอร์หายาก เศรษฐกิจ

ไม่ดีจากผลกระทบโควิด-19 ทำาให้จัดยาก

“6 แดงชิงแชมป์โลก ผมว่าถ้าจัดใน

ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ น่าจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเกินจากนี้ ไม่น่าทัน 

เพราะโปรแกรมแข่งทั่วโลกแน่นมาก คงจัดไม่ได้ แต่ปีหน้าจะทำาได้

แน่นอน น่าเสียดายที่มีปัญหาการเลือกตั้งในเดือนที่แล้ว ทำาให้การ  

เตรียมการชะงักไป ” นายสุนทรกล่าว

ด้าน เอสวัน นายไชยพงศ์ กรวสุรมย์  ที่พ่ายแพ้ในการเลือก

ตั้ง กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้ง การที่ออกมา

ชิงตำาแหน่งในครั้งนี้เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นปัญหา แต่ถึงแม้จะแพ้

ก็จะอยู่พัฒนาวงการสนุกเกอร์ในรูปแบบของตัวเอง อยากจะฝากไป

ถึงผู้ชนะให้เข้าถึงปัญหาของนักกีฬาให้มากขึ้น เพราะหลังจากเป็นผู้

จัดการทีมชุดซีเกมส์ที่ผ่านมาได้เห็นปัญหามากมาย.

รักษาประตูเป็นกิตติพงษ์ ภูแถวเชือก กองหลังมีสันติภาพ จันทร์หง่อม, 

อิรฟาน ฟานดี, อันเดรส ตูเญซ และสหรัฐ ปองสุวรรณ คุมเกมรับ ส่วน

กองหน้ามีธีรศิลป์ แดงดา และอิคห์ซาน ฟานดี ไล่ล่าประตู

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เริ่มต้นได้ดี ทำา 2 ประตูในครึ่งเวลาแรกจากวร

ชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ น.34 และอิคห์ซาน ฟานดี น.39 หนีห่างคิตฉีไปด้วย

สกอร์ 2-0 ก่อนจบ 45 นาทีแรก

ครึ่งหลังตัวแทนจากประเทศไทยยังมีรูปเกมที่เหนือกว่า เป็นฝ่าย

ครองเกมได้มากกว่า และก็ได้ประตูหนีห่าง 3-0 จากธีรศิลป์ แดงดา หัว

‘เฮียฮง’ชนะ‘เอสวัน’9-4เสียง

นั่งเก้าอี้นายกฯสอยคิวสมัย2

อังกฤษ • “กันต์” ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กองกลางขวัญใจชาวไทยของทีม 

“สุนัขจิ้งจอก” เลสเตอร์ ซิตี โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวอัปเดตอาการบาด

เจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

มิดฟิลด์วัย 22 ปี ได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมเลส

เตอร์ ซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรง คือ

เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด ต้องพักอย่างน้อย 6 เดือน และน่าจะชวด

ทีมชาติไทยลงเล่นทุกรายการตลอดปี 2022

เจ้าตัวโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรม “suengchitthawon” 

ที่กำาลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่า

เสร็จสิ้น โดยขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วง และอยากกลับมาลง

สนามได้ โดยไว

“เมื่อวานนี้การผ่าตัดสำาเร็จไปด้วยดี ขอบคุณทีมแพทย์ทุกคน หลัง

จากนี้ผมต้องตั้งใจในการทำากายภาพบำาบัด และอยากจะกลับมาลงสนาม

ให้เร็วที่สุด ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้กำาลังใจครับ” ธนวัฒน์กล่าว  

หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัว มี

เพื่อนๆ และรุ่นพี่นักฟุตบอลอาชีพทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาให้กำาลัง

ใจกันอย่างล้นหลาม รวมไปถึงแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยที่เข้าไปคอมเมนต์

อวยพรให้ “เจ้ากันต์” หายกลับมาลงสนามเร็วๆ

สำาหรับธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ย้ายจากน็องซี ในลีกฝรั่งเศส มา

‘ธนวัฒน์’ผ่าเข่าฉลุยแฟนคลับส่งกำาลังใจล้นหลาม

หอกทีมชาติไทย น.68

เท่านั้นยังไม่พอ “เดอะแรบบิท” ตัวแทนจากไทยยังมาได้ประตู

เพิ่มขยับเป็น 4-0 จากจังหวะที่ดิโอโก หลุยส์ ซานโต จ่ายให้ฉัตรมงคล 

ทองคีรี ยิงเข้าไปในนาทีที่ 88

หมดเวลาการแข่งขัน 90 นาที “เดอะแรบบิท” ตัวแทนจากไทย

เอาชนะคิตฉีจากฮ่องกง 4-0 ตบเท้าผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอล

ถ้วยใหญ่ของทวีปเอเชีย เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก เป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ สโมสร

สำาหรับการแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ฝ่ายจัดจะมีการจับสลาก

ประกบคู่แข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เพื่อ

ทำาการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้ายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่สนามไซ

ตามะ สเตเดียม

รายชื่อผู้เล่น 11 ตัวจริงของทั้งสองทีมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด : กิตติ

พงษ์ ภูแถวเชือก (ผู้รักษาประตู), สันติภาพ จันทร์หง่อม, อิรฟาน ฟาน

ดี, อันเดรส ตูเญซ, สหรัฐ ปองสุวรรณ, สารัช อยู่เย็น (หัวหน้าทีม), พิธิ

วัตต์ สุขจิตธรรมกุล, วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ, ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์, 

ธีรศิลป์ แดงดา และอิคห์ซาน ฟานดี

คิตฉี เอสซี : หวัง เจิ้นเผิง (ผู้รักษาประตู), ลอว์ เซอร์ ชุน, ดา

เนียล แคนเชลลา, เฮเลโอ, มิงกาซอฟ รุสลัน, เดยัน ดามยาโนวิช, เคล

ตัน, โรแบร์ โต ออร์แลนโด อัฟฟอนโซ จูเนียร์, มิคาเอล, โอลิเวอร์ เบน

จามิน เกอร์บิก และหวง หยาง (หัวหน้าทีม).

‘โค้ชวัง’มั่นใจ‘หนองบัว’คืนฟอร์มเก่งพร้อมพิฆาต‘บียู’

อยู่กับเลสเตอร์ ซิตี ยอดทีมในเมืองผู้ดี ตั้งแต่ปี 2020 ลงเล่นให้ทีม

สำารองของทีม “สุนัขจิ้งจอก” ไปแล้วหลายนัด และถูกเรียกขึ้นมา

ซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลายครั้ง แถมยังเคยมีชื่อเป็นตัวสำารองในเกม

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไปแล้วเช่นกัน.

‘แมนฯยูฯ’จ่อปิดดีล‘คาเซมิโร’

ประเคนค่าจ้างเทียบ‘เด เคอา’
อังกฤษ • “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอดทีมแห่งศึก

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ขยับเข้าใกล้การปิดดีลคว้าตัวคาเซมิโร กองกลาง

ตัวรับทีมชาติบราซิลจากทีม “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด เข้าไปทุก

ขณะ ตามการรายงานจากสื่อในประเทศอังกฤษและสเปน

คาเซมิโรกระโดดขึ้นมาเป็นเป้าหมายอันดับ 1 ของทีม 

“ปีศาจแดง” ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังส่อแห้วได้ตัว               

เฟรงกี เดอ ยอง จากบาร์เซโลนา รวมไปถึงดีลของ                

อาเดรียง ราบิโอต์ ก็มีอันต้องล่มเนื่องจากนักเตะเรียก

ค่าเหนื่อยสูงเกินไป

ล่าสุดหลายสื่อระดับสูงในประเทศอังกฤษ ทั้ง

สกายสปอร์ต และดิ แอธเลติก รวมไปถึงสื่อจากฟาก

สเปน เช่น มาร์กา ออกมาคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกัน

ว่า แมนฯ ยูไนเต็ดใกล้เคียงที่จะได้ตัวคาเซมิโร กอง

กลางตัวเก่งจากทีมเรอัล มาดริด แล้ว โดยนักเตะเดิน

ทางมาตรวจร่างกายที่อังกฤษภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้

ตามการรายงานระบุว่า “ราชันชุดขาว” 

ยอมรับข้อเสนอของทีม “ปีศาจแดง” ที่

ราว 60 ล้านยูโร บวกออปชัน

เสริมอีก 10 ล้านยูโร รวม

เป็น 70 ล้านยูโร หรือ

ประมาณ 59 ล้าน

ปอนด์ ในการปล่อย

ตัวแข้งวัย 30 ปี

รายนี้ออกจากทีม

โดยเรอัล 

ธนวัฒน์ชวดช่วยช้�งศึกตลอดปี 2022 เจ้�กันต์ผ่�ตัดหัวเข่�ลุล่วงไปด้วยดี

วรชิต กนิตศรีบำ�เพ็ญ

เปิดสกอร์แรกให้บีจี

ธีรศิลป์ แดงด� หัวหอกจอมเก๋�ยิงให้บีจีนำ� 3-0

“เฮียฮง” น�ยสุนทร จ�รุมนต์  นั่งน�ยกสม�คม

กีฬ�บิลเลียดแห่งประเทศไทยต่ออีกสมัย
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10 บันเทิงเทศ

ราน KAI CHEF HOUSE ท่ีจะแนะนําในวันน้ีเปนรานอาหาร

ตามส่ังท่ีดูเหมือนธรรมดาธรรมดา แตก็ไมธรรมดาเหมือนรานท่ัวๆ 

ไปครับ เพราะเจาของรานคือคุณสิริภาภัค (แซเฮง) ภัทรจริยา ท่ีใน

แวดวงธุรกิจรานอาหารจะเรียกกันวาเชฟไก น้ัน มีฝไมลายมือท่ีโดน

เดนเกินจะบรรยายครับ

กวาท่ีจะมาถึงวันน้ีไดน้ัน เร่ิมต้ังแตตัวของเชฟไกเติบโตอยู

ในแวดวงอาหาร เพราะท้ังอากงและเต่ียเคยหาบกวยเต๋ียวหลอด

ขายอยูท่ีหนาวัดพลับพลาชัยนานถึง 44 ป หลังจากน้ันเต่ียก็ไป

ทํางานเปนเชฟอาหารจีน สวนคุณตาก็เปนนายพรานหาอาหารปา 

คุณยายเปดรานขายอาหารท่ีจังหวัดน�าน เพียงแคน้ีก็ถือวาน�าจะ

ใชไดแลว แตเชฟไกซ่ึงเปนคนไฝรูท่ีหลงไหลในดานอาหารก็ยังไม

พอ ไดไปเรียนตอท่ีโรงเรียนสอนทําอาหารของอาจารยย่ิงศักด์ิ จง

เลิศเจษฎาวงศ และไดศึกษาตอทางดานอาหารครัวไทยสูครัวโลก

กับทางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารท่ีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เรียนจบแลวไดไปทํางานเปนแมครัวท่ี รานอาหาร

เดวา จนไดรับความรูประสบการณมามากมายหลายอยาง เม� อเช� อ

ม่ันในฝไมลายมือวาไมเปนสองรองใคร จึงตัดสินใจเปดรานอาหาร

เล็กๆ ริมคลองแสนแสบขางๆ ตึกชาญอิสสระ 2  ต้ังแตป พ.ศ.2547 

ใชช� อรานวา มัณฑนา ซ่ึงเปนช� อของ อาจารยมัณฑนา รวมรักษ 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี

เค่ียวเข็ญพรํ่าสอนจนตัวเองเกงกลา

มาเปนช� อรานเพ� อเปนมงคลนาม 

ระหวางท่ีเปดรานฝไมลายมือเปนท่ี

เล� องลือจึงไดรับการทาบทามใหเขา

ประกวดแขงขันอาหารเมนูผัดไทย

กุงสด ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทองในงาน Culinary Classic 2004 

Battle of Chefs และยังไดเขาแขงขัน

ชนะเลิศในการแขงขันสมตําไทยจาก

งาน IFHS’2005 ของสมาคมเชฟแหง

ประเทศไทย แคน้ันยังไมพอเชฟไกยังไดไปศึกษาตอท่ี เลอ กอรดอง 

เบลอ จนจบหลักสูตรเบเกอร่ีอีกดวย ซ่ึงก็เปนการรับประกันในฝไม

ลายมือไดเปนอยางดี

ในดานอาหารน้ัน เพราะเชฟไกเปนคนท่ีชอบคิดคนเมนูใหมๆ  

บางคร้ังก็นําเมนูโบราณๆ ท่ีหากินท่ีไหนไมไดมาประยุกต จึงทําให

อาหารท่ีรานอรอยหลากหลายมีมากมายถึงขนาดท่ีวามาแวะชิมทุก

วันท้ังเดือนก็จะไดกินเมนูอรอยๆ ท่ีไมซํ้ากันเลย

ช� อเสียงฝไมลายมือในเร� อง

อาหารของเชฟไกโดงดังเปนท่ีรูจัก

กันไปท่ัว จึงไดรับเชิญจากบริษัทใหญ

มากท่ีทําธุรกิจในดานอาหารใหไปเปน

ผูบริหารของบริษัททําหนาท่ีดูแลราน

อาหารท้ังหมดของบริษัทท่ีมีมากมาย

เกือบ 20 สาขา รวมท้ังฝกสอนเชฟ

ไปประจํารานสาขา กําหนดวัตถุดิบ 

กําหนดสูตรอาหาร ดูตนทุน ดูแลการ

ผลิต และบริหารครัวกลาง จึงตอง

ปดรานครัวมัณฑนามารับหนาท่ีสําคัญ 

ทํางานเก่ียวกับดานอาหารใหบริษัทนานถึง 6 ป จนบริษัทเขาท่ีเขา

ทางดีแลวจึงขอลาออกท้ิงเงินเดือนแพงๆ โดยไมเสียดาย มาเปดราน

อาหารเล็กๆ ใชช� อของตัวเองเปนช� อราน เพราะคิดถึงลูกคาเกาๆ 

ท่ีมากินอาหารท่ีราน ไดพูดไดคุยจนสนิทสนมกันและยังไดเปนตัว

ของตัวเองไดทํางานอิสระตามใจชอบอีกดวย

ไปถึงราน KAI CHEF HOUSE ซ่ึงเปนรานเล็กๆ แตสะอาด

สะอานสามารถมองเห็นรถไฟฟา BTS ว่ิงผานไปมาอยางชัดเจน  

อาหารเดนๆ มีมากมายจนบรรยายไมหวาดไหว อาหารบางเมนูน้ัน

สามารถนําไปเปนอาหารเดนของรานอาหารบางรานไดอยางสบายๆ 

แตถาไมทราบวาจะส่ังอะไรดี เมนูท่ีขอแนะนําก็เชน

หมูทอดนํ้าปลาตากบ เปนเมนูท่ีแปลกและหากินท่ีรานไหนๆ 

ไมได เพราะตัวของเชฟไกมีเพ� อนเปนเจาของโรงงานนํ้าปลาท่ีผลิต

หัวนํ้าปลาสงบริษัทใหญๆ  เพ� อนําไปผสมนํ้าปลาธรรมดาออกมาขาย

ท่ัวๆ ไป แตนํ้าปลาท่ีเชฟไกส่ังมาน้ันจะเปนนํ้าปลาดิบไมใสสี ไม

ใสผงชูรส ยังไมผานการตม ฆาเช้ือดวยการตากแดด ผมเคยไดชิม

นํ้าปลาชนิดน้ีจากบอท่ีหมักนานกวา 1 ป โดยเจาของโรงงานไดสูบ

นํ้าปลามาใหลองชิม มีรสชาติหวานมันหอมมาก แตทางโรงงานจะ

ไมขายท่ัวๆ ไปอยางเด็ดขาด (ถาขายก็จะมีราคาแพงมาก) เมนูน้ีเชฟ

ไกจะนําสันคอหมูมาห่ันเปนกอนส่ีเหล่ียมนําไปหมักกับนํ้าปลาชนิดน้ี

นาน 1 คืน แลวนํามาทอดคลุกกับซอสนํ้าปลาท่ีใสนํ้าตาลจากดอก

มะพราว โรยดวยใบมะกรูดทอด พริกทอด เวลาเค้ียวกินเน้ือของหมู

จะท้ังหอมกล่ินนํ้าปลาอยางชัดเจน หวานมันเค้ียวสนุกสูฟน จ้ิมกับ

นํ้าจ้ิมแจวก็จะอรอยสุดยอดเลยครับ

ผัดไทยกุงสด เมนูน้ีพลาดไมไดเปนอันขาด เพราะเปนเมนูท่ี

เชฟไกชนะเลิศการแขงขัน ซ่ึงกวาจะเปนอยางน้ีไดน้ัน เชฟไกเลา

วาก็เพราะถูกอาจารยมัณฑนาเค่ียวเข็ญในเร� องการทําซอสและการ

ผัดนานถึง 4 เดือน โดยผัดไทยจานแรกท่ีเชฟไกผัดใหอาจารยชิมน้ัน

ถูกเทท้ิงลงถังขยะทันทีตอหนาตอตาตัวเอง และเพ� อนๆ ท่ีเรียนดวย

กัน เพราะผัดเสนจนจับกันเปนกอนและผัดไทยน่ีแหละท่ีอาจารย

มัณฑนาไดแนะนําใหเขาแขงขันจนไดรับรางวัลชนะเลิศ ซ่ึงตัวของ

นํ้าผัดไทยจะทําไมเหมือนใคร เพราะเชฟไกจะใชวัตถุดิบท่ีดีมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะนํ้าตาลตองใชนํ้าตาลโตนดจากดอกมะพราวแทๆ  ท่ีไม

ผสมนํ้าตาลทรายมีราคาแพงมากและกุงก็ตองกุงท่ีแกะสดๆไมใชกุง

แชแข็ง รสชาติรับประกันไดวาเม� อไดชิมชอนแรกแลวจะตองตักชอน

ตอไปเชียวครับ

ขาวผัดปลาสลิดกรอบใบโหระพา ปลาสลิดท่ีน่ีเชฟไกจะเลือก

ใชปลาสลิดเจาประจําท่ีดีมากท่ีสุด โดยนํามาทอดท้ังตัวแลวแกะเน้ือ

ออกไปทอดอีกคร้ังใหกรอบ แลวจึงนําไปผัดกับขาวใสไข ใบโหระพา 

พริกข้ีหนู เมล็ดขาวจะหนึบๆ รวนเปนเม็ดไมหักไมแข็งไมแฉะ หอม

กล่ินควันไฟ บีบมะนาวโรยดวยพริกข้ีหนู นํ้าปลา กระเทียมลงไป 

รสชาติน้ันเอาอะไรมาแลกเปนไมยอมเชียว

ขาวผัดนํ้าพริกไขคุณชาย เปนเมนูท่ีเชฟไกเพ่ิงจะเรียนจบจาก 

ม.เกษตรศาสตรมาใหมๆ  ไดมีโอกาสไปทํางานท่ีรานเดวา ท่ีน่ันจะขาย

ไขเจียวคุณชาย ซ่ึงเปนไขเจียวท่ีใสใบโหระพา หมูสับ ไชโปว ฯลฯ 

รสชาติอรอย ตัวของเชฟไกจึงคิดสูตรขาวผัดของตัวเองข้ึนมา โดยนํา

ขาวมาผัดกับนํ้าพริกเผา พริกข้ีหนู กระเทียม ใบโหระพา แลวนํามา

เคียงขางกับจานไขเจียวคุณชาย เวลากินก็จะเขากันไดอยางดีครับ

ขาวผัดหัวลําโพง เปนขาวผัดโบราณสไตลไทยแทจะหอม

กล่ินซีอ๊ิวใสท้ังหมูกรอบ กุนเชียง หมูแดง เคียงขางดวยไขตม ฯลฯ 

เหมือนกับสถานีหัวลําโพงท่ีมีรถไฟมาจากทุกสาย เสิรฟกับนํ้าจ้ิมซีอ๊ิว

ดําปรุงรส รสชาติเหมือนสมัยท่ีเคยกินชวงเปนวัยรุนครับ

อยาลืมวาเชฟไกแขงขันชนะเลิศเหรียญทอง สมตําไทย ก็อยา

ไดพลาดเชียว ถาชอบปลาราดวยแลว ปลาราของเชฟไกเปนปลารา

ทําจากปลากระด่ีท่ีตมเค่ียวเองครับ

บรรยากาศท่ีราน KAI CHEF HOUSE เหมือนน่ังกินขาวท่ี

บานมีคนทําอาหารอรอยๆ ใหกินในราคาท่ีไมแพง ราคาเร่ิมตนเพียง

แคจานละ 80 บาทเทาน้ัน และเชฟยังมาน่ังคุยดวยอยางสนุกสนาน 

อยากจะกินอาหารอะไรก็บอกเชฟไก ถามีวัตถุดิบก็จะทําใหกินทันที 

รับประกันรสชาติครับ แตตองอยาลืมนะครับวาท่ีรานมีแฟนประจํา

ท่ีรูฝไมลายมือมาอุดหนุนกันเยอะมาก ถาเปนชวงเวลากลางวันอาจ

จะตองเสียเวลารอสักนิด แตไมตองกลัวเพราะอาหารจะออกเร็วมาก 

ไปชวงบายถึงคํ่าก็จะเปนการดีท่ีสุดครับ

ชิมอาหารเมนูแปลก อรอยที่  

KAI CHEF HOUSE  
อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม

ช� อราน KAI CHEF HOUSE

เจาของ คุณสิริภาภัค (เชฟไก) ภัทรจริยา

สถานท่ี อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม รานอยูท่ีช้ัน 2 เปดบริการต้ังแตเวลา 09.00-

21.00 น. โทรศัพท 09-5756-6563 หยุดทุกวันอาทิตย

โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ตำ�น�นนักร้องนักแสดงที่จ�กโลกไปเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้วด้วยวัย 73 ปี จะได้รับเกียรติจาก ออสเตรเลีย ที่เป็น

อีกบ้านของเธอ สร้างอนุสรณ์สถานให้เป็นการรำาลึกและไว้อาลัย

ให้กับนักร้องนักแสดงเจ้าของรางวัลแกรมมี่ผู้ล่วงลับ

โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น เกิดที่อังกฤษ แต่มาโตที่ออสเตรเลีย 

และแสดงในภาพยนตร์ละครเพลงดังในอดีต Grease ที่ออกฉาย

ในปี 1978 เสียชีวิตเมื่อ 8 สิงหาคม เมื่อต้นเดือนนี้ สาเหตุของ

การเสียชีวิตไม่ได้ระบุ แต่เป็นที่รู้กันว่าเธอต่อสู้กับมะเร็งเต้านม

มานานกว่า 30 ปี

กำาหนดวันที่จะตั้งรูปปั้นหรือสถานที่เพื่อรำาลึกถึงเธอยังไม่

กำาหนดว่าเป็นวันไหน แต่มันจะเป็นอีกสถานที่ที่แฟนๆ ของเธอ

ทั่วโลกจะต้องแวะไปเยี่ยมเยือนด้วยความคิดถึง.

ทำ�เอ�แฟนเพลงพ�กันตื่นเต้นชุดใหญ่หลัง “Zom Marie” และ 

“Maximillian” ศิลปินสุดแซ่บจากเดนมาร์กปล่อย Cover Art 

เพลง “Make Your Mind Up” เพลงสากลที่ทั้งคู่คอลแลป 

ร่วมกันเป็นครั้งแรก แฟนเพลงเตรียมสตรีมมิ่งพร้อมกันศุกร์

ที่ 26 สิงหาคมนี้

ทาง Zom Marie ตอนนี้นางก็รู้สึกเต้นเต้นมาก อีก 1 อาทิตย์

ก็จะปล่อยเพลงใหม่แล้ว ฝากบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังกันเร็วๆ

อย่างที่เธอโพสต์ในเพจไว้ว่า Can’t wait for you guys to 

hear our new single! ‘Make Your Mind Up’ with Maximillian Out 

Next Friday 26 AUG

ทางหนุ่มเดนมาร์ก Maximillian ก็โพสต์บอกกับแฟนๆ ว่า

รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันที่จะได้ร่วมร้องกับ ส้ม มารี สำาหรับเพลงนี้ และ

บอกให้แฟนๆ พรีเซฟลิงค์กันล่วงหน้าได้เลยที่ https://ZomMariex

Maximillian.lnk.to/MYMU.

�มเอกส�รของเอฟบีไอ แองเจลิน� โจลี นักแสดง

สาววัย 47 ปี อ้างว่า แบรด พิตต์ อดีตสามี วัย  

58 ปี ตะโกนใส่ลูกทั้ง 6 คนบอกว่า แม่เป็นบ้า 

ระหว่างมีปากเสียงกันบนเครื่องบิน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 

ปี 2016 ที่นำาไปสู่จุดจบของชีวิตแต่งงาน

เอกสารเอฟบีไอระบุว่า ลูกๆ ของแองเจลินา โจลี กับ  

ซิดนีย์เตรียมทำ�อนุสรณ์สถ�น

ระลึกถึง‘โอลิเวีย นิวตัน จอห์น’

‘แองเจลินา โจลี’แฉอดีตสามี

แปลงร่างเป็นมอนสเตอร์บนเครื่องบิน

‘Zom Marie’ปล่อยภ�พซิงเกิลใหม่

คอลแลปส�กลครั้งแรกกับ‘Maximillian’

แบรด พิตต์ ต่างรู้สึกช็อกกับการทะเลาะวิวาทของทั้งคู่บนเครื่อง

บินส่วนตัว สำานักข่าวหลายแห่งได้ดูเอกสารดังกล่าวแล้ว โดย

แองเจลินาอ้างว่าแบรดตะโกนใส่ลูกๆ ทั้ง 6 คนว่า แม่เป็นบ้า

ไปแล้ว เมื่อหนึ่งในนั้นพยายามที่จะเข้ามาแทรกเพื่อห้ามตอนที่

นักแสดงชายคว้าหัวของเธอระหว่างการทะเลาะวิวาท

ในรายงาน แองเจลินาอ้างว่า ตัวเธอเองกับลูกทั้ง 6 

คน ได้แก่ ฝาแฝด น็อกซ์ กับวิเวียน อายุ 14, แพ็กซ์ 18,  

ชิโลห์ 16, ซาฮารา 17 และแม็ดด็อกซ์ 21 ซึ่งทั้งหมดในเวลานี้

มีอายุระหว่าง 8 ถึง 15 เท่านั้น ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิด เมื่อ

แบรดเริ่มพูดจาเสียงดังด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ระหว่างเที่ยว

บินกลับไปลอสแองเจลิส จากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

นักแสดงสาวกล่าวว่า เธอรู้สึกหวาดกลัว ตัวสั่น และไม่

กล้าขยับไปไหน ไม่รู้ว่าจะต้องทำาอย่างไร หลังจากที่แบรดคว้า

หัวขย้ำาหัวเธอต่อหน้าลูกๆ ตามที่เธอกล่าวอ้าง ซึ่งทำาให้ลูกคน

หนึ่งของเธอตะโกนถามว่า แม่โอเคมั้ย (แม่เป็นอะไรมั้ย)

เธออ้างว่า แบรดตอบ “ไม่ แม่ไม่โอเค แม่เค้ากำาลังทำาลาย

ครอบครัวนี้ เธอเป็นบ้าไปแล้ว”

แองเจลินาขอหย่าทันทีไม่กี่วันหลังจากการเดินทางด้วย

เที่ยวบินส่วนตัวครั้งนั้น

ในเอกสารของเอฟบีไอ ดาราสาวเจ้าของบท ลารา  

ครอฟท์ แห่ง Tomb Raider ยังอ้างด้วยว่า พอลูกคนหนึ่งด่าเขา

ว่า p**k เพื่อให้เขาหยุด เธอต้องรีบรั้งตัวเขาไว้เพื่อยับยั้ง

ไม่ให้ตอบโต้หรือทำาอะไรลูก

แองเจลินากล่าวว่า เธอได้รับบาดเจ็บจาก 

เหตุวิวาท ซึ่งมีภาพว่าเธอมีร่องรอยการเจ็บที่มือและ

ข้อศอก

โจลีอ้ างว่ าแบรดประพฤติตั ว เหมือนสัตว์

ประหลาดอาละวาดบนเครื่องบิน เขาราดเบียร์ ใส่

เธอ และสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบิน คิดเป็น

มูลค่า 25,000 ดอลลาร์ ส่วนใหญ่ก็มาจากร่องรอยของ

ไวน์แดงที่ฝังคราบ

แบรดมักปฏิเสธคำากล่าวอ้างของอดีตภรรยา

อย่างฉุนเฉียวมาตลอด

ในรายงานฉบับสุดท้ายหลังการสอบสวนได้

ข้อสรุปว่า แบรดไม่ได้ลงมือทำาร้ายเด็กๆ ซึ่งทำาให้

เขาพ้นมลทินในข้อนี้

ส่วนบุคคลปริศนาชื่อ เจน โด ที่ยื่นฟ้องเอฟ 

บีไอภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของสหรัฐ เพื่อ

ขอให้เปิดเผยเอกสารในเดือนเมษายน โดยสำานัก

ข่าวหลายแห่งในสัปดาห์นี้ระบุว่า เจน โด ก็คือแอง

เจลินานั่นเอง.

Interthaipost69@gmail.com

ต

แองเจลินา โจลี โบกมือระหว่างไปร่วมงานวันออกกฎหมายเกี่ยวกับการ

ใช้ความรุนแรงต่อสตรี ที่ทำาเนียบขาว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2022 โดย 

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่เคยร่วมเขียนกฎหมายฉบับดั้งเดิมเมื่อปี 1994 

ช่วงที่เขายังเป็นวุฒิสมาชิกที่ แคปปิตอล ฮิลล์ เป็นประธานในงานนี้
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11บันเทิงไทย

านักบริหารศิลปวัฒนธรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมกับศูนย์ โรคเลือดสมอง 

รพ.ศิริราช เตรียมจัดแสดงดนตรีนอก

สถานที่ในชื่อรายการ Music for Brain 

Health โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่ง

สํ
จุฬาฯ เป็นโครงการทางด้านดนตรีที่

สนับสนุนการรณรงค์การรับรู้เรื่องโรค

หลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือที่คนท่ัว 

ไปใช้คำาว่าอัมพฤกษ์อัมพาต ซ่ึงเป็นปัญ หา

สุขภาพที่เริ่มพบบ่อยและทวีความรุนแรง

ขึ้น และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำาคัญ

ของคนไทย ก่อให้เกิดความพิการและ

ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ 

ภายในงานมีการให้ความ

รู้ของโรคหลอดเลือดสมองผ่าน

นิทรรศการ การเสวนาให้ความ

รู้แนวทางการใช้ชีวิตอย่างไรให้

ห่างไกลจากโรคหลอด

เลือดสมอง ใน

หัวข้อ A Life 

without STROKE 

นอกจากนี้ยังมี

เหล่าคนดัง 

อ๊อฟ พงษ์

พัฒน์, แพน

เค้ก เขมนิจ, 

แดง ธัญญา, 

จิ๊ก เนาวรัตน์, 

ก้อง ปิยะ, ป๊อบ 

ธัชธร ,ได๋ ไดอาน่า, บูม สุภาพร 

พร้อมด้วยนักแสดงจากซีรีส์ 

สัตย์เสือ และมีการจำาหน่าย

เสื้อที่ระลึกกิจกรรม Music 

for Brain Health ของศิลปิน

ดารา อาทิ หน่อง อรุโณชา 

ภาณุพันธุ์, วจี กัลป์จาฤก, อา

ตุ่ย พุทธชาด ฯลฯ  

เพื่อระดมทุน

เข้ากองทุน ดนตรี 

กีฬา และศิลปะ 

เพื่อสุขภาพสมอง

ของคนไทยในศิริราชมูลนิธิ

เพื่อช่วยเหลือคนไทยอีกด้วย 

ในช่วงค่ำาชมการแสดงดนตรี

จากวงดนตรีจุฬาลงกรณ์ 

เชมเบอร์ พร้อมด้วยศิลปิน

นักร้องชื่อดัง สำาหรับผู้มีจิต

ศรัทธาสามารถส่ังซ้ือเส้ือได้ท่ี Fanpage : 

Music for Brain Health หรือต้องการร่วม

บริจาคได้ท่ี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 

016-300049-4 (กระแสรายวัน) D.004181 

เพื่อกองทุน ดนตรี กีฬา และศิลปะ ศิริราช

มูลนิธิ เพื่อสุขภาพสมองของคนไทย.

กระโดดตามทุกจังหวะ จน

หายคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ต

ที่ห่างหายมานานหลายปี สำาหรับ 

THE CONCERT APPLICATION 

PRESENTS MARATHON 

CONCERT FEST เทศกาลคอนเสิร์ต

ในอารีน่าฮอลล์ ที่ GMM SHOW ผู้จัด

งานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลที่ดีที่สุดของ

ประเทศไทย โดยทีมครีเอทีฟ GFEST ได้

สร้างเทศกาลดนตรีที่รวมคอนเสิร์ตของ

ศิลปินระดับหัวแถวของประเทศมาไว้บน

เวทีเดียว โชว์อย่างต่อเนื่อง 2 วัน 2 รอบ

THE YERS 

ที่ใส่พลังที่มี

ทั้งหมดลง

ไมค์ ให้แฟน

เพลงได้ร้อง

ตามกัน ต่อ

ด้วย KLEAR 

ที่แพทขึ้นมา

บนเวทีพร้อม

น้ำาตา เพราะ

ตื้นตันที่

สามารถออกจากโรงพยาบาลมาเจอแฟน

เพลงทัน จากนั้นถึงคิว BIG ASS ที่เพียง

เดินขึ้นมาบนเวที แฟนเพลงก็เฮกันดัง

สนั่น ต่อเนื่องด้วย LABANOON, NUM 

KALA, BODYSLAM จนเดินทางมาถึง 

PARADOX วงสุดท้ายของวันแรกที่ยังคง

มาตรฐานเดิมไม่มีเปลี่ยน ขึ้นเวทีมาสาด

การแสดง รวมเป็นเวลา 16 

ชั่วโมง ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ในวันแรกเปิดฉากด้วยร็อกรุ่นใหม่ 

BOMB AT TRACK ก่อนจะส่งต่อให้ 

เพลง สาดความสนุกแบบรัวๆ ต่อเนื่อง

ไม่หยุด 

ส่วนวันที่ 2 TILLY BIRDS ออก

มาต้อนรับทุกคนเป็นวงแรก พร้อมกับ

เพลงดังที่ทุกคนร้องตามได้ และต่อ

เนื่องความมันไปกับ LOMOSONIC, 

TAITOSMITH, COCKTAIL, THREE 

MAN DOWN, POTATO เรียกว่ารัวเพลง

ฮิตใส่ไม่ยั้ง ไม่พักเบรก ไม่เปิดโอกาสให้

หยุดพักหายใจเลยสักนาที ก่อนไปสนุกกัน

ต่อกับ PALMY ที่ชวนทุกคนออกมาเต้น

แร้งเต้นกา และมาถึงวงสุดท้าย SLOT 

MACHINE ขึ้นมากระหน่ำาเพลงสุดมัน

แบบเพลงต่อเพลง เป็นการปิดฉากความ

สุข สนุก สุดมาราธอนในครั้งนี้แบบลงตัว

ที่สุด”.

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร 

จำากัด จัดงานแถลงข่าว My Beloved 

Tomato 2 จากจุดเริ่มต้นของมะเขือ

เทศที่รัก ที่สื่อสารเรื่องราวของมะเขือ

เทศซึ่งเป็นผลผลิตหลักของดอยคำา 

และเป็นผลิตภัณฑ์มะเขือเทศอันดับ

หนึ่งที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศ สื่อ

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างดอยคำาและ

ผู้บริโภคที่มอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันเสมอ 

เปรียบเสมือนเพื่อน ที่

ดูแลสุขภาพคน

ไทยมาอย่าง

ยาวนาน 

ดอยคำา

จึงเข้าใจถึง

มิตรภาพ

และความ

หมายของ

คำาว่าเพื่อน 

จึงอยากขอ

เป็นเพื่อน

รักที่ดีกับ

ทุกคน ผ่าน

การจัด

กิจกรรม 

My Beloved Tomato 2 ตอน มะเขือ

เทศเพื่อนรัก ภายใต้บรรยากาศวินเทจ 

สไตล์อเมริกันคาเฟ่ ในคอนเซ็ปต์ เพื่อน 

(Friendly) ที่จะสื่อถึงมิตรภาพที่อยาก

มอบสิ่งดี มีประโยชน์ให้แก่กัน 

ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 

2565 ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยภายในงานมีคู่เพื่อนซ้ีสุด

ฮอต โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และ

นนน-กรภัทร์ เกิดพันธ์ุ พร้อมด้วยเชฟ

ชื่อดัง เชฟเกมเพลย์-กาญจน์ปพน มา

พูดคุยเรื่องราวความเป็นเพื่อนซ้ีและ

ลองทำาเมนูเครื่องดื่มพิเศษจากมะเขือ

เทศดอยคำา นอกจากน้ีวันปิดงานยังมี 

จุง-อาเชน ไอย์ดึน และดัง-ณัฎฐ์ฐชัย 

บุญประเสริฐ พร้อมเชฟอิน-ณรงค์ฤทธ์ิ 

มาร่วมพูดคุยและสาธิตการทำาเมนู

ขนมสูตรพิเศษที่สร้างสรรค์จากมะเขือ

เทศดอยคำา และภายในงานยังนำา

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาวางจำาหน่าย

จัดโปรโมชั่นพิเศษหลากหลายรายการ.  

จิมมี่-จิตรพล           

โพธิวิหค และซี-                            

ทวินันท์ อนุกูลประ

เสิรฐ 2 นักแสดง

จากซีรีส์ Vice Versa 

รักสลับโลก ควงกัน

ออกงาน Young ยัง

อ่าน อัปเดตเทรนด์

การอ่าน พร้อมชวน

คน Gen Z อ่าน

หนังสือผ่านแอปพลิเค

ชัน TK Read ที่นี่ ที่ไหน ก็อ่านได้  

โดยจิมมี่ จิตรพล 

เผยว่า “ปกติถ้ามี

เวลาว่างก็จะหา

โอกาสเข้าห้อง

สมุด เพื่ออ่าน

หนังสือหาความ

รู้ใหม่ๆ หรือผ่อน

คลายความเครียด 

และยิ่งน้องซีรู้ว่าผม

ชอบอ่านหนังสือ เขาเลย

ชวนโหลดแอปพลิเคชัน TK Read 

เพราะมันสะดวกเหมาะกับคนรุ่นใหม่

ที่เน้นการอ่านผ่านหน้าจออย่างเรา 

ทำาให้อยู่ที่ไหนก็อ่านได้ หรือใครอยาก

ได้หนังสือเป็นเล่ม ผมแนะนำาเลยก็ที่ 

TK Park เขามีหนังสือหลากหลาย ถ้า

มาผมรับรองต้องเจอที่โดนใจสักเล่ม

แน่นอน”

ด้านซี ทวินันท์ 

กล่าวเสริมว่า “เห็น

พี่จิมมี่ชอบอ่าน

หนังสือเลย

แนะนำาให้ โหลด

แอปพลิเคชัน 

TK Read ติด

โทรศัพท์ไว้ เป็น

อะไรที่สะดวกตอบ

โจทย์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะ

ไปที่ไหน เราสามารถเปิดอ่านจาก

มือถือหรือแท็บเล็ตได้เลย ความรู้มัน

ไม่ได้ไกลตัวเราขนาดนั้น แค่เปิดมือ

ถือ อยากอ่านอะไร อยาก

หาข้อมูลอะไร ก็คิดว่ามัน

สะดวกสบาย”

ถ้าอยากรู้ว่าหนังสือ

ที่น้องๆ สองคนอ่านจะ

สนุก สร้างความรู้แค่ไหน 

สามารถเข้ามายืมอ่าน

ได้ที่อุทยานการเรียนรู้ TK 

Park ชั้น 8 ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ หรือโหลด

แอปพลิเคชัน TK Read ห้องสมุด

ดิจิทัลสาธารณะที่ใหญ่และทันสมัย

ที่สุดในประเทศ.

‘จิมมี่-ซี’ตัวแทนคนรุ่นใหม่

ชวนโหลดแอปอ่านหนังสือ 

‘อ๊อฟ พงษ์พัฒน์’นำ�ทีมรวมพลัง 

ในโครงก�ร‘Music for Brain Health’

‘โอม-นนน’ร่วมกิจกรรมดอยคํา

ภายใต้คอนเซ็ปต์ความเป็นเพื่อน

MARATHON CONCERT FEST 

เทศกาลคอนเสิร์ตที่ยาวนานสุดๆ
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 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๙๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายนธี เช้ือกุลา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๓๕,๓๘๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒ เงินสด - นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๖,๕๑๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓ เงินสด - นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๗,๒๖๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ แหวนกลมทองคํา ๙๖.๕ %นํ้าหนักประมาณ ๑.๙ กรัม ๑ วง นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๓,๕๕๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % ลายโซโปรงนํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ เสน นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑๔,๓๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ สรอยขอมือทองคํา ๙๖.๕ % ลายหวายทรงเคร� องเด็ก นํ้าหนักประมาณ ๗.๖ 

กรัม

๑ เสน นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑๔,๓๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๗ แหวนทองคํา ๙๖.๕ % ลายฉลุมังกร นํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ วง นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑๔,๓๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๘ จ้ีพระทองคํา ๙๐% นํ้าหนักรวมพลาสติก ๑.๖ กรัม ๑ องค นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๙ รถยนต ย่ีหอ Honda รุน Civic สีขาว หมายเลขทะเบียน กจ ๕๔๗๕ มุกดาหาร ๑ คัน นางสาวชุติมา กรมมา ๕๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๐ โทรศัพทเคล� อนท่ี ย่ีหอ แอปเปล รุน ไอโฟน ๑๑ สีแดง ๑ 

เคร� อง

นางสาวเบญจพร 

เหลาไชยยงค

๘,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๑ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % ลายส่ีหวงโปรง นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๕ กรัม ๑ เสน นางสาวเบญจพร 

เหลาไชยยงค

๒๘,๖๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๒ พระเคร� องหลวงพอโสธรเล่ียมทองคํา ๙๐ %นํ้าหนักรวมพลาสติก ๕.๑ กรัม ๑ องค นางสาวเบญจพร 

เหลาไชยยงค

๑,๕๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๓ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % ลายกระดูกงู นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ เสน นางสาวอลิษา 

ดอนวิเชียร

๒๘,๖๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๔ แหวนทองคํา ๙๖.๕ % ลายหัวโปรงตัดลาย นํ้าหนักประมาณ ๓.๘ กรัม ๑ วง นางสาวอลิษา 

ดอนวิเชียร

๗,๑๕๐ บาท (ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานาแก เลขท่ีบัญชี 

๔๒๑๐๖๐๒๕๑๕ ช� อบัญชี นายนธี เช้ือกุลา

- นายนธี เชื้อกุลา ๘๙๘.๔๘ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัด

นครพนม เลขท่ีบัญชี ๙๘๖๑๓๖๖๐๒๔ ช� อบัญชี นางสาวชุติมา กรมมา

- นางสาวชุติมา กรมมา ๑,๐๒๗.๘๖ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานาแก เลขท่ีบัญชี 

๔๒๑๐๖๐๒๐๒๗ ช� อบัญชี นายสิริมงคล ชาศรี

- นายสิริมงคล ชาศรี ๔๙,๒๖๖.๕๘ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ เลขท่ีบัญชี 

๔๐๔๓๓๑๔๐๓๕ ช� อบัญชี นางสาวอลิษา ดอนวิเชียร

- นางสาวอลิษา 

ดอนวิเชียร

๑๖,๘๔๕.๓๓บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคําชะอี เลขท่ีบัญชี 

๔๓๖๐๓๓๓๙๘๖ ช� อบัญชี นายอิสระ วงคสุภา

- นายอิสระ วงคสุภา ๑,๐๘๙.๒๒ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน รอยเอ็ด 

เลขท่ีบัญชี ๗๙๒๐๑๐๕๐๕๖ ช� อบัญชี นางสาวสุกัญญา ผองแผว

- นางสาวสุกัญญา 

ผองแผว

๔,๒๖๔.๗๕ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานาแก 

เลขท่ีบัญชี ๔๒๑๐๖๐๘๗๓๔ ช� อบัญชี นายสงคราม เพชรฤทธ์ิ

- นายสงคราม 

เพชรฤทธิ์

๔๕,๓๓๑.๗๒ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาธาตุพนม 

เลขท่ีบัญชี ๐๖๑๘๗๐๘๐๓๙ ช� อบัญชี นางสาวสุนิสา วงคชาชม

- นางสาวสุนิสา 

วงคชาชม

๘๑,๔๙๑.๘๗ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 

เลขท่ีบัญชี ๐๕๐๘๕๕๘๘๗๒ ช� อบัญชี นางเรืองฤทธ์ิ ยืนยง

- นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๔๐,๕๕๖.๒๑ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขท่ี

บัญชี ๓๑๒๐๙๒๘๗๓๘ ช� อบัญชี นางเรืองฤทธ์ิ ยืนยง หรือ นางเรืองฤทธ์ิ 

ทองเภา

- นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง 

หรือ นางเรืองฤทธิ์ 

ทองเภา

๑๒,๔๐๒.๘๘ บาท(ณ วันท่ี 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขากมลา

ไสย เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๑๐๗๕๖๔๘๑๒ ช� อบัญชี นายยศพล จอมทะรักษ

- นายยศพล 

จอมทะรักษ

๑๕,๕๖๖.๑๒ บาท(ณ วันท่ี 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขานาแก เลขท่ีบัญชี ๒๐๑๕๙๑๖๖๓๗๘ 

ช� อบัญชี นายสิริมงคล ชาศรี

- นายสิริมงคล 

ชาศรี

๕,๗๐๐.๑๓ บาท(ณ วันท่ี 

๑๐มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขากมลาไสย เลขท่ีบัญชี 

๒๐๓๐๕๓๗๒๖๓๑ ช� อบัญชี นายยศพล จอมทะรักษ

- นายยศพล 

จอมทะรักษ

๑๐,๓๕๙.๙๘ บาท(ณ วันท่ี 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาหนองกุงศรี เลขที่บัญชี 

๒๐๒๔๔๗๔๔๖๔๓ ช� อบัญชี นางสาวเบญจพร เหลาไชยยงค

- นางสาวเบญจพร เหลา

ไชยยงค

๔๓,๓๒๘ บาท(ณ วันที่ 

๑๐มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาดอนตาล เลขที่บัญชี 

๕๕๘๔๐๑๑๙๔๕๑ ช� อบัญชี นางเรืองฤทธิ์ ทองเภา เพ� อ ด.ญ.ธัญญลักษณ 

คนไว 

- ๑. นางเรืองฤทธ์ิ ยืนยง 

หรือ นางเรืองฤทธ์ิ 

ทองเภา 

๒. ด.ญ.ธัญญลักษณ 

คนไว 

๗๒,๖๘๔.๐๔ บาท(ณ วันที่ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

- 

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๒๑,๒๖๓.๑๗ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหม� นหนึ่งพันสองรอยหกสิบ

สามบาทสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนธี เชื้อกุลา กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกรกฤษณ  ปราบเขต)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รูปและพระพิฆเนศวรปางตางๆ โดยจะให

ความสําคัญกับกรรมวิธีการเผาโดยใชทั้ง

เตาไฟฟาและเตารากุ ซึ่งทําใหไดผลงานที่มี

สีสันสวยงาม และเน้ือเซรามิกมีความแข็งแรง

มากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม Hin Din Zign Pottery 

Studio ไดเปนสวนหน่ึงของสมาชิก sacit น้ัน ได

เขารวมกิจกรรมตางๆ ของ sacit ไดมีโอกาส

พบลูกคาหนาใหมๆ มากมาย ทําใหชิ้นงานปน

เซรามิกของทางราน มีคนรูจักมากขึ้น และ

รูสึกภูมิใจและดีใจที่ทาง sacit มองเห็นคุณคา

ของงานปนเซรามิกของเรา ซึ่งเปนโอกาสที่ดี

สําหรับผูประกอบการที่จะไดพัฒนาสินคาไป

พรอม ๆ กับไดขยายชองทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน

แน�นอนวา งานศิลปหัตถกรรมไทยไม

เพียงแตสรางความสุขและคุณคาทางจิตใจ

ใหแกผูสรางสรรคงานเทานั้น แตยังไดสราง

ความสุขเช� อมโยงถึงมือลูกคาอีกดวย ซึ่งการ

ผลิตชิ้นงานออกมานั้น ลวนเปนความตั้งใจที่

จะผสมผสานอยางสรางสรรค ทําใหผลงาน

ศิลปหัตถกรรมไทยมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

และไมซ้ําแบบใคร 

สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 

(องคการมหาชน) หรือ sacit เล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการสรางสรรคและพัฒนา

ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย สรางมูลคาเพิ่ม 

สรางรายได ใหกับชิ้นงาน พัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มขีดความสามารถใหกับชางฝมือและ

ผูประกอบการดานงานศิลปหัตถกรรมไทย

มากข้ึน อยางเชน “คุณนนทวริศ วริศราพรรัตน” 

จากราน Hin Din Zign Pottery Studio (หิน ดิน 

ทราย พอทเทอรี่สตูดิโอ) หนึ่งในสมาชิก sacit 

นักสรางสรรคงานเซรามิกเปนกระถางบอนไซ 

พระพุทธรูป และพระพิฆเนศองคจิ๋ว ที่แฝงไป

ดวยปรัชญาทางความคิดและความสุข 

คุณนนทวริศ วริศราพรรัตน เปดเผยวา 

จุดเริ่มตนในการทํางานเซรามิก มาจากความ

ชอบปลูกบอนไซบวกกับความรักในงานปน 

จึงเกิดไอเดียสรางสรรคที่จะทํากระถางบอน

ไซขึ้นมาดวยตัวเอง จากเดิมที่กระถางบอนไซ

สวนใหญจะทํามาจากถวยชาจีน ถวยชาญี่ปุน 

แลวเอามาเจาะรูเอง ซึ่งบางครั้งไมเหมาะกับ

การปลูกบอนไซ ก็เลยเริ่มสรางสรรคจากการ

ปนเปนกระถางเล็กๆ เพ่ิมรายละเอียดตุกตาจีน

ตุกตาตักมอ ตุกตาเลาจื๊อ ติดอยูบนกระถาง

เสมือนเพิ่มเรื่องราวให้กับกระถางและต้น

บอนไซใหมีชีวิตชีวามากขึ้น

“ในชวงแรกคิดวาทําเปนงานอดิเรก 

หิน ดิน ทราย สรางสรรคงานปนเซรามิก สงตอความสุขดวยงานคราฟต

แตพอทําไปเร� อย ๆ มันเร่ิมจริงจังจนเปนอาชีพ 

สวนใหญที่ทําเปนกระถางบอนไซจิ๋ว เหมาะ

สําหรับคนท่ีเลนบอนไซ หรือสําหรับเก็บสะสม 

กระถางก็จะมีตั้งแต กระถางเพนทลาย ปาย

เคลือบ ทําเปนลายมังกร ลายสิงห ซึ่งปนเปน

ลายนูนต่ํา” 

กระถางบอนไซจิ๋วถือเปนงานชิ้นแรก

ที่ถูกประมูลซื้อไปทําใหรูสึกภูมิใจในงานปน

เซรามิก ซ่ึงตลาดบอนไซ แมจะเปนความชอบ

เฉพาะกลุม แตตลาดยังมีความตองการอยูมาก 

ปจจุบันคนรุนใหม ๆ รวมถึงศิลปนดาราก็หัน

มาสนใจปลูกบอนไซกันมากขึ้น ทําใหกระถาง

บอนไซจิ๋วมีโอกาสขยายฐานลูกคาและสราง

มูลคาเพิ่มมากขึ้นดวย

ปจจุบัน Hin Din Zign Pottery Studio 

ไดพัฒนางานปนเซรามิกออกไปอีกแขนง โดย

ยึดหลักความเช� อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ� อคุมครอง

คนในบาน เลยเร่ิมปนพระพุทธรูป พระพิฆเนศ

องคจ๋ิว ซ่ึงไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 

เพราะสินคามี เอกลักษณแปลกใหมและ

พัฒนางานปนเซรามิกใหมีลูกเลนโดยใสเม็ด

กริ่งขนาดเล็กสลักเลขไทยลงไปไวในพระพุทธ

3 พันธมิตรประกาศความรวมมือขยายสถานีอัดประจุยานยนต ไฟฟาในศูนย

กานคาเซ็นทรัล 37 แหงทั่วประเทศ      วัลยา จิราธิวัฒน  นพดล ปนสุภา และ 

พูนพัฒน  โลหารชุน ประกาศ ความรวมมือระหวาง เซ็นทรัลพัฒนา ปตท. และ 

อีโวลท เดินหนาพันธกิจเพ� อสิ่งแวดลอม รวมขับเคล� อนสังคมคารบอนต่ํา ขยาย

สถานีอัดประจุยานยนต ไฟฟาในเซ็นทรัล 37 แหงทั่วประเทศ โดยมี เลิศวิทย 

ภูมิพิทักษ, ดร.ณัฐกิตต์ิ ต้ังพูลสินธนา, ภัทรพร เพ็ญประพัฒน , ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, 

วิศรุต อมรชัยเจริญ รวมงาน ณ  Central Court  ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

SMILEYHOUND INNERWEAR จากเครือ 

โอซีซีกรุป เอาใจเหลาบัดดี้ชาวใต ดวยการเปดสาขา

ใหม ณ โรบินสันไลฟสไตล ถลาง จ.ภูเก็ต ลูกคาสามา

รถชอปกางเกงชั้นในและถุงเทาดีไซนเท ทันสมัย ตอบ

โจทยทุกไลฟสไตล ไดต้ังแตวันท่ี 25 สิงหาคม เปนตนไป 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโปรโมชั่นพิเศษ 

รวมถึงชอปสินคาชองทางออนไลน ไดที่ Facebook 

และ Instagram : Smileyhound Innerwear หรือ Line 

My shop : @smh_innerwear

วันจันทร ที่ 22 สิงหาคม เวลา 13.30 น. 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผูบริหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือ ซีพีเอฟ รับมอบ

ประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจําป 2565 

ตอเน� องเปนปที่ 6 ในฐานะบริษัทที่มีการดําเนินงาน

โดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล จาก 

ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน 

พรอมกันน้ี เปนประธานเปดตัวโครงการ "CPF Restore 

the Ocean" รวมพลังชาวซีพีเอฟแกปญหาขยะทะเล

ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ณ ชั้น 30 อาคาร ซีพี ทาวเวอร สีลม

สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จัดการสัมมนา “โครงการศึกษาและจัดทําระบบความ

คุมครองที่เหมาะสมของกรมธรรมประกันภัย ในงาน

กอสรางตามยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมปลอดภัย

และมั่นคง” ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น เวลา 8.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม

เปดพ้ืนท่ี เพ� อเหลานักชอปตัวจริงไดมาชอปเพลินท่ี 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 กับงาน  

“ตลาดสงสุข SMEs ของดีทั่วไทย” รวมของกิน ของใช 

ของดี ของเด็ดทั่วไทยมาไวที่เดียว อาทิ ผาพื้นเมือง

เคร� องเงิน เคร� องประดับประจําทองถิ่น อาหารอรอย ๆ 

เชน ไอศครีมมะพราวออน น้ําดอกมะพราว กะหรี่ปป 

ขนมไทยโบราณ นํ้าไผไซเดอร ชาขาวกลอง ฯลฯ พรอม

กิจกรรมแชรความรู สาธิตการปลูกตนกระบองเพชร 

การทํายากันยุงจากสมุนไพรไทยจากผูเชี่ยวชาญ ยังมี

บริการตรวจสุขภาพเบื้องตน และ พอกหนาขัดผิวดวย

สมุนไพร ฟรี! ในบรรยากาศอบอุนเปนกันเอง มีการ

แสดงโชวมายากล และการแสดงหนังตะลุง พรอมสง

ตอความสุขใหผูรวมงานตลอดทั้งวัน ตั้งแตวันพุธที่ 

24 – วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม ณ ลานไนนสแควร 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท เซ็นเตอร  

1285 พรอมติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดีๆ ของ

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 ไดที่ www.

thenine.co.th  หรือ  Facebook : The Nine Center 

Rama 9  Instagram:  thenine_rama 9 

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison Berger Paris) 

จะจัดงานฉลองครบรอบ 8 ป ในประเทศไทย พรอม

เปดนิทรรศการ MAISON BERGER PARIS - A SIGN 

OF THE TIMES เปดงานโดย Ms. Estelle David 

Commercial Counsellor สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ประจําประเทศไทย รวมดวย นนทกานต ทัพพะรังสี 

อึง กรรมการผูจัดการ บริษัท เบอรเจอร โพรดักส 

(ประเทศไทย) พรอมดวยเซเลบริต้ีรวมงาน อาทิ กฤษดา 

สุโกศล แคลปป กมลสุทธิ์ -อุษณา ทัพพะรังสี ณัฏฐกรม 

ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ ฟา เบเนเดทตี้ ฯลฯ วันอังคาร

ท่ี 23 สิงหาคม เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ The Bedroom 

Company ชิดลม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เชิญ

ชวน แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย เขา

รวมงานประชุมวิชาการประจําป 2565 "Nursing in 

the Digital Edge" ในวันที่ 30-31 สิงหาคม ณ หอง

ประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

สามารถลงทะเบียน กดไดที่ลิงก https://chulalongko-

rnhospital.go.th/nursing/conference/  สอบถามเพิ่ม

เติมไดที่ ฝายทะเบียน งานประชุมวิชาการพยาบาล 

โทร.0-2256-4000 ตอ 60203 หรือ 60205 

รวมพิสูจนความอรอยตามแบบฉบับ

สไตลสเปน หองอาหารอูโนมาส ชั้น 54 

หองอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัล

เวิลด พรอมใหคุณไดลิ้มรสเมนูสุดคลาสสิค

ของสเปนอยาง “ปาเอญา” ขาวผัดสเปน

หอมกรุนดวยเคร� องเทศนานาชนิด และโรยหนา

ดวยเคร� องปรุงหลากหลายทั้งซีฟูด เนื้อสัตว 

มาเสิรฟในบรรยากาศแบบสเปน ทุกเมนูปรุง

สดใหมจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่อิมพอรต

มาจากสเปน นํามาคิดคนและรังสรรค โดย

ทีมเชฟมากประสบการณประจําหองอาหาร 

ออกมาเปนเมนูซิกเนเจอร ปาเอญา มีให

เลือกชิมถึง 5 สไตล หลากหลายรสชาติ ให

เลือกทานตามความชอบ ไมวาจะเปน UNO 

MAS Paella ขาวผัดสเปนสไตลอูโนมาส 

เสิรฟพรอมไก ปลาหมึก และกุงลายเสือ, 

Lobster Paella ขาวผัดสเปนล็อบสเตอร, 

Pyrenees Paella ขาวผัดสเปนหมูไอเบอรีโก 

ไสกรอกคาตาลัน และเห็ดทรัฟเฟลดํา, 

HALF & HALF Paella ขาวผัดสเปน 2 

หนา ท่ีมาพรอมหนาหมูไอเบอรีโก และ ล็อบสเตอร, 

Seafood “Mariscos” Paella ขาวผัดสเปนซีฟูด 

เสิรฟพรอมล็อบสเตอร, กุงคาราบิเนรอส, กุง

ลายเสือ  “Paella ขาวผัดสเปน” ราคาเริ่มตน

โอลา! ชวนชิมความอรอยที่สงตรงจากสเปนกับ “ปาเอญา” รสเด็ดหลากสไตล

เพียง 1,490 บาท++ และเมนูอ� นๆ อีก

มากมายพรอมใหคุณไดสัมผัส พรอม

ด� มดํ่าเคร� องด� มซิกเนเจอรนานาชนิด อ่ิมเอม

เพลิดเพลินวิวมหานครยามคํ่าคืนอันสวยงาม  

ห อ งอาหารอู โนมาส เป ด ให

บริการทุกวันที่ ตั้งแตเวลา 16.00 น.  

ไปจนถึง 01.00 น. สนใจสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งไดที่ 

โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล: din-

ingcgcw@chr.co.th หรือสํารองท่ีน่ังผาน

เว็บไซต www.unomasbangkok.com

เดอะ แพลทินัม กรุป เพิ่มขีดความสามารถใหผูประกอบการ จัดฝกอบรมใน

โครงการ Platinum Empowering SMEs      สุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการ

ผูจัดการใหญสายงานการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป สานตอโครงการ 

Platinum Empowering SMEs ซึ่งเปนโครงการระยะยาวที่มีแผนงานจัดกิจกรรม

อยางตอเน� อง  เพ� อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานคาภายในศูนยการคาแพลทินัม 

ใหมีความพรอมสูการเติบโตในธุรกิจ ลาสุดจัดกิจกรรมฝกอบรมบิสสิเนส ออนไลน 

แพลทฟอรม เพ� อเพิ่มขีดความสามารถใหผูประกอบการ มีความรูและความ

เข้าใจในเทคนิคการทําการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายให้ ได้ผลในแพลทฟอร์

ออนไลนตางๆ โดยไดรับเกียรติจาก ขวัญอรุณ โอภานนท เจาของบริษัทรับ

ปรึกษาแบรนดและวางแผนการตลาด บ.สตารทอัพนาว ผูเชี่ยวชาญการสราง 

Branding,การสรางตัวตนแบรนด ในโลกออนไลน เปนวิทยากร และกนกรัตน 

ภาษีผล ผูอํานวยการฝายส� อสารการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป รวมงาน 

โดยมีผูประกอบการรานคาที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมแซฟไฟร ชั้น 7 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ํา 

อพวช. วางพานพุมถวายราชสักการะ เน� องในวันวิทยาศาสตร ไทย     ผศ.ดร.รวิน 

ระวิวงศ ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) วางพาน

พุมเงินและพานพุมทอง เพ� อถวายราชสักการะพระบรมสาทิศลักษณพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยาม

เทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลท่ี 4 “พระราชบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เน� องใน 

“วันวิทยาศาสตรไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกป โดยมี สุวรงค วงษศิริ 

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผูอํานวยการ อพวช. และคณะผูบริหาร อพวช. 

รวมงาน ณ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2565 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด แนะนํารถยนต Compact sedan รุน

ใหมลาสุด ภายใตปรัชญา “People beloved car”  

หรือ “รถยนตท่ีเปนท่ีช� นชอบของทุกคน” อันเปน

ผลสําเร็จจากการศึกษาความตองการของ

ลูกคาอยางแทจริงในทุกดาน ทําใหไดรถยนตที่

จะเปนที่ช� นชอบของทุกคน ตอบโจทยทุกความ

ตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมดวย 

Package การขายที่จะทําใหผูที่ครอบครองเปน

เจาของ ALL NEW YARIS ATIV ไดรับมากกวา

รถยนต ดวยประสบการณที่ดีที่สุด ทําใหลูกคา

ไดรับความคุมคา สะดวกสบาย พรอมความพึง

พอใจสูงสุดในการเปนเจาของ

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการ

ผูจัดการใหญ เปดเผยวา YARIS ATIV เปดตัว

ครังแรกในป พ.ศ.2560 โดยมีจุดมุงหมายใน

การนําเสนอรถยนต ในราคาที่เปนเจาของได

งาย ประหยัดน้ํามัน และเช� อถือไดในคุณภาพ 

เพ� อตอบสนองความตองการของลูกคาชาวไทย 

เชน กลุมคนที่เพิ่งเริ่มทํางาน และคนรุนใหม 

รถรุนนี้ ไดรับการตอบรับอยางดีเยี่ยมจากลูกคา

ชาวไทย และมียอดขายเปนอันดับ 1 ในตลาด

Subcompact sedan ดวยยอดขายรวม 133,000 

คัน นับตั้งแตเปดตัวครั้งแรกจนถึงปจจุบัน โดย

เราไดทําการสํารวจเจาะลึกถึงพฤติกรรม 

และความตองการของลูกคาชาวไทย ที่มีความ

แตกตาง จากขอมูลที่ ไดรับทําใหเราตัดสินใจ

พัฒนารถยนตเพ� อตอบโจทยความตองการ อัน

หลากหลายของคนไทย และสอดรับกับวิถีชีวิต

ของพวกเขา โดยไมจํากัดเพศ และอาชีพนั่น

หมายความวาเราตองการจะพัฒนารถยนตที่

สามารถเรียกไดเต็มปากวาเปน รถยนตที่เปน

ที่ช� นชอบของคนไทย ผมขอแนะนํา TOYOTA 

YARIS ATIV ใหม น่ีคือรถยนตท่ีทุกคนสามารถ

เปนเจาของไดในราคาท่ีจับตองได และสามารถ

เปนเพ� อนรวมทางไปกับทุกคนไดในทุกที่ รถคัน

นี้เพียบพรอมไปดวยแนวคิดหลัก 3 ประการ 

ไดแก ผลิตภัณฑที่ดีที่สุด ประสบการณที่ดีที่สุด 

และการขับเคล� อนที่ดีที่สุด

มร. ฮิเดยูกิ คามิโนะ Executive chief 

engineer, Emerging market compact car 

บริษัท โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น ประเทศ

ญี่ปุน เปดเผยวา สําหรับในประเทศไทย กลุม

ลูกคา YARIS ATIV ของเราประกอบดวย

ลูกคาหลักคือ ผูซื ้อรถคันแรก โดยมีชวงอายุ

ประมาณ 30 ตนๆ รวมทั้งกลุมผูหญิงท่ีอาศัย

อยูกับครอบครัว หรือเพิ่งมีครอบครัว พรอม

ดวยลูก สําหรับกลยุทธในการพัฒนา ตลอดจน

แนวคิดดานผลิตภัณฑ และการออกแบบ รวม

ทั้งจุดขายหลักของ YARIS ATIV ใหม ไดแก 

ความภาคภูมิใจ ความสะดวกสบาย ในราคาที่

เปนเจาของไดงาย เริ่มตนจากความภาคภูมิใจ 

เปนสิ่งที่กลุมลูกคาที่อยูในวัยหนุมสาวมองหา 

มูลนิธิ “ลมหายใจไรมลทิน” รวมกับ 

“กรมกิจการเด็กและเยาวชน” รณรงคสราง

คานิยมซ� อสัตยสุจริต ชวนเด็ก และเยาวชน 

สงผลงานประกวด 4 ประเภท ไดแก เรียง

ความ รองเพลง วาดภาพ และ VDO Clip 

ตั้งแตวันนี้-31 ตุลาคม 2565

สุกานดา ปภัสรพงษ ผูอํานวยการ 

มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน เปดเผยวา มูลนิธิฯ 

รวมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

รณรงคปลูกฝงคานิยมแหงความซ� อสัตย

สุจริตใหแกเด็กและเยาวชน ผานกิจกรรมตางๆ 

อยางตอเน� องมาจนถึงปจจุบัน มีผูเขารวม

กิจกรรมกับมูลนิธิฯ กวา 25,000 คน และมี

สถานศึกษาเครือขายกวา 2,000 แหง ปนี้

จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชน ตั้งแต

ระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา สงผลงานเขา

รวมการประกวดเพ� อเสริมสรางคานิยมแหง

ความซ� อสัตยสุจริต “ลมหายใจไรมลทิน” 

“ลมหายใจไรมลทิน” จับมือ “ดย.” 

ชวนเยาวชนเขาประกวด ชิงทุนการศึกษา

และชิงทุนการศึกษามูลคารวมกวา 300,000 

บาท พรอมประกาศนียบัตร โดยการประกวด

แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 1.ประกวด

เรียงความเสริมสรางคานิยมแหงความ

ซ� อสัตยสุจริต หัวขอ “ประเทศชาติรุงเรือง 

เพราะพลเมืองซ� อสัตยสุจริต” 2.ประกวด

รองเพลงประกอบดนตรี เพลง “คิดดี ทําดี” 

และเพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน 3.ประกวด

วาดภาพศิลปะสะทอนคานิยมแหงความ

ซ� อสัตยสุจริต “น้ําคือลมหายใจเดียวกัน” 

4.ประกวด VDO Clip สะทอนคานิยมแหง

ความซ� อสัตยสุจริต หัวขอ ซ� อสัตยสุจริต 

“ชีวิตออนไลน” Season 2 

  เยาวชน และสถานศึกษาที่สนใจ 

สามารถดาวน โหลดรายละเอียดกิจกรรม

พรอมสมัคร ตั้งแตวันนี้ถึงวันจันทรที่ 31 

ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดที่ www.

lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th โทรศัพท 

0-2055-8444 ตอ 316, 318

ซึ่งใมใชแครถยนตที่ใชงานไดจริง แตยังตอง

เปนรถยนตที่สะทอน Lifestyle และตัวตนได

อีกดวย แนวทางการออกแบบของ YARIS 

ATIV ใหม คือ การออกแบบใหเปนรถ Fastback 

ที่ทรงพลัง และสงางาม โดยติดตั้งไฟเลี้ยว 

Sequential และไฟหนาแบบ LED ซึ่งรถใน

สไตลที่มีเสน�หนี้ถือไดวาเปน Hi-light ที่ไดรับ

แรงบันดาลใจมาจากรถยุโรป ในขณะเดียวกัน

ยังคงไวซึ่งพื้นที่ภายในหองโดยสาร และพื้นที่

เก็บสัมภาระอันกวางขวาง ซุมลอที่กวาง และ

ยางที่มีขนาดใหญขึ้น ชวยเนนการออกแบบตัว

ถังในรูปแบบสปอรตใหดูมีพลังย่ิงข้ึน นอกจากน้ี

เรายังยกระดับสมรรถนะพื้นฐานตางๆ ครั้งใหญ 

ไมวาจะเปนประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามัน 

เปดตัว TOYOTA YARIS ATIV ใหม ราคาเริ่มตนที่ 539,000 บาท

และประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัย 

ท้ังหมดน้ีทําใหม่ันใจไดวา รถคันน้ีคือยนตรกรรม

ที่เพียบพรอมไปดวย Design อันล้ําสมัย และ

อุปกรณความปลอดภัยขั้นสูง ที่จะมอบความ

มั่นใจในการขับใหกับลูกคาไดอยางแน�นอน 

นอกจากนี้พื้นที่ภายในหองโดยสารยังสะทอน

ถึงความภาคภูมิใจในการเปนเจาของดวย

บรรยากาศแหงความเรียบงาย แตหรูหราได

อยางลงตัว ดวยการใชวัสดุที่ใหสัมผัสอันออน

นุมสบายมือ พรอมเบรคมือไฟฟา และหนาจอ

สัมผัสขนาดใหญ ซึ่งมอบสัมผัสแหงคุณภาพสูง 

และความรูสึกล้ําสมัย นอกจากนี้ยังสามารถ

ปรับเลือกสีไฟเพ� อสรางบรรยากาศภายในหอง

โดยสารตามความตองการไดอีกดวย

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปดเผยวา สําหรับตลาดรถยนต

นั่ง ECO Car มีสัดสวนการขายถึง 56% ซึ่งใน

จํานวนนี้เปนรถ Sedan ถึง 50% หรือมากถึง

เกือบ 100,000 คันตอป จากขอมูลการขายพบ

วา YARIS ATIV เปนรถที่ไดรับความนิยมจาก

ลูกคาในทุก Segment ไมวาจะเปนกลุมผูซื้อรถ

คันแรก First jobber พนักงานบริษัท เจาของ

กิจการคาขาย รวมทั้งขาราชการ นอกจากนี้

ผลการวิจัยยังระบุวาในสภาะการแบบ New 

normal ทําใหทุกคนอยากมีรถสวนตัวไวสักคัน 

เพ� อการเดินทางอยางมั่นใจ และปลอดภัย เรา

จึงพัฒนา All New TOYOTA YARIS ATIV ให

เปน Beloved People’s Car หรือรถที่เปนที่

ช� นชอบของทุกคน โดยเรามุงมั่นที่จะมอบสิ่ง

ที่ดีที่สุดใหกับลูกคาทุกกลุมใน 3 ดานดวยกัน 

ไดแก ผลิตภัณฑที่ดีที่สุด ประสบการณที่ดีที่สุด 

และการสนับสนุนการเดินทางดวยเทคโนโลยี

ลาสุด

“The Best Product” YARIS ATIV ใหม 

มีความหลากหลายดวยดีไซนที่สวยงาม สเปค

ที่เหนือกวา จัดเต็ม โดยหลายฟงกชั่นจะเปน 

First-in-class และยังยึดมาตรฐาน QDR อัน

เปนเอกลักษณของโตโยตา พรอมดวยจุดเดน

มากมาย นับไดถึง 30 จุด  จุดเดนผลิตภัณฑ 

ตัวถังสไตล ”Fastback style” ซึ่งปจจุบันเปน

ที่นิยมในรถยุโรปหลายรุน หรูหรามากขึ้น และ

ยังสงผล ใหคาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานอากาศ

ต่ําเพียงแค 0.284 นอกจากนี้ YARIS ATIV 

ใหม ทุกรุนจะมาพรอมไฟหนาแบบ Full LED 

ลออัลลอยด Two tone ขนาด 16 นิ้ว และยัง

มีไฟทายแบบ Full LED Light-guiding ไฟเลี้ยว 

Sequential ใหม การออกแบบรถสามารถตอย

อดการตกแตงไดหลากหลาย ครอบคลุมความ

ชอบของลูกคาหลายๆ กลุม ดีไซนภายใน ถือเปน

การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ และยกระดับ

คุณภาพของรถยนตนั่งขนาดเล็ก ดวยการ

เลือกใชวัสดุตกแตงภายในที่มีคุณภาพ ดีไซน

เรียบหรู และเพิ่มความล้ําสมัยเหนือระดับดวย

การเปน Brand แรกที่มีเบรคมือไฟฟา EPB 

รวมทั้งไฟ “Ambient light” สรางบรรยากาศใน

หองโดยสาร สามารถปรับไดถึง 64 เฉดสี รวม

ถึงและหนาปด Full digital รวมทั้งมีภายในสี

แดงใหเลือกที่โดดเดน ไมเหมือนใคร

เครื่องยนต์ขับขี่มั่นใจเต็มสมรรถนะ 

พรอมพาไปสูทุกจุดหมาย เคร� องยนต Dual VVT-iE 

นิสสันฉลอง 10 ป นิสสัน อัลเมรา 

เปดตัว “นิสสัน อัลเมรา สปอรตเทค-เอ็กซ” 

ที่ยังคงรักษาดีเอ็นเอของเทคโนโลยีขั้นสูง  

ความสะดวกสบาย พรอมยกระดับความสปอรต

ไปอีกขั้นกับการตกแตงใหมที่ สะทอนจิต

วิญญาณความสปอรตที่มาพรอมสมรรถนะ 

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน 

นิสสัน ประเทศไทย เปดเผยวา 

ตลอด 10 ปที่ผานมา นิสสัน 

อัลเมราเปนหนึ่งในรถยนตซี

ดานที่ ไดรับความนิยมสูงสุด

รุนหนึ่ง  โดยมียอดจําหน�าย

ไปแลวกวา 240,000 คัน  

เพราะ เปนรถยนตซี ดาน

สําหรับคนเมือง ที่สามารถ

ตอบโจทยคนรุนใหม ไดทุก

รูปแบบของการใชชีวิต ดวย

ขนาดรถยนตแบบคอมแพ็คที่

คลองตัวสําหรับใชงานในเมือง มาพรอมพื้นที่

ในหองโดยสารที่กวางขวาง  นั่งสบาย ขับงาย

สะดวก และสําหรับรถยนตนิสสัน อัลเมรา 

สปอรตเทค-เอ็กซ รุนพิเศษนี้ นิสสันพรอมจะ

มอบประสบการณใหม ดวยการยกระดับความ

พรีเมียม และความสปอรตไปอีกขั้นหนึ่ง 

นิสสัน อัลเมรา สปอรตเทค-เอ็กซ ถูก

ดีไซนใหมีรูปโฉมสะดุดตา โฉบเฉี่ยวมากขึ้นกับ

กระจังหนาใหมสีดําเงา ไฟหนาพรอมไฟสอง

สวางในเวลากลางวัน หรือ Day Time Running 

Light (DTRL) ลออัลลอย 16 นิ้วดีไซนสปอรต  

ปลายทอไอเสียแบบโครมเพิ่มความสปอรต 

สติ๊กเกอร โลโก Sportech-X สุดเทที่ขางประตู 

และบริเวณทายรถ โฉบเฉี่ยวดวยสีแบบทูโทน 

คือ ตัวถังภายนอกสีขาวสตอรมไวท ตัดกับสีดํา

เงาที่ หลังคา เสา A/B/C กระจกมองขางและ

สปอยเลอรหลัง

ดีไซนภายใน ยังคงมีความสปอรตและ

พรีเมี่ยมสอดคลองกับรูปลักษณภายนอก  

ดวยเบาะนั่งพรีเมียมสีดําเดินดายสีเบอรกันดี 

“Quole Modure” ที่ ไมสะสมความรอน ให

ความรูสึกที่นั่งสบายตลอดการเดินทาง และมา

พรอม โลโก Sportech-X ในจุดตางๆ ภายใน

หองโดยสาร เชน เบาะหนา ฐานคันเกียร พรม

ปูพื้น และแปนเหยียบแบบสปอรต ยกระดับ

ความเท สปอรตไปอีกขั้น นอกจากนี้ นิสสันยัง

ไดเพิ่มไฟ Ambient Light เปนอุปกรณตกแตง

พิเศษที่เติมเต็มอารมณสปอรตพรีเมียม

ดานความสะดวกสบายและสุนทรียทุก

เสนทางถูกเติมเต็มดวยระบบอินโฟเทนเมนต 

NissanConnect ที่สามารถรองรับการเช� อมตอ

กับสมารทโฟนผาน Android Auto* และ Apple 

“นิสสัน อัลเมรา สปอรตเทค-เอ็กซ” ยกระดับความสปอรต มีจํากัดเพียง 300 คัน

CarPlay เพ� อใชงาน แอปพลิเคชันในมือถือผาน

จอเคร� องเสียงรถยนตระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว 

(สําหรับรุน V ขึ้นไป) และระบบเช� อมตอ Blue-

tooth, USB และ AUX-IN พรอมระบบนําทาง 

(Navigation System) ผาน Google Map และ

ระบบสั่งงานดวยเสียงอัจฉริยะ (Voice Rec-

ognition) ขุมพลังของ รุน สปอรต

เทค-เอ็กซ ยังมาพรอมสมรรถนะ

ที่ โดดเดนแตยังใหการประหยัด

น้ํามันที่ดีเยี่ยม ใหการขับขี่ที่สนุก 

จากเคร� องยนต HRA0 ขนาด 1.0 

ลิตร เทอร โบ ที่มีกําลังสูงสุด 100 

แรงมา (Ps) แรงบิดสูงสุด 152 

นิวตันเมตร (Nm) ใหอัตราเรงที่

แรง และรวดเร็ว จากแรงบิดแบบ

ตอเน� อง (flat torque) พรอมระบบ

ส่งกําลังแบบ XTRONIC CVT 

ที ่ เสริมอารมณของการขับขี่ดวย 

D-Step Logic ที่ใหการเปลี่ยนเกียรนุมนวล 

แตใหอัตราเรงตอเน� องทันใจ ตอบสนองการ

เรงแซงที่ดีขึ้น ชวยใหการขับขี่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น อัลเมรา สปอรตเทค-เอ็กซ ใหความ

มั่นใจเต็มพิกัดดวยเทคโนโลยีความปลอดภัย

รอบคัน (360-degree Safety Shield) ไมวา

จะเปน ระบบชวยเตือนกอนการชนดานหนา

อัจฉริยะ (Intelligent Forward Collision Warning 

- IFCW) ระบบชวยเบรกอัจฉริยะ (Intelligent 

Emergency Braking - IEB) ระบบเตือนจุดอับ

สายตา (Blind Spot Warning - BSW)  ระบบ

เตือนขณะถอย (Rear Cross Traffic Alert 

- RCTA)  ระบบกลองอัจฉริยะมองภาพรอบ

ทิศทาง (Intelligent Around 

View Monitor- IAVM) และ

ระบบตรวจจับและสงสัญญาณ

เ ตื อ น วั ต ถุ แ ล ะ บุ ค ค ล ที่

เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน 

(Moving Object Detection - 

MOD) รวมทั้งความปลอดภัย

มาตรฐาน  อาทิ ถุงลมนิรภัย 6 ใบ 

ท่ีดานหนา ดานขาง และมานนิรภัย 

นอกจากน้ี อัลเมราทุกคัน

ยังใหความอุนใจกับการรับ

ประกัน 3 ป หรือ 100,000 

กิโลเมตร (อยางใดอยางหนึ่ง

ถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 

24 ชั่วโมงฟรี 3 ป นิสสัน อัลเมรา สปอรต

เทค-เอ็กซ มีจํานวนจํากัดเพียง 300 คัน โดย

มีราคาจําหน�ายที่ 695,000 บาท  และเพ� อชวย

ใหลูกคาเปนเจาของซีดานยอดนิยมรุนพิเศษได

งายขึ้น นิสสันมอบขอเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ํา 

1.59% นาน 48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 

Nissan Premium Protection และ ฟรีคาแรง

เช็คระยะ 5 ป หรือ 70,000 กิโลเมตร** 

ขนาด 1.2 ลิตร 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 

วาลว ใหกําลังสูงสุด 94 แรงมา (69 กิโลวัตต) 

ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 110 นิวตัน-

เมตร (11.2 กก.- เมตร) ท่ี 4,400 รอบตอนาที 

ประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง 23.3 กิโลเมตร/ ลิตร 

ผานการรับรองมาตรฐาน มลพิษ EURO 

5ระบบสงกําลัง เกียรอัตโนมัติ Super CVT-i 

พรอม Sequential Shift ระบบชวงลางดานหนา 

แม็คเฟอรสันสตรัทพรอมเหล็กกันโคลง ดาน

หลังแบบทอรชั่นบีมและคอยลสปริง พรอม

เหล็กกันโคลง สวิตซปรับโหมดการขับขี่บน

พวงมาลัยไดถึง  3 แบบ ECO / NORMAL /

SPORT พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPS ดิสก

เบรก 4 ลอ

ดีไซนภายนอก Fastback Design 

สะทอนความสปอรตสไตลพรีเมียม โฉบเฉี่ยว

ดวยหลังคาดานทายลาดเอนมีเอกลักษณ 

ไฟทายแบบ LED Light Guiding พรอมไฟ

เลี้ยว LED แบบ Sequential ไฟหนาพรอมไฟ

เลี้ยวแบบ LED และไฟสองสวางแบบ LED 

Light Guiding , Vortex Generator ดีไซน

ชองลมพิเศษ ชวยใหรถทรงตัวนิ่งในทุกชวง

ความเร็ว กระจังหนาสีดําเงาดีไซนใหม พรอม

ลออัลลอยปดเงาสีทูโทนขนาด 16 นิ้ว อัพไซส

ความมั่นใจ อีกระดับของความพรีเมียม ดีไซน

ภายใน เบาะหนังสังเคราะหสีแดงทรงสปอรต 

พรอมตกแตงดวยดายสีแดง คอนโซลหนา

หุมหนังสังเคราะหสีแดงแบบ Premium Soft 

Touch พรอมตกแตงดวยแถบสีเงินเมทัลลิก ไฟ 

Ambient Light ภายในหองโดยสาร บริเวณ

คอนโซลกลาง / ดานบน / แผงประตูดานหนา 

ปรับได 64 เฉดสี ชองปรับอากาศตกแตงดวย

วัสดุโครเมียม สะทอนความพรีเมียมใหหอง

โดยสาร ครบครันทั้งความบันเทิง และความ

สะดวกสบาย หนาจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว 

รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto 

ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ดีไซนปุมสะทอน

ความพรีเมียม ชองตออุปกรณไฟฟา 12V บริเวณ

คอนโซลดานหนา ชองตอ USB 4 ชอง บริเวณ

คอนโซลดานหนา และดานหลังคอนโซลกลาง 

ระบบกรองฝุน PM2.5 พรอมสถานะแจงเตือน

ระดับฝุนภายในหองโดยสาร พวงมาลัยหุม

หนังนุมพิเศษตกแตงดวยดายสีเทา และแถบสี

เงินเมทัลลิก ระบบเบรกมือไฟฟา พรอมระบบ

หน�วงเบรกอัตโนมัติ ระบบ Push Start ชอง

ปรับอากาศ สําหรับผู โดยสารดานหลัง  มาตร

วัดแบบ Digital พรอมจอแสดงผลขอมูลการ

ขับขี่แบบสี TFT ขนาด 7 นิ้ว พื้นที่เก็บสัมภาระ

ดานทาย พรอมแผนกั้นหองและชองเก็บของ

อเนกประสงค

เลือกเปนเจาของ “ALL NEW TOYOTA 

YARIS ATIV” ได 7 รุน 7 สี รุน PREMIUM 

LUXURY ราคา 689,000 บาท รุน PREMI-

UM ราคา 659,000 บาท รุน SMART ราคา 

584,000 บาท รุน SPORT ราคา 539,000 บาท 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ผู้นำ�อินโดฯ ยัน ‘ปูติน-สี’ ร่วมประชุมจี 20

จ�ก�ร์ต� • ผู้นำ�อินโดนีเซียเผยระหว่�งก�รให้สัมภ�ษณ์ที่

เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ยืนยันว่� ประธ�น�ธิบดีวล�ดิเมียร์ ปูติน 

ของรัสเซีย กับประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน จะเข้�ร่วมก�ร

ประชุมสุดยอดกลุ่มจี 20 ที่กำ�ลังจะมีขึ้น เอเอฟพีร�ยง�นก�ร

เข้�ร่วมประชุกลุ่มจี 20 ของผู้นำ�รัสเซียและจีนจะเป็นก�ร

เผชิญหน้�กันกับประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ ขณะ

ที่สหรัฐกำ�ลังมีปัญห�ขัดแย้งกับมห�อำ�น�จทั้ง 2 ช�ติ โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งในวิกฤตยูเครนและไต้หวัน แต่ยังไม่มีคว�ม

ชัดเจนว่�ปูตินกับสีจะเข้�ร่วมก�รประชุมสุดยอดกลุ่มจี 20 ใน

เดือนพฤศจิก�ยนที่เก�ะบ�หลีของอินโดนีเซียหรือไม่ ในขณะ

ท่ีผู้นำ�จีนไม่ค่อยเดินท�งไปต่�งประเทศเนื่องจ�กโควิด-19 แต่

ประธ�น�ธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ให้สัมภ�ษณ์กับ

สำ�นักข่�วบลูมเบิร์ก กล่�วว่� ผู้นำ�ทั้ง 2 ช�ติจะเข้�ร่วมก�ร

ประชุมจี 20 ด้วยตนเอง “สี จ้ินผิง จะม� ประธ�น�ธิบดีปูตินก็

บอกผมแล้วว่�เข�จะม�” 

ตร.ฝรั่งเศสยิงรถต้องสงสัยหลบหนีดับ 1

เวนิสซิเยอซ์ • ตำ�รวจฝรั่งเศสเปิดฉ�กยิงใส่รถยนต์คันหนึ่ง 

ซึ่งคนขับพย�ย�มขับหลบหนีทันทีที่ตำ�รวจเข้�ใกล้ เอเอฟพี                      

ร�ยง�นก�รเผยของอัยก�รเมื่อวันศุกร์ว่� เหตุก�รณ์ดังกล่�ว

เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุวิส�มัญฆ�ตกรรมหล�ยครั้ง โดยเจ้�

หน้�ที่ตำ�รวจที่ทำ�ให้กล�ยเป็นที่ถกเถียงกันถึงก�รใช้อ�วุธเกิน

กว่�เหตุ หน่วยล�ดตระเวนของตำ�รวจ 4 น�ยพบรถยนต์คัน

ดังกล่�ว ซึ่งมีร�ยง�นว่�ถูกขโมยม�จ�กล�นจอดรถแห่งหนึ่ง

ในเวนิสซิเยอซ์ ช�นเมืองท�งตะวันออกเฉียงใต้ของนครลียง ช่วง

หลังเที่ยงคืน และในขณะที่พวกเข�กำ�ลังเข้�ไปตรวจสอบตัว

ตนผู้ขับขี่และผู้ โดยส�ร ทันใดนั้นคนขับก็รีบบึ่งรถหนี โดย

ขับรถชนกับตำ�รวจร�ยหนึ่งซึ่งพย�ย�มเก�ะที่ฝ�กระโปรงรถ 

ตำ�รวจที่โดนชนกับตำ�รวจอีกคนยิงปืนออกไปหล�ยนัด และ

เมื่อรถหยุดเคลื่อนที่ ตำ�รวจพบผู้ได้รับบ�ดเจ็บส�หัส 2 ร�ย 

ต่อม�ผู้ โดยส�รเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และคนขับรักษ�ตัวใน

โรงพย�บ�ล แพทย์แจ้งว่�เข�สมองต�ยแล้ว

น�ยกฯ ฟินแลนด์ฉุนวิดี โอส่วนตัวถูกเผยแพร่

เฮลซิงกิ • น�ยกรัฐมนตรีซ�นน� ม�ริน ของฟินแลนด์ กล่�ว

เมื่อวันพฤหัสบดีว่� เธอรู้สึกไม่สบ�ยใจที่วิดีโอขณะเธอเต้น

อยู่ในง�นป�ร์ตี้ส่วนตัวถูกเผยแพร่ท�งออนไลน์ เพร�ะคิดว่�

มีแค่เพื่อนๆ เท่�นั้นที่เห็นวิดีโอนี้ รอยเตอร์ร�ยง�นว่� ม�ริน 

วัย 36 ปี พูดหลังวิดีโอคว�มย�ว 2 น�ที ขณะที่เธอกำ�ลัง

ร้องและเต้นอยู่กับศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ ในท้องถิ่นที่

เป็นที่รู้จักกันดี ถูกเผยแพร่ออกไปท�งโซเชียลมีเดียและใน

สื่อของฟินแลนด์เมื่อวันพุธ เดิมคลิปถูกโพสต์ไปยังบัญชีอิน

สต�แกรมส่วนตัวของผู้นำ�ฟินแลนด์ ม�รินกล่�วว่�เธอรู้ว่�

เธอกำ�ลังถูกถ่�ยวิดีโอ แต่ไม่คิดเลยว่�วิดีโอนี้จะถูกเผยแพร่

สู่ส�ธ�รณะ “วิดีโอเหล่�นี้เป็นเรื่องส่วนตัว และถ่�ยในพื้นที่

ส่วนตัว ฉันไม่พอใจที่วิดีโอเหล่�นี้ถูกเผยแพร่ออกไป” ม�ริน 

กล่�วกับผู้สื่อข่�วพร้อมบอกไม่รู้ว่�ใครเป็นคนปล่อยคลิป.

อนที่เร�จะกลัวว่�รัสเซียกับโลกตะวันตกจะเปิด

สงคร�มนิวเคลียร์ที่จะมีผลทำ�ล�ยล้�งโลกนั้น

เร�ต้องวิตกอย่�งยิ่งกับคว�มเสี่ยงที่โรงไฟฟ้�

นิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนถูกระเบิดของทั้งสองฝ่�ย

ถล่มโจมตีจนกล�ยเป็น “มหันตภัย” ที่ควบคุมไม่ได้

เพร�ะแม้สหประช�ช�ติจะพย�ย�มเตือนแล้วเตือน

อีก และขอเข้�ไปกำ�กับดูแลจุดอันตร�ยนี้ก็ยังไม่เกิดผลแต่

ประก�รใดทั้งสิ้น

จุดที่ว่�นี้คือโรงไฟฟ้� Zaporizhzhia (ซ�โปริชเชีย) 

ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และใหญ่

อันดับ 9 ของโลก

โรงไฟฟ้�แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองแอแนร์ฮอด�ร์ ท�ง

ตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน ใกล้กับแม่น้ำ�นีเปอร์ 

ที่ว่�ใหญ่เพร�ะมีเครื่องปฏิกรณ์ผลิตพลังง�น 6 

เครื่อง และเริ่มผลิตไฟฟ้�ตั้งแต่ปี 1984

ก่อนเกิดสงคร�ม โรงง�นแห่งนี้ผลิตไฟฟ้�ป้อน

ประเทศยูเครนเท่�กับ 20% ของคว�มต้องก�รทั้งหมด

ด้วยกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้� 4-4.2 หมื่นล้�นกิโลวัตต์

ชั่วโมง เฉพ�ะที่นี่จุดเดียวก็ผลิตไฟฟ้�เท่�กับ กว่� 45% 

ไฟฟ้�จ�กพลังนิวเคลียร์ทั้งหมดของประเทศนี้

พอเกิดสงคร�มเท่�นั้น ที่นี่ก็กล�ยเป็นจุดที่เปร�ะบ�ง

ที่สุดจุดหนึ่งที่อ�จจะนำ�ไปสู่คว�มเสียห�ยใหญ่หลวงที่มีผล

ต่อทั้งยุโรปหรือทั้งโลกได้

ตั้งแต่สงคร�มเริ่ม เครื่องปฏิกรณ์ที่ 1 ถึง 4 ยังคง

ทำ�ง�นปกติ แต่เครื่องที่ 5 และ 6 หยุดทำ�ง�นชั่วคร�วเพื่อ

ซ่อมแซมปรับปรุง 

พอมีข่�วว่�กองกำ�ลังรัสเซียที่อยู่ท�งใต้จ�กแหลมไคร

เมียเคลื่อนพลขึ้นเหนือมุ่งหน้�ม�ยังโรงไฟฟ้�แห่งนี้เท่�นั้น

แหละ ผู้คนที่รู้เรื่องดีก็ส่งสัญญ�ณเตือนอย่�งเร่งด่วนทันที

และเป็นไปอย่�งที่ค�ด ทห�รรัสเซียเข้�ยึดสถ�นี

ไฟฟ้�แห่งนี้ ทำ�ให้ทห�รยูเครนต้องต่อต้�น 

ก�รรบพุ่งก็เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องไม่เกิด เพร�ะห�ก

เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้�แห่งนี้ ก็จะพ่�ยแพ้ยับเยินทั้งคู่

ต่�งฝ่�ยต่�งกล่�วห�อีกฝ่�ยหนึ่งว่�เป็นผู้ถล่มโจมตี

เข้�ม� เพิ่มคว�มเสี่ยงต่อก�รทำ�ให้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้�เสีย

ห�ย 

ห�กรังสีนิวเคลียร์รั่ว นั่นคือห�ยนะทันที

ประธ�น�ธิบดียูเครนเซเลนสกีออกม�โวยว่� นี่คือ

คว�มพย�ย�มของรัสเซียที่จะ “ก่อก�รร้�ยนิวเคลียร์”

และยึดโรงไฟฟ้�แห่งนี้เป็น “ตัวประกัน”

ขณะที่รัสเซียกล่�วห�ว่�ทห�รยูเครนต่�งห�กที่ยิง

ขีปน�วุธเข้�ม�เพื่อจะทำ�ล�ยโรงไฟฟ้�แห่งนี้

เซเลนสกีเตือนถึง “ภัยพิบัติด้�นนิวเคลียร์” ที่อ�จเกิดขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นทั้งทวีปยุโรป

“ห�กทั่วโลกไม่แสดงคว�มเข้มแข็งและคว�มเด็ดเดี่ยว

ในก�รปกป้องโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์แห่งนี้ นั่นจะหม�ยคว�มว่�

โลกถึงคร�วพ่�ยแพ้แล้ว” เซเลนสกีกล่�ว

ฝั่งรัสเซียโต้ว่�ลูกปืนใหญ่ของยูเครนตกลงใกล้กับโรง

ไฟฟ้�

ยูเครนแย้งกลับว่� ทห�รรัสเซียเป็นฝ่�ยโจมตีและ

พย�ย�มโยนคว�มผิดให้ยูเครน

รัฐมนตรีกล�โหมยูเครน โอเลกไซ เรซนิคอฟ บอกสื่อว่�

ไม่มีเหตุผลที่ยูเครนจะโจมตีโรงไฟฟ้�แห่งนี้ เพร�ะรู้ว่�มันมี

คว�มเสี่ยงเพียงใด

เข�บอกว่�คนยูเครนตระหนักดีถึงภัยจ�กนิวเคลียร์หลัง

จ�กเกิดเหตุก�รณ์ โศกน�ฏกรรมที่โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์ โน

บิล เมื่อปี ค.ศ.1986

เข�ยืนยันว่�

“เร�ขอร้องไปยังทุกฝ่�ยช่วยเข้�ม�แทรกแซง

สถ�นก�รณ์ ไม่ใช่แค่สำ�นักง�นพลังง�นปรม�ณูระหว่�ง

ประเทศเท่�นั้น แต่ยังรวมไปถึงประช�คมโลกทั้งหมดเพื่อช่วย

กันปกป้องไม่ให้เกิดห�ยนะ

ด้�นนิวเคลียร์อีกครั้งใน

ยุโรป” 

สำ�นักง�นพลังง�น

ปรม�ณูระหว่�งประเทศที่

ว่�นี้คือ The International 

Atomic Energy Agency 

(IAEA) อยู่ใต้องค์ก�ร

สหประช�ช�ติ

ที่ออกม�เตือนอย่�ง

หนักแน่นม�ตลอด...ยืนยัน

ว่�ห�กไม่มีก�รหยุดยิงใน

บริเวณนั้น โลกจะเผชิญกับ

ภัยอันใหญ่หลวง  

แต่ก็ไร้ผล

เลข�ธิก�รใหญ่สหประช�ช�ติ อันโตนิโอ กูเทอเรซ 

พย�ย�มต่อส�ยถึงรัฐมนตรีกล�โหมรัสเซีย เซอร์เกย์ ชอยกู 

เรียกร้องเรื่องคว�มปลอดภัยของโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ที่

รัสเซียยึดครองไว้ตั้งแต่เดือนมีน�คม 

และยังขอให้เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบระหว่�งประเทศเดิน

ท�งเข้�ไปตรวจคว�มเสียห�ย

แต่ก็ไม่เกิดผลท�งปฏิบัติแต่อย่�งไร

โฆษกกระทรวงก�รต่�งประเทศรัสเซีย ม�เรีย ซ�ค�โร

ว� บอกว่� รัสเซียจะทำ�ทุกอย่�งที่

จำ�เป็นเพื่อเปิดท�งให้ผู้ตรวจสอบ

ของ IAEA เข้�ถึงโรงไฟฟ้�แห่งนี้

แต่เจ้�หน้�ที่รัสเซียด้�น

นิวเคลียร์ของรัสเซียก็อ้�งว่�ไม่มี

ใครรับรองคว�มปลอดภัยของทีม

จ�ก IAEA ได้

เรื่องของเรื่องก็จึงตกอยู่ใน

สถ�นก�รณ์ที่พร้อมจะกล�ยเป็น

จุดพร้อมระเบิดได้ตลอดเวล�

ผู้อำ�นวยก�รทั่วไปของ 

IAEA ที่ชื่อ Rafael Grossi ออก

ม�ตอกย้ำ�ถึงอันตร�ยที่โลกกำ�ลัง

เผชิญอยู่ว่� สถ�นก�รณ์ที่นั่นวันนี้ข้�ม “เส้นแดง” ของ

คว�มปลอดภัยม�กแล้ว

เข�บอกว่� “ม�ตรฐ�นหลักที่ข�ดไม่ได้ 5 ใน 7 

ประก�รของคว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคงท�งนิวเคลียร์

วันนี้ถูกละเมิดแล้ว” 

นั่นแปลว่�ก�รสู้รบระหว่�งทห�รรัสเซียกับยูเครนที่

ยังดำ�เนินอยู่ขณะนี้ในบริเวณนั้นกำ�ลังจะนำ�พ�ยุโรปเข้�สู่

จุดอันตร�ยแล้ว

เพร�ะห�กต่�งฝ่�ยต่�งเค�รพในคว�มปลอดภัยของ

คนทั่วยุโรป (ไม่เฉพ�ะยูเครนและรัสเซียหรือประเทศเพื่อน

บ้�น) ก็จำ�เป็นที่ทั้งสองฝ่�ยต้องถอยห่�งออกจ�กโรงไฟฟ้�

นิวเคลียร์แห่งนี้

แล้วประก�ศหยุดยิงอย่�งน้อยก็ในบริเวณนี้

เพื่อให้สหประช�ช�ติและผู้สังเกตก�รณ์น�น�ช�ติ

เข้�ไปกำ�กับดูแลและนำ�เสนอม�ตรก�รที่จะทำ�ให้ 

“แนวรบ” นี้กล�ยเป็น “เขตปลอดทห�รและก�รสู้รบ” 

อย่�งฉับพลัน

ห�ไม่แล้ว คำ�ว่� “สงคร�มนิวเคลียร์” อ�จจะเกิดขึ้น

ก่อนที่ทั้งสองฝ่�ยจะตัดสินใจกดปุ่มถล่มกันด้วยอ�วุธร้�ย

แรงที่สุดที่ตนมีก็เป็นได้

วันนี้โลกตกอยู่ในสภ�พไร้ก�รควบคุมจริงๆ.

ก่

ออสซี่เคืองลดโทษมือบึ้มบาหลี
แคนเบอร์ร� • น�ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่�เป็นเรื่องเจ็บ

ปวดอย่�งยิ่งที่ท�งก�รอินโดนีเซียลดโทษจำ�คุกให้กับอูม�ร์ ป�เต็ก 

มือประกอบระเบิดที่ใช้ก่อเหตุระเบิดบนเก�ะบ�หลีเมื่อปี 2545 ที่

ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตถึง 202 ศพ โดยเป็นช�วออสเตรเลีย 88 ร�ย 

ค�ดว่�ในอีกไม่ก่ีวัน นักโทษร�ยน้ีจะได้รับก�รปล่อยตัวภ�ยใต้เงื่อนไข

ทัณฑ์บน

เอพีร�ยง�นเม่ือวันศุกร์ท่ี 

19 สิงห�คม 2565 อูม�ร์ ป�

เต็ก มือประกอบระเบิดท่ีใช้ก่อ

เหตุระเบิดบนเก�ะบ�หลีเมื่อเดือน

ตุล�คม 2545 ได้รับก�รลดหย่อน

โทษจำ�คุกเมื่อเร็วๆ น้ี รวมท่ีเข�

ได้รับลดหย่อนโทษท้ังหมดเกือบ 

2 ปี มีคว�มเป็นไปได้ที่เข�จะได้

รับก�รปล่อยตัวภ�ยใต้เงื่อนไข

ทัณฑ์บนก่อนครบ 20 ปี เหตุระ 

เบิดที่พุ่งเป้�โจมตีนักท่องเที่ยว

ต่�งช�ติบนเก�ะบ�หลี

น�ยกรัฐมนตรีแอนโทนี อัล

บ�เนซี ของออสเตรเลีย ให้สัม 

ภ�ษณ์กับสถ�นีโทรทัศน์แชนแนล                            

9 ของออสเตรเลียในวันเดียวกัน

ว่� ก�รท่ีท�งก�รอินโดนีเซียลด                     

โทษจำ�คุกให้กับมือระเบิดท่ีใช้ใน

ก�รก่อเหตุระเบิดบนเก�ะบ�หลี                       

จะทำ�ให้เกิดคว�มเจ็บปวดต่อช�ว               

ออสเตรเลียท่ีเป็นครอบครัวของ

เหยื่อเหตุระเบิดบนเก�ะบ�หลีย้ำ�

ว่� “เร�สูญเสียช�วออสเตรเลีย 

88 คน จ�กเหตุระเบิดท่ีเกิดข้ึน”

ผู้นำ�ออสเตรเลียกล่�วว่�                   

เข�จะให้ตัวแทนท�งก�รทูตของ

ออสเตรเลียประจำ�อินโดนีเซียยื่น

เร่ืองต่อรัฐบ�ลอินโดนีเซียเก่ียว

กับก�รลดโทษของป�เต็ก รวมถึง                             

ในเร่ืองอ่ืนเช่นท่ีช�วออสเตรเลีย

โดนตัดสินจำ�คุกในอินโดนีเซีย

เมื่อเร็วๆ น้ี 

อัลบ�เนซีระบุว่� ก�รกระ                                          

ทำ�ของป�เต็กเป็นก�รลงมือของ

ผู้ก่อก�รร้�ย ส่ิงท่ีผู้ร่วมก่อเหตุ

ระเบิดบนเก�ะบ�หลีกระทำ� ทำ� 

ให้เกิดผลท่ีน่�หว�ดกลัวสำ�หรับ

ครอบครัวช�วออสเตรเลียหล�ย

ครอบครัว ซ่ึงยังดำ�รงอยู่โดยเฉพ�ะ

ด้�นคว�มบอบช้ำ�ท�งจิตใจ

ท�งก�รอินโดนีเซียมักจะ

ลดโทษจำ�คุกให้กับนักโทษในวัน

หยุดสำ�คัญของช�ติ เช่น วัน

ฉลองก�รได้รับเอกร�ชหรือวัน

ช�ติเมื่อวันพุธที่ผ่�นม�

ซ�เอโรจิ หัวหน้�สำ�นัก ง�น                                                            

ของกระทรวงยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชนจังหวัดชว�ตะวันออก                           

เผยว่� ป�เต็กได้รับก�รลดโทษ                            

จำ�คุก 5 เดือนในวันฉลองเอกร�ช                        

ของอินโดนีเซียท่ีผ่�นม� เนื่อง 

จ�กเป็นนักโทษท่ีมีคว�มประพฤติ

ดีเช่นเดียวกับนักโทษอีกหล�ย

คน และมีคว�มเป็นไปได้ว่�เข�

จะได้รับก�รปล่อยตัวจ�กเรือนจำ�

โปรองภ�ยในเดือนน้ี เข�สำ�นึก

เสียใจต่อพฤติกรรมสุดโต่งท่ีผ่�น

ม� ซ่ึงเป็นอันตร�ยต่อสังคมและ

ประเทศ และให้สัญญ�ว่�จะเป็น

พลเมืองดี 

ป�เต็กโดนจับในป�กีสถ�น

เมื่อปี 2554 และส่งตัวกลับเพื่อ

พิจ�รณ�คดีในอินโดนีเซีย ศ�ล

อินโดนีเซียตัดสินจำ�คุกเข� 20 ปี 

ในปี 2555 

ซ�เอโรจิเผยว่� เมื่อพิจ�ร                          

ณ�จ�กโทษจำ�คุกท่ีป�เต็กได้รับ                                         

ไปแล้วรวมกับก�รได้รับลดโทษ                                        

ทำ�ให้เข�มีสิทธ์ิจะได้รับทัณฑ์บน 

เมื่อวันท่ี 14 สิงห�คมท่ีผ่�นม�                         

กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษย

ชนในกรุงจ�ก�ร์ต�อยู่ระหว่�งก�ร                                                

พิจ�รณ�ว่�จะให้เข�ได้รับทัณฑ์ 

บนหรือไม่ ถ้�ไม่ได้รับทัณฑ์บน 

ป�เต็กจะรับโทษในเรือนจำ�ไปจน 

ถึงปี 2572 

ป�เต็กเป็นหน่ึงในผู้ก่อเหตุ                                          

ช�ยหล�ยคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุ                                               

ระเบิดบนเก�ะบ�หลี เมื่อเดือน

ตุล�คม 2545 ซึ่งกล่�วโทษว่�

เป็นฝีมือของกลุ่มญะม�อะห์ อิสล�

มียะห์ กลุ่มก่อก�รร้�ยในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมโยงกับ

กลุ่มอัลกออิดะห์ ผู้เสียชีวิตจ�ก

เหตุระเบิดบนเก�ะบ�หลี ส่วน

ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ.

จำ�คุก13ปีเศรษฐีจีนโดนอุ้มห�ยในฮ่องกง

เซี่ยงไฮ้ • ศ�ลเซี่ยงไฮ้พิพ�กษ�

จำ�คุก 13 ปี “เซียว เจี้ยนหัว” 

มห�เศรษฐีช�วจีนสัญช�ติแคน� 

ด� ฐ�นฉ้อโกงท�งก�รเงิน-ติดสิน                                                  

บน หลังถูกอุ้มห�ยเงียบในโรง 

แรมฮ่องกงม�น�นกว่� 5 ปี 

เอเอฟพีร�ยง�นเม่ือวัน

ศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2565 ศ�ล

เซี่ยงไฮพ้ิพ�กษ�จำ�คุก 13 ปี 

เซียว เจี้ยนหัว มห�เศรษฐีช�ว                                     

จีน-แคน�ด� ที่ห�ยตัวไปจ�กโรง                                         

แรมในฮ่องกงเมื่อ 5 ปีที่แล้ว 

และบริษัทของเข�ถูกปรับ 8,000  

ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ฐ�นยักยอก

และติดสินบน 

เซียวนับเป็นหนึ่งในมห�

เศรษฐีที่ร่ำ�รวยที่สุดของจีน โดย

ในปี 2560 เข�ถูกลักพ�ตัวจ�ก                   

โรงแรมในฮ่องกง รวมทั้งมีร�ย 

ง�นด้วยว่�มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับผู้นำ�ระดับสูงของพรรคคอมมิว 

นิสต์จีน 

ก่อนหน้�นี้ ไม่มีก�รเปิด

เผยอย่�งเป็นท�งก�รจ�กเซียว 

ซึ่งถือว่�เป็นพลเมืองแคน�ด� 

จนกระทั่งสถ�นทูตแคน�ด�ยืน 

ยันในเดือนกรกฎ�คมที่ผ่�นม�

ว่� เข�กำ�ลังถูกพิจ�รณ�คดีโดย

นักก�รทูตถูกปฏิเสธไม่ให้เข้�ร่วม

รับฟัง 

ขณะท่ีส่ือท้องถ่ินในฮ่องกง

ระบุว่� ในช่วงท่ีเซียว เจ้ียนหัว 

ห�ยตัวไป เข�ถูกเจ้�หน้�ที่จีน

จับตัวไป ทำ�ให้เกิดคว�มกลัวต่อ

อิทธิพลท่ีแผ่ขย�ยม�ของจีนเข้�ม�

สู่ศูนย์กล�งก�รเงินแห่งนี้ และ

นำ�ม�ซึ่งหัวใจสำ�คัญของก�รประ                         

ท้วงเรียกร้องประช�ธิปไตยครั้ง

ใหญ่ในฮ่องกง โดยเฉพ�ะก�ร

ต่อต้�นรัฐบ�ลฮ่องกงท่ีเสนอร่�ง                                          

กฎหม�ยส่งผู้ร้�ยข้�มแดน เนื่อง 

จ�กห�กร่�งกฎหม�ยฉบับนี้ผ่�น 

ผู้ร้�ยหนีคดีที่รัฐบ�ลจีนต้องก�ร

ตัวจะถูกส่งไปรับก�รไต่สวนบน

จีนแผ่นดินใหญ่

มีร�ยง�นด้วยว่� เข�ปฏิ                                          

เสธข้อกล่�วห�ว่�เดินท�งไปยัง

ฮ่องกงในปี 2557 เพื่อหลบหนี

ก�รปร�บปร�มก�รทุจริตในประ 

เทศจีน

ต�มร�ยง�นฮูรันรีพอร์ต 

ซึ่งจัดอันดับคนที่ร่ำ�รวยที่สุดของ

จีน เซียวมีทรัพย์สินมูลค่�เกือบ 

6,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ในปี 

2560 พร้อมกับมีกระแสข่�วด้วย

ว่�เซียวทำ�หน้�ที่เป็นน�ยหน้�สำ� 

หรับผู้นำ�จีน รวมถึงครอบครัวของ

ประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง ด้วย

เซียวเข้�ม�อยู่ฮ่องกงใน

ปี 2557 สองปีหลังจ�กประธ� 

น�ธิบดีสี จิ้นผิง สั่งกว�ดล้�ง

ก�รคอร์รัปชันขน�นใหญ่ เซียว

ปฏิเสธว่�เข�เป็นเป้�หม�ยของ

ก�รสอบสวนในคดีทุจริต.

แออัด • ผู้ โดยสารกรูกันขึ้นรถบัสประจำาทางที่หน้าสถานีรถไฟใต้ดินวิกตอเรีย กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เนื่องจาก

สหภาพแรงงานพนักงานรถไฟใต้ดินลอนดอนนัดหยุดงาน 1 วัน. 

สุดเสี่ยง! เมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

กลายเป็น ‘สมรภูมิสงคราม’

ที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน 5 แห่ง



ถกงบ

นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน

ฐานะวิปรัฐบาล กล่าวถึงข้อเสนอเพิ่มวัน

ประชุมว่า ตามกรอบการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณต้องทำาให้เสร็จภายใน 

105 วัน ซึ่งจะครบกำาหนด 29 ส.ค. หาก

จะเพิ่มวันในสัปดาห์หน้าสามารถทำาได้ แต่

ที่ฝ่ายค้านเสนอให้เพิ่มวันประชุม คือ วันที่ 

22 ส.ค. อาจมีข้อขัดข้อง แต่หากเพิ่มในวัน

ที่ 24 ส.ค. จะเหมาะสมกว่า เพราะเป็นวัน

ประชุมสภา

และในเวลา 09.30 น. เริ่มมีการ

ประชุม โดยพิจารณาในมาตรา 15 งบ

ประมาณของกระทรวงคมนาคม ซึ่ง กมธ. 

ปรับลดงบประมาณเหลือ 5.79 หมื่นล้าน

บาทจาก 5.8 หมื่นล้านบาท โดยพรรคฝ่าย

ค้านยังพุ่งเป้าไปที่งบในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่

ไม่มีการตัดงบแม้แต่บาทเดียว ซึ่งหลังจาก

ที่ กมธ.ชี้แจง ก็ได้ลงมติผ่านมาตรา 15 ด้วย

คะแนน 201 ต่อ 85 งดออกเสียง 2 ไม่ลง

คะแนน 5 เสียง

ต่อมาพิจารณา มาตรา 16 งบ

ประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) และหน่วยงานในกำากับ 

วงเงิน 3.73 พันล้านบาท โดยฝ่ายค้าน

ได้ติติงการทำางานของดีอีเอสว่าทำางานไม่

สมกับงบประมาณที่ได้รับ โดยเฉพาะศูนย์

ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย รวมทั้งไม่

สามารถแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ

เว็บพนันออนไลน์ ซึ่งหลังอภิปรายกันพอ

สมควร ที่ประชุมได้ลงมติมาตรา 16 ด้วย

คะแนนเห็นด้วย 224 เสียง ไม่เห็นด้วย 

106 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลง

คะแนน 4 เสียง

ต่อมาเวลา 17.30 น. ที่ประชุม

เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก ใน 

มาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ ด้วยมติ  

230 ต่อ 106 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง และเริ่ม

ก็เข้าสู่การพิจารณามาตรา 20 กระทรวง

มหาดไทย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาได้ผ่านการเห็น

ชอบในวาระที่ 2 เพียง 5 มาตรา ได้แก่ 

มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม, มาตรา 16 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 

มาตรา 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, มาตรา 18 กระทรวง

พลังงาน และมาตรา 19  กระทรวงพาณิชย์  

รวมการอภิปรายตลอดทั้ง 3 วัน ที่ประชุม

ผ่านในวาระ 2 ได้เพียง 19 มาตรา จาก 

40 มาตรา ยังคงเหลือการพิจารณาอีก  

21 มาตรา

ต่อมานายชินวรณ์ให้สัมภาษณ์หลัง

หารือวิป 3 ฝ่าย ว่ารัฐบาลยังยืนยันกับฝ่าย

ค้านว่าต้องการให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณ 2566 ไปตามข้อตกลงเดิมคือ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน แม้ว่าตอนนี้การ

พิจารณาจะถึงแค่มาตรา 20 ยังเหลืออีก  

20 มาตรา แต่โดยปกติเมื่อผ่านมาตรา

สำาคัญที่ยังเหลืออยู่คือ กระทรวงสาธารณสุข

และกระทรวงศึกษาธิการ เข้าใจว่าหน่วย

งานอื่นนั้นจะใช้เวลาอภิปรายน้อยลง ซึ่งที่

ผ่านมาฝ่ายค้านก็ได้ให้ความร่วมมือดีแล้ว 

“ฝ่ายรัฐบาลพร้อมรักษาองค์ประชุม 

เพื่อพิจารณางบประมาณปีนี้ จนสามารถ

ลงมติวาระ 3 ในคืนนี้ ได้ เพราะหากเลย

วันนี้ ไปเพื่อน ส.ส.ก็ได้นัดแนะนัดหมาย 

อื่นไว้แล้ว ก็จะยิ่งทำาให้การดำาเนินการ

รักษาองค์ประชุมยิ่งยากขึ้น จึงคาดว่าทุก

ฝ่ายให้ความร่วมมือได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาใน 

วาระ 2 เสร็จสิ้น ก็ต้องลงมติในวาระ 3 

และถ้าเห็นชอบแล้วก็จะนำาส่งวุฒิสภาให้

พิจารณาแล้วเสร็จภายใน 105 วัน เพื่อ

ประกาศใช้ให้ทันก่อน 1 ต.ค. เชื่อทุกฝ่ายให้

ความร่วมมือ และตอนนี้ทุกฝ่ายทำาหน้าที่

ได้อย่างดี” นายชินวรณ์กล่าว 

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุว่า เบื้องต้น

อาจประชุมลากยาวจนถึงเวลาประมาณ 

03.00 น. แต่ก็ขึ้นกับเสียงของรัฐบาล โดย

อยากให้พักการประชุมไป และประชุมต่อ

อีกครั้งในวันที่ 20 ส.ค. แต่พรรคร่วมฝ่าย

ค้านอยากประชุมต่อในวันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 

จะหารือฝ่ายรัฐบาลอีกครั้ง

วันเดียวกัน นายสมบูรณ์ อุทัย

เวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทน

ราษฎรแถลงว่า พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นตัวแทนของ

สมาชิกรัฐสภา 77 คน ยื่นหนังสือต่อนาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ส่ง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ …) พ.ศ.… 

ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่มี

ข้อท้วงติงให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัย ซึ่งสามารถทำาได้ตามข้อบังคับและ

รัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในคำาร้องดังกล่าวมี

ประเด็นใดบ้าง นายสมบูรณ์กล่าวว่า เบื้อง

ต้นเท่าที่ดูเอกสารมีนับสิบประเด็น ซึ่งจะมี

การตรวจสอบทั้งรายชื่อและรายละเอียด

ต่อไป. 

พิ้งกี้

ก่อนจะเข้าสู่แดนแรกรับและทำากิจกรรม

ต่างๆ ได้ เบื้องต้นทราบว่าทางทัณฑสถาน

หญิงกลางได้เตรียมผู้ต้องขังพี่เลี้ยงคอย

ดูแลสภาพจิตใจของทั้งสองคน การตรวจ

ร่างกายของทั้งสองคนเบื้องต้นไม่พบเชื้อ

โควิด และแม่ของพิ้งกี้ ไม่มีโรคประจำาตัว

ใดที่น่าเป็นห่วง

ส่วนนายกิตติเชษฐ์ พี่ชายของพิ้งกี้ 

ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำาพิเศษ

กรุงเทพฯ จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามี

อาการเครียด แต่ว่ายังสามารถรับประทาน

อาหารได้ นอนหลับได้น้อย จึงให้เจ้าหน้าที่

ดูแลอย่างใกล้ชิดและสอบถามให้กำาลังใจ

ด้านนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดี

กรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ 

เปิดเผยกรณีการรับตัว น.ส.สาวิกาพร้อม

พวกรวม 19 ราย ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา

คดีตามหมายศาล เป็นหญิง 5 ราย และ

ชาย 14 ราย ได้ดำาเนินการตามมาตรการ

รับตัวผู้ต้องขังเข้าเรือนจำา/ทัณฑสถาน โดย

ทุกรายได้รับการตรวจค้น และตรวจหาเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 และแยกกักโรคตามปกติ

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดี

อัยการสำานักงานคดีพิเศษ เเละรองโฆษก

สำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า คดีเเชร์ 

forex พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องทั้งหมด  

3 สำานวน คดีแรก 1853/64 มีนายอภิรักษ์ 

โกฏธิ กับพวกรวม 4 คน ในความผิด 

พ.ร.บ.คอมพ์ และ พ.ร.ก.ร่วมกันกู้ยืมเงิน

อันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกัน

ฉ้อโกงประชาชน, คดีที่ 2 ฟ้องนายสุภิญโญ 

มีสมปราชญ์ อีกสำานวน โดย 2 สำานวนเเรก 

มีผู้ต้องหารวมกัน 5 คน ซึ่ง 2 สำานวนนี้

ศาลสั่งรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน และ

นัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 29 ส.ค. เวลา 

09.00 น. จนเมื่อวานมีการยื่นฟ้องนายสรา

ยุทธ ไชยเดช (พี่ชายพิงกี้ สาวิกา) กับพวก

รวม 19 คน (ศาลไม่ให้ประกันทั้งหมด) 

ซึ่งมี น.ส.สาวิกา ดาราสาวด้วย ทำาให้ทั้ง  

3 สำานวนรวมทั้งหมดมีจำาเลย 24 คน

ดีเจเเมน-ใบเตย อาร์สยาม 

โดยในคำาสั่งของพนักงานอัยการ

สำานักงานคดีพิเศษ 4 ยังเเนะนำาให้ดำาเนิน

คดีในผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ร่วมกระทำาผิด

เเละจะอยู่ในฐานที่เป็นผู้ต้องหาอีก 16 คน 

ซึ่ง 2 ใน 16 คนนี้มีคนในวงการบันเทิงคือ

นายพัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร 

ณ อยุธยา (ดีเจเเมน), น.ส.สุธีวัน กุญชร 

หรือใบเตย อาร์สยาม ซึ่งจากการประสาน

ระหว่างพนักงานอัยการเเละดีเอสไอทราบ

ว่าอยู่ระหว่างดำาเนินการในการดำาเนินคดี

ทั้ง 16 คน ตามที่อัยการเเนะนำาไป

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก มีญาติ

ของนายกษม หรือโบ๊ท กลปราณีต นักร้อง

นักแสดงและนายแบบ จำาเลยที่ 17 มายื่น

คำาร้องขอปล่อยชั่วคราวเพียงคนเดียว โดย

ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดจำานวน 5 แสนบาท

อย่างไรก็ตาม ศาลพิเคราะห์แล้วมีคำา

สั่งว่า คดีนี้เคยมีคำาสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว 

จำาเลยที่ 17 โดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว 

กรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำาสั่งเดิม จึงไม่

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำาร้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับคำาฟ้อง

บรรยายคดีนี้ระบุว่า ตั้งเเต่วันที่ 24 พ.ย.58- 

8 ก.ย.63 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อ

เนื่องกัน จำาเลยทั้ง 19 ในคดีนี้ กับจำาเลย 

ทั้ง 4 ในคดีอาญาหมายเลขดำาที่ อ.853/2564 

(คดีอภิรักษ์) ของศาลนี้ กับนายสุภิญโญ มี

สมปราชญ์ จำาเลยในคดีอาญาหมายเลข

ดำาที่ อ.265/2565 ของศาลนี้ กับพวก ที่

ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง โดยเจตนาทุจริตและ

โดยหลอกลวง ได้บังอาจร่วมกันนำาเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ และบังอาจร่วมกันหลอกลวง

ประชาชนโดยโฆษณาชักชวนหรือประกาศ

ให้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไปหรือแก่บุคคล

ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ทางเว็บไซต์ www.forex-ed.com และผ่าน

ทางผู้ ให้บริการโลกออนไลน์ที่เรียกชื่อว่า 

“เฟซบุ๊ก (Facebook)” ด้วยการใช้บัญชีผู้ใช้

บริการเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ใช้ชื่อในเฟซ 

บุ๊กว่า “Apiruk Krub”, “Apirak Kothi” และ 

“Forex-md” ซึ่งเป็นการโฆษณาที่บุคคล

ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และประชาชน

สามารถพบเห็นได้ทั่วไป แพร่ข่าวชักชวน

ให้ประชาชนทั่วไปนำาเงิน (FOREX)

โดยจำาเลยทั้ง 19 กับพวก มีทีมงาน

มืออาชีพ หรือฟอร์เร็กซ์ เทรดเดอร์ (Forex 

Trader) มืออาชีพ เป็นผู้ทำาการลงทุนแทน

ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ โดย

ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือ 

เทรดเงินตราต่างประเทศ โดยจำาเลยทั้ง

สิบเก้ากับพวกจะเป็นผู้ทำาการซื้อขายหรือ

เทรดเงินตราต่างประเทศให้ ซึ่งในช่วง

แรก นักลงทุนต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่

ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 15,000 บาท 

ต่อมามีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำาเป็น 2,000 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 50,000 บาท โดยนัก

ลงทุนจะมีระดับการลงทุน หรือรูปแบบการ

ลงทุน ขึ้นอยู่กับจำานวนเงินลงทุนและระยะ

เวลาการลงทุน แบ่งเป็น 5 รูปแบบ (Class)

คือ 1.Class Bronze ส่วนแบ่งกำาไร 

60 ต่อ 40 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำาสั่งถอน 20 

วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำา 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

2.Class Silver ส่วนแบ่งกำาไร 65 ต่อ 

35 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำาสั่งถอน 15 วัน/

ครั้ง ทุนขั้นต่ำา 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ อายุ

บัญชีการลงทุน 6 เดือน

3.Class Gold ส่วนแบ่งกำาไร 70 ต่อ 

30 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำาสั่งถอน 10 วัน/ครั้ง 

ทุนขั้นต่ำา 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ อายุบัญชี

การลงทุนมากกว่า 2 ปี

4.Class Platinum ส่วนแบ่งกำาไร 

35ต่อ 25 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำาสั่งถอน  

5 วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำา 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

อายุบัญชีการลงทุนมากกว่า 3 ปี

ชักชวนหลอกลวงประชาชน

5.Class Diamond ส่วนแบ่งกำาไร  

40 ต่อ 20 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำาสั่งถอน  

20 วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำา 40,000 ดอลลาร์

สหรัฐ อายุบัญชีการลงทุนมากกว่า 5 ปี  

เมื่อเริ่มสมัครผู้ลงทุนจะได้รับ Class Bronze 

ที่เป็นแผนการลงทุนเริ่มต้น ผลกำาไรของผู้

ลงทุน แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับ Class ที่ผู้

ลงทุนแต่ละรายลงเงินไป แต่โดยพื้นฐาน

การลงทุนปกติ ทุกคนจะต้องเริ่ม จากระดับ

ต่ำาสุด คือ Class Bronze ซึ่งเงินลงทุนเท่า

ไหร่ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่บริษัท 

อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลีย จำากัด กำาหนด คือ 

2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 50,000 บาท 

และเมื่อลงทุนครบตามกำาหนด ระยะ

เวลาที่บริษัทกำาหนด ระบบจะเลื่อนระดับ 

(Class) การลงทุนให้ โดยอัตโนมัติ และนัก

ลงทุนสามารถรับผลกำาไรตามอัตราส่วนใน

แต่ละระดับ (Class) ที่กำาหนด เช่น เลื่อน

จาก 60 ต่อ 40 เป็น 65 ต่อ 35 เป็นต้น

โดยผู้ลงทุนจะต้องทำาสัญญากับ

จำาเลยทั้ง 19 กับพวก ที่เรียกว่า “สัญญา

ร่วมทุนเพื่อเปิด บัญชี หรือเพิ่มทุน ขาย 

แลกเปลี่ยนหุ้น เงินตรา และหลักทรัพย์” 

โดยทำาสัญญาในนามของบริษัท อาร์ เอ็ม 

เอส แฟมิเลีย จำากัด และลงนามโดย 

นายอภิรักษ์ โกฏฐิ ซึ่งในสัญญาระบุว่าต้อง

ลงทุนนาน 3 เดือน จึงจะสามารถถอนเงิน

ทุนออกมาได้ทั้งหมด ในการจ่ายเงินลงทุน

ให้กับจำาเลยทั้ง 19 กับพวกในช่วงแรกนั้น 

ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ

นายอภิรักษ์ โกฏฐิ

การโฆษณาชักชวนหลอกลวง

ประชาชนของจำาเลยทั้งสิบเก้ากับพวก

ดังกล่าวเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงแล้ว 

จำาเลยทั้ง 19 กับพวกไม่ได้ประกอบกิจการ

ซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศ  

(Forex) จริงตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด 

และธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เคยมี

การให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือ นิติบุคคล

ใดเพื่อให้บริการลงทุนโดยเก็งกำาไรจากการ

ซื้อขายหรือเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ (Forex) ในประเทศไทยอีก

ด้วย ประกอบกับจำาเลยทั้ง 19 กับพวก

ได้อาศัยโอกาสจากความมีชื่อเสียง หรือ

ความน่าเชื่อถือของพวกของจำาเลยทั้ง 19 

ที่เป็นดารานักแสดง นักร้อง บุคคลใน

วงการบันเทิง บุคคล ในวงการสังคมชั้น

สูงหรือไฮโซ และรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง

ในประเทศไทย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้แก่จำาเลยทั้ง 19 กับพวกดังกล่าว ใน

ลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำา และเมื่อจำาเลย

ทั้ง 19 กับพวกได้รับเงินจาก ประชาชนผู้

ร่วมลงทุนไว้แล้ว ได้นำาเงินจากประชาชน

รายนั้นหรือรายอื่นๆ มาจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทน หมุนเวียนให้แก่ประชาชน โดย

จำาเลยทั้งสิบเก้ากับพวกมิได้นำาเงินไปลงทุน

หรือประกอบกิจการอย่างใดให้ได้รับ 

ก า รหลอกลว งดั ง ก ล่ า วทำ า ใ ห้

ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอก

ลวง อันเป็นการกระทำาความผิดฐานโดย

ทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำาเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ประชาชน และเป็นความผิดฐานร่วม

กันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็น

ความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน รวม 

9,824 กรรม โดยได้ไปทรัพย์สินซึ่งเป็น

เงินรวมผู้เสียหายจำานวน 9,824 คน และ

มีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม 

2,489,820,321.52 บาท

โดยศาลพิเคราะห์ความหนักเบา

แห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

เห็นว่า ข้อหามีอัตราโทษสูง ค่าเสียหาย

ตามฟ้องมีจำานวนมาก กรณีมีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่าอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำาเลย 

ที่ 2 น.ส.สาวิกา ไชยเดช และนางสรินยา  

ไชยเดช จำาเลยที่ 3 (มารดา) น่าจะหลบหนี 

จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำาร้อง 

เเละนัดสอบคำาให้การ 26 ก.ย.ช่วงเช้า.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ตั้ง กก.สอบ ‘ส.ต.ท.’ หญิงทำาร้ายทหารรับใช้

กรุงเทพฯ • จากกรณีที่สำานักข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 

สน. ได้มีคำาสั่งให้พ้นจากหน้าที่ช่วยราชการของ ส.ต.ท.หญิง  

กรศศิร์ บัวแย้ม ตำาแหน่ง ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 ช่วยราชการ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. กลับต้นสังกัดกองบัญชาการตำารวจ

สันติบาล (บช.ส.) หลังถูกอดีตทหารสาวแจ้งความดำาเนินคดี

ทำาร้ายร่างกาย โดยใช้เครื่องไฟฟ้าชอร์ต ใช้ไม้บรรทัดเหล็ก

ทุบตีร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมทั้งยึดเงินเดือนขณะ

ทำางานรับใช้ภายในบ้าน และเมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 พล.ต.ต.อุดร 

วงษ์ชื่น ผู้บังคับการตำารวจสันติบาล 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้

ยังไม่ได้รับหนังสือโอนย้าย ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์กลับมาต้น

สังกัดเดิมแต่อย่างใด หากเป็นความจริงผู้บังคับบัญชาต้น

สังกัดจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ โดยจะนำา

ผลสอบสวนของ สภ.เมืองราชบุรีมาประกอบว่าคดีมีความ

ผิดจริงหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเอาผิดทาง

วินัยร้ายแรงตามระเบียบที่ สตช.กำาหนดไว้ พร้อมยืนยันไม่

ปกป้องหากพบว่ากระทำาผิดชัดเจน สำาหรับ ส.ต.ท.หญิง กร

ศศิร์ รับราชการในตำาแหน่งผู้บังคับหมู่ สังกัดกองบังคับการ

อำานวยการ บช.ส.เมื่อปี 2560 จากนั้นย้ายมาสังกัดกอง

บังคับการตำารวจสันติบาล 1 ก่อนจะมีการขอตัวไปช่วย

ราชการที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จนถึงปัจจุปัน

พิษมู่หลานน้ำาเหนือทะลักลงเจ้าพระยา

นครสวรรค์ • วันที่ 19 ส.ค.65 เจ้าหน้าที่ชลประทาน

นครสวรรค์ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 

นำารถแบ็กโฮขุดทลายคันดินบริเวณหน้าฝายบางปรองบึง

บอระเพ็ดเพื่อเปิดทางน้ำา หลังระดับน้ำาในบึงบอระเพ็ดอยู่

ในระดับสูง เนื่องจากฝนตกสะสมและยังมีน้ำาเหลือในบึงอีก

ปริมาณมาก นายศุภชัย มโนการ ผอ.โครงการชลประทาน

นครสวรรค์ เปิดเผยว่า การขุดเปิดคันดินเพื่อช่วยระบาย

น้ำาออกจากบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นอีกวิธี นอกจากการระบาย

น้ำาผ่านประตูดำาลงสู่แม่น้ำาน่าน และระบายน้ำาจากฝายบาง

ปรองสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา ที่ผ่านมาบึงบอระเพ็ดมีน้ำาสะสม

ปริมาณมาก ประกอบกับพายุมู่หลานทำาให้มีระดับน้ำาที่

สูงเพิ่มขึ้นอีก จนทำาให้น้ำาเข้าท่วมนาข้าวที่อยู่รอบบึงเสีย

หายแล้วนับพันไร่ และอีกหลายหมื่นไร่กำาลังได้รับความ

เสียหาย โดยคาดว่าภายใน 7 วันจะลดปริมาณน้ำาในบึง

บอระเพ็ดให้ได้ 20-30% หรือถ้าไม่ได้ก็ต้องป้องกันไม่ให้

ระดับน้ำาในบึงเพิ่มขึ้นอีก ขณะเดียวกัน แม่น้ำาปิง แม่น้ำายม 

และแม่น้ำาน่าน กำาลังมีระดับน้ำาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับกรม 

อุตุฯ ประกาศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในปลาย ส.ค.-ก.ย.จึงต้อง

เร่งระบายน้ำาออกจากบึงบอระเพ็ดอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่ม

พื้นที่รับน้ำาเหนือ.

นครพนม • เสนอศาลทหาร

ออกหมายจับ สิบโทปืนโหดยิง

รุ่นน้อง สห.ดับคาป้อมค่ายพระ

ยอดเมืองขวาง เมียร่ำาไห้ถาม

มือปืนใจทำาด้วยอะไร ลูกไม่ถึง

เดือนต้องกำาพร้าพ่อ

กรณียิงพลสารวัตรทหาร 

ค่ายพระยอดเมืองขวาง มณฑล

ทหารบกที่ 210 (มทบ.210) เสีย

ชีวิตคาป้อมรักษาการณ์ ทาง

เข้า-ออกค่าย ริมถนนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 22 (นครพนม-

สกลนคร) บ้านพระยอด ต.กุ 

รุคุ อ.เมืองนครพนม เมื่อวันที่  

18 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 17.47 น.

ล่าสุด วันที่ 19 ส.ค.65 

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน 

ผบก.ภ.จว.นครพนม มอบหมาย

ให้ ร.ต.ท.วัตรสันณห์ เนตร

หาญ รองสารวัตรสอบสวน 

สภ.เมืองนครพนม รวบรวม

พยานหลักฐานภาพจากกล้อง

วงจรปิดเสนอศาลมณฑลทหาร

บกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปา 

คม จ.อุดรธานี เพื่อขออนุมัติ

ออกหมายจับ สิบโทมานิตย์ 

จันทะพินิจ หรือเต้ อายุ 29 ปี  

พลสารวัตรทหาร หรือ สห. 

มทบ.210 ค่ายพระยอดเมือง

ขวาง ชาวบ้านโพนสวาง ต.นา

มะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 

สิบโทโหดยิงรุ่นน้องสห.ดับคาป้อม

หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มา

จอดพูดคุยกับผู้ตายก่อนใช้ปืน  

9 มม. กระหน่ำายิง สิบตรีวัชระ 

อินาลา หรือเกิ้ล อายุ 29 ปี เพื่อน 

สห.ด้วยกันเสียชีวิตขณะเข้าเวร

ป้อมยามรักษาการณ์ หน้าค่าย

พระยอดเมืองขวาง 

โดยตำารวจมั่นใจพยาน

หลักฐานเพียงพอและคนก่อ

เหตุยังกบดานในนครพนม โดย

ประสานผู้บังคับบัญชาเกลี้ย

กล่อมให้เข้ามอบตัว ส่วนศพผู้

เสียชีวิตจะส่งไปชันสูตรอย่าง

ละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติเวช 

จ.ขอนแก่น ในช่วงสายเช้าวันนี้ 

นางสาวสกาวเดือน ขัน

จันทร์ หรือเปิ้ล อายุ 32 ปี  

ภรรยาผู้ตาย อาชีพเจ้าพนักงาน

ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำารง

ธรรม ที่ว่าการอำาเภอโพนสวรรค์ 

พร้อมด้วยนายพิทักษ์ แจ่มมะโน 

อายุ 64 ปี ลุงเขย เดินทางมา

ดูศพที่ห้องดับจิต รพ.นครพนม 

ขณะเตรียมส่งไปชันสูตรที่สถาบัน

นิติเวช จ.ขอนแก่น พอเห็น

สภาพศพสามีก็ร่ำาไห้ออกมาทันที 

พร้อมเปิดเผยว่าสามีปกติเป็น

คนใจเย็น แต่งงานกันมา 4-5 ปี 

ไม่มีปัญหาทะเลาะกับใคร ย้าย

จากกรุงเทพฯ มาอยู่นครพนมได้

ประมาณ 2 ปี

“ถ้ามีปัญหาขัดแย้งกับ

ใครจะเล่าให้ฟังทุกเรื่อง แต่เหตุ

ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุ

อะไร เพราะคนก่อเหตุเป็น

เพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกัน ไม่คิดว่าจะ

โหดร้ายขนาดนี้ มีปัญหาอะไร

น่าจะคุยกัน ชีวิตครอบครัวพัง

หมด เสียเสาหลักครอบครัว ซ้ำา

ร้ายเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกได้

ยังไม่ถึงเดือน ไม่ทันได้เห็นหน้า

พ่อก็ต้องมาจากไปเสียก่อน ฝาก

ถึงคนก่อเหตุให้มามอบตัว จิตใจ

ทำาด้วยอะไร ถึงจะมาขอโทษตน

ก็ไม่ขออสิกรรม รับไม่ได้ ขอให้

กรรมตามสนอง ตนอยากถามว่า

มีเรื่องรุนแรงอะไรถึงทำาได้ขนาด

นี้” น.ส.เปิ้ลกล่าวทั้งน้ำาตา.

กรุงเทพฯ •วันที่ 19 ส.ค.65 

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล 

(ผบช.น.) พร้อมด้วย  พล.ต.ต. 

นิธิ ธร จินตกานนท์  รอง 

ผบช.น. และนายสุนทร ชื่น

ศิริ  ผอ.สำานักงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

กรุงเทพมหานคร หน่วยอรินท 

ราช ตำารวจ สน.ประเวศ  นำา

หมายค้ น เข้ าตรวจสอบที่

หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่าน ถ.ศรี 

นครินทร์ หลังมีหมายอายัด

ทรัพย์สินของขบวนการค้ายา

เสพติดข้ามชาติ

พล.ต.ต.สำาราญกล่าวว่า 

คดียาเสพติดที่ บช.น.จับกุม

ตั้งแต่ ต.ค.63 จนถึงวันที่   

6 ต.ค.64 มีการตรวจสอบและ

ขยายผลทางคดีพบว่าเชื่อม

โยงกันถึง 8 คดี มีเครือข่าย

เดียวกัน โดยเส้นทางยาเสพติด

จะมาจาก จ.เชียงราย ฝั่งเหนือ

หรือแม่สอด ยึดยาบ้า 22 ล้าน

เม็ด ยาไอซ์ 400-500 กิโลกรัม 

โดยพบว่าเป็นของเครือข่าย 

นายมิน มิน อู ชาวเมียนมาที่

ถูกจับกุมแล้วก่อนหน้านี้

จากการขยายผลพบ

เชื่อมโยงถึงนายทุนชาวจีน 

และขอศาลออกหมายจับไว้

แล้ว แต่ผู้ต้องหาชาวจีนไม่ได้

อยู่ในประเทศไทยจึงประสาน 

ป.ป.ส.ขออนุมัติยึดทรัพย์สิน

ทั้งหมด 385 ล้านบาท มีบ้าน 3 

หลังในหมู่บ้านย่านศรีนครินทร์ 

คอนโดฯ 9 ห้อง เงินสด 12 

บัญชีที่อายัดไว้ประมาณ 72 

ล้านบาท โดยเงินสดได้อายัดไว้

ก่อนหน้านี้ ประมาณ 10 เดือน 

แต่ยังไม่มีใครมาติดต่อเบิกถอน

ผอ.ป.ป.ส.กทม.กล่าวว่า 

เครือข่ายที่จับกุมในวันนี้ เกี่ยวข้อง

กับเรื่องของการเงิน นำาเงินมาซื้อ

บ้าน 3 หลัง ซึ่ง ป.ป.ส.ได้อนุมัติ

ให้ยึดอายัดไว้แล้ว โดยเครือข่าย

นี้มีถึง 3 สัญชาติ ผู้สั่งการอยู่ใน

ประเทศลาวและบางคนอยู่ ใน

ประเทศจีน มาทำาธุรกรรมทางการ

เงิน ส่วนกลุ่มคนไทยจะเป็นกลุ่ม

รับจ้างดูแลบัญชี หรือการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะนอมิ

นี มูลค่าทรัพย์สินที่ได้ยึดอายัดไว้

เกือบ 400 ล้านบาท แต่คาดว่า

น่าจะมีมากถึง 1,000 ล้านบาท.

บุกยึดทรัพย์แก๊งค้ายา‘มินมินอู’กว่า400ล้าน

ตราด • เมื่อช่วงเช้ามืดวัน

ที่ 19 ส.ค.65 ตำารวจกองปราบ

ปรามนำาหมายจับ นายสุรเชษฐ์ 

แก้วคำา นายอำาเภอคลองใหญ่ 

จ.ตราด ที่บ้านพัก และค้นหา

หลักฐานในบ้านพัก กระทั่ง

ในเวลา 08.30 น.ได้นำาตัวเข้า

กรุงเทพฯ เพื่อทำาการสอบสวน 

จากการมีส่วนพัวพันค้าอาวุธ

ปืนเครือข่ายเบล  100 กระบอก 

ซึ่งมีกลุ่มทุนและข้าราชการ

ปกครองระดับนายอำาเภอร่วม 

ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปืนสวัสดิ 

การของรัฐ 

ขณะที่เวลา 13.00 น. 

วันที่ 19 ส.ค.65 นายธนาคม   

จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 

และคณะเดินทางมาตรวจ

ราชการที่อำาเภอเขาสมิง มี 

นายกัฬชัย เทพวรชัย รอง ผวจ.

ตราด และนายอำ า เภอทั้ ง  

6 อำาเภอ ยกเว้นนายอำาเภอ

คลองใหญ่ ไม่ ได้ เดินทางมา

ร่วมประชุม ซึ่งอธิบดีกรมการ

ปกครองได้แจ้งถึงเรื่องที่เดิน

ทางมาตรวจราชการ พร้อมสั่ง

การในเรื่องมาตรการควบคุม

อาวุธปืนต้องตรวจบัญชีและ

ตรวจอาวุธปืนให้ตรงกับจำานวน

ที่มี ดูแลอย่าให้หายไปไหน 

สำ าหรั บนายสุ ร เ ชษฐ์  

แก้วคำา มารับตำาแหน่งเป็น

นายอำาเภอคลองใหญ่เมื่อวัน

ที่ 8 เม.ย.65 โดยก่อนหน้า

นี้เป็นปลัดอาวุโสที่ อ.คลอง

หาด จ.สระแก้ว, ปลัดอาวุโสที่ 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, ปลัดอาวุโส

ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ

นายอำาเภอคลองใหญ่ จ.ตราด 

โดยจบการศึกษาปริญญาตรี

ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม 

และปริญญาโท นิติศาสตรมหา

บัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

คณะรัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง.

กองปราบรวบตัว

นอภ.คลองใหญ่

เกี่ยวข้องขายปืน
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็จะส้ินสุดลง ส่วน ศบค.จะ

อยู่หรือจะไปก็ได้ แต่โดยหลักก็ควรยก ซ่ึงไม่ยุ่ง

ยากอะไร เพราะเป็นคำาส่ังนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตน

บอกแล้วการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับการมีหรือ

ไม่มี ศบค.ไม่ได้เก่ียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะ

แม้จะยกเลิกเราก็ยังให้ ศบค.อยู่ แต่อำานาจน้ัน

ลดลง แต่อาจจะให้อยู่ตามอำานาจกฎหมายอีก

ฉบับคือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน มาตรา 11(8) แต่ลดบทบาท

และอำานาจหน้าท่ีของ ศบค.ลง และส่งมอบให้

กระทรวงสาธารณสุขไปจัดการ โดยไม่ต้องไป

ยุ่งกับสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) อีกก็ได้

เมื่อถามว่า สถานการณ์ของโควิด-19 มี

ความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

หลังวันท่ี 30 ก.ย.65 นายวิษณุ กล่าวว่า ตอบ

ไม่ถูก ต้องถามกระทรวงสาธารณสุข และ สมช.

ท่ีเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ ซ่ึงถ้าหากไม่ใช้ 

พ.ร.ก.ก็มี พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับเดิม 

ซ่ึงอำานาจส่งกลับคืนไปให้กระทรวงสาธารณสุข

ซักว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.โรค

ติดต่อ พ.ศ.2558 ท่ี ครม.เคยเห็นชอบแล้ว จะนำา

มาใช้ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉบับ

น้ียังไม่ได้ประกาศใช้ เพราะต้องรอให้คิด

ครอบคลุมกับโรคอุบัติใหม่ทุกชนิด ก็เลยร้ังรอ

ไว้ ไม่ได้เสนอเป็น พ.ร.บ.เข้าสภา และยังไม่ได้

ออกเป็น พ.ร.ก.เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขได้

อ่านสถานการณ์ได้ชัดเจน สรุปก็คือพักเอาไว้ 

แต่ถ้าประกาศใช้ก็จะไม่ต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไว้ใช้ เช่น ภาคใต้ แต่ท่ีผ่าน

มาเรายืมมาใช้ เพราะเราไม่มีกฎหมายอื่นใด แต่

ก็พออนุโลมมาบังคับใช้กับโรคระบาดร้ายแรง

เมื่อถามว่าต่อว่า หากยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

แล้ว พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จะดูแลโควิด

ครอบคลุมหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ถ้าโควิด

ไม่รุนแรงก็จะครอบคลุม แต่ถ้ารุนแรงก็จะไม่

ครอบคลุม เพราะทุกกระทรวงจะปล่อยมือวาง

หมด เหลือแค่กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงาน

เดียว ซ่ึงเขาคงรับมือไม่ไหว พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้

ออกแบบมา สร้าง ศบค.ข้ึนมา เพื่อบูรณาการทุก

กระทรวง แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถ                                                         

บูรณาการกับใครได้ ดังน้ันถ้าใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

พ.ศ.2558 กระทรวงสาธารณสุขรับไปเต็มๆ 

ฉะน้ัน ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤต เราก็ย้อนกลับ

ไปประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหม่ได้อีก โดยให้ ครม.

ประกาศ และหากจะยกเลิกต้องเสนอ ศบค.ก่อน

เพื่อให้คำาแนะนำาและจึงเข้า ครม.ต่อไป 

ขณะท่ี พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม  

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  (สมช.) 

กล่าวในประเด็นน้ีว่า เรื่องน้ีจริงๆ แล้วมีความ

ชัดเจน โดยขณะน้ีนายกฯ ได้อนุมัติแผนการ

ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคเฝ้าระวัง ส่วนต้อง

ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการ

ประเมินสถานการณ์ จากการเตรียมการ ตัวเลข

ผู้ติดเช้ือ สภาพความเป็นอยู่ โดยจะพิจารณาอีก

คร้ังในการประชุม ศบค.วงรอบหน้า ซ่ึงน่าจะอยู่

ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน ก.ย..

ศาลคดีทุจริต

อดีตกรรมการผู้มีอำานาจบริษัท โบนัส บอร์น 

จำากัด ท่ี 2, นายบัญชา ยินดี อายุ 63 ปี อดีต

กรรมการผู้มีอำานาจบริษัท  อาร์เค โปรเฟส

ช่ันนัล จำากัด และบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี 

อินดัสเทรียล พาร์ค จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ

ของ บมจ.กฤษดามหานคร ท่ี 3, น.ส.เพชรรัตน์ 

เทพสัมฤทธ์ิพร อายุ 51 ปี อดีตเลขานุการของ

นายรัชฎา ท่ี 4, นายปภพ สโรมา อายุ 69 ปี 

ผู้มีชื่อเป็นกรรมการใน 3 บริษัท ประกอบด้วย 

บจก.อาร์เคฯ, บจก.โกลเด้นฯ, บริษัท แกรนด์ 

คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จำากัด และ

นายธีรโชติ พรมคุณ อายุ 58 ปี พนักงานของ 

บมจ.กฤษดามหานคร ท่ี 6 ร่วมกันเป็นจำาเลยท่ี 

1-6 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระ

ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2547 มาตรา 4, 5, 9 และ 60 ประกอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ 91   

โดยอัยการโจทก์ระบุฟ้องสรุปว่า เมื่อ

ระหว่างวันท่ี 11 ก.ย.2546-ธ.ค.2547 หลังจาก

ท่ีมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารกรุง

ไทย จำากัด (มหาชน) ผู้เสียหายให้กับ บมจ.

กฤษดามหานคร และบริษัทในเครือโดยมิชอบ

แล้ว จำาเลยท้ัง 6 คน กับพวกอีกหลายคน

สมคบกันฟอกเงินท่ีได้รับการอนุมัติสินเชื่อโดย

มิชอบ จำานวน 10,400,000,000 บาท โดยนำา

บริษัทนิติบุคคลท่ีจำาเลยท่ี 1-3 มีอำานาจกระทำา

การแทนมาใช้ในการโอนและรับโอนเงิน โดย 

น.ส.เพชรรัตน์ได้ทำาหน้าท่ีจัดหาบัญชีธนาคาร

พาณิชย์และบัญชีซ้ือขายของบุคคลอื่น เพื่อให้

จำาเลยท่ี 1 กับพวก นำาเงินท่ีได้จากการกระทำา

ผิดไปใช้ซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายปภพเป็นผู้

ลงลายมือชื่อส่ังจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารของ 

บจก.โกลเด้นฯ ท่ีรับโอนเงินจากการกระทำาผิด

ไปเข้าบัญชี บจก.แกรนด์ คอมพิวเตอร์ฯ แล้ว

นำามาชำาระหน้ีค่าซ้ือหุ้นแปลงสภาพ บมจ.กฤษ

ดามหานคร 

ขณะท่ีนายธีรโชติ ซ่ึงเป็นพนักงานขับรถ

ประจำาตัวนายวิชัย ทำาหน้าท่ีเปิดบัญชีธนาคาร

พาณิชย์เพื่อให้นายวิชัยโอนเงินท่ีได้ แล้วนำาเช็ค

ของธนาคารท่ีจำาเลยท่ี 1 ส่ังจ่ายไปเบิกถอนเป็น

เงินสด ตามคำาส่ังของนายวิชัย ขณะท่ีเมื่อ บจก.

อาร์เคฯ และ บจก.โกลเด้นฯ ได้รับการอนุมัติสิน

เชื่อจากธนาคารกรุงไทยแล้ว ก็ไม่ได้นำาไปปรับ

โครงสร้างหน้ีและจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม  แต่นาย

บัญชากลับร่วมกับพวกนำาเงินน้ันไปออกเช็ค

แล้วฝากเข้าบัญชีบุคคลต่างๆ  ก่อนเบิกถอน

เงินสดไปซ้ือขายหุ้นและท่ีดิน โดยไม่ได้เก่ียวข้อง

กับการปรับโครงสร้างหน้ี นอกจากน้ีระหว่าง

น้ันพวกจำาเลยยังร่วมกันออกเช็คในนามบริษัท

นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าบัญชีธนาคารของพวก

จำาเลยอีกหลายคร้ัง เป็นการสมคบกันฟอกเงิน 

รวมท้ังส้ิน 141 กรรม

ท้ายฟ้องอัยการโจทก์ขอให้ศาลพิพากษา

ลงโทษจำาเลยตามความผิด และนับโทษนาย

วิชัย, นายรัชฎา และนายบัญชา จำาเลยท่ี 1-3 

คดีน้ีต่อจากโทษในคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษา

ให้จำาคุกท้ังสามไว้คนละ 12 ปี คดีทุจริตปล่อย

สินเชื่อระหว่างของธนาคารกรุงไทย กับกฤษดา                                                

มหานครท่ีศาลฎีกาพิพากษาจำาคุกไว้คนละ 12 ปี

ด้วย จำาเลยท้ังหกให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดี

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็น

ว่า จำาเลยท้ังหกกระทำาผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน 

มาตรา 5, 9 และ 60 ป.อาญา มาตรา 83 เป็น

ความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษทุก

กรรม ตามมาตรา 91 พิพากษาลงโทษจำาคุก

จำาเลยท่ี 1 กระทำาความผิด 133 กรรม รวม

โทษจำาคุก 860 ปี, จำาเลยท่ี 2 ทำาผิด 28 กรรม 

จำาคุก 118 ปี, จำาเลยท่ี 3 ทำาผิด 52 กรรม จำา

คุก 416 ปี, จำาเลยท่ี 4 จำาคุก 38 ปี, จำาเลยท่ี 5 

ทำาผิด 25 กรรม จำาคุก 235 ปี และจำาเลยท่ี 6 

ทำาผิด 39 กรรม จำาคุก 262 ปี แต่ตามกฎหมาย

เมื่อรวมโทษจำาคุกแล้ว ให้ลงโทษจำาคุกได้ไม่เกิน 

20 ปี พิพากษาจำาคุกจำาเลยท้ังหก คนละ 20 ปี

ท้ังน้ี แม้โจทก์ไม่ได้ขอให้ศาลมีคำาส่ังริบ

ทรัพย์ แต่เมื่อเป็นทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระ

ทำาความผิดจากการทุจริต ศาลจึงมีอำานาจส่ัง

ให้ริบทรัพย์ แต่เมื่อทรัพย์ถูกโอนย้ายไปแล้ว ซ่ึง

ยากต่อการติดตามคืน จึงพิพากษาให้จำาเลยท้ัง

หกร่วมกันชดใช้เงินจำานวน 8,868 ล้านบาทเศษ 

ภายใน 30 วัน หากผิดนัดชำาระให้คิดดอกเบ้ีย

อัตรา 5% ต่อปี นับต้ังแต่วันผิดนัดชำาระ และให้

บังคับเอาทรัพย์สินของจำาเลยได้ไม่เกินจำานวนท่ี

แต่ละคนค้างชำาระ

ต่อมาเวลา 16.30 น. ภายหลังฟังคำา

พิพากษาจำาเลยท่ี 1, 2, 4, 5 และ 6 ได้ยื่นขอ

ปล่อยช่ัวคราวระหว่างอุทธรณ์คดี โดยศาลอาญา

คดีทุจริตฯ เห็นควรส่งคำาร้องขอปล่อยช่ัวคราวให้

ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา โดยศาลอุทธรณ์ยัง

ไม่ส่งคำาส่ังประกันกลับมา เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์จึง

นำาตัวจำาเลยท้ัง 5 ราย ไปคุมขังยังเรือนจำาพิเศษ

กรุงเทพฯ ระหว่างรอคำาส่ังอุทธรณ์ต่อไป.

 

‘คนละครึ่ง’

หรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 

4 ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมครบ 2.3 แสนสิทธิแล้ว 

ณ เวลา 11.51 น. โดยประชาชนท่ีเคยใช้สิทธิ

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 สามารถทยอย

กดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ต้ังแต่

วันน้ีเป็นต้นไปอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง

“ช่วงเช้าของการเปิดให้ลงทะเบียนเข้า

ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 วันแรก พบว่า

แอปเป๋าตังเกิดความขัดข้องช่ัวคราว เนื่องจาก

มีการยกระดับระบบความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ส่ง

ผลให้ระบบต้องใช้เวลาประมวลผลนานข้ึน อีก

ท้ังประชาชนให้ความสนใจยืนยันสิทธิและลง

ทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำานวนมากในเวลา

เดียวกัน แต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขให้ระบบ

กลับมาใช้งานได้เรียบร้อยในช่วงเวลา 11.00 

น.” นายพรชัยกล่าว

สำาหรับความคืบหน้าของผู้ประกอบการ

ร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ณ 

วันท่ี 18 ส.ค.2565 เวลา 22.00 น. มีร้านค้าเข้า

ร่วมสะสม 217,261 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบ

การร้านค้ารายเดิม 215,735 ร้านค้า และผู้

ประกอบการร้านค้ารายใหม่ 1,526 ร้านค้า

นายจักรกฤษณ์ กล่ินสมิทธ์ิ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าว

ว่า เพื่อให้การลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง

เฟส 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้

เพ่ิมช่องทางการตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการ

คนละคร่ึงเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.

com โดยผู้เคยใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึงเฟส 4 

สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน www.คนละคร่ึง.

com ต้ังแต่วันท่ี 20 ส.ค.2565 เป็นต้นไป เวลา 

06.00-22.00 น. และยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเค

ชันเป๋าตังได้ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยต้องใช้

จ่ายคร้ังแรกภายในวันท่ี 14 ก.ย.2565 มิฉะน้ัน

สิทธิจะถูกตัด

“ธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบแอปพลิ

เคชันเป๋าตัง ต้ังแต่วันท่ี 19 ส.ค.2565 เวลา 

20.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันท่ี 20 ส.ค.

2565 เพื่อปรับปรุงให้การใช้งานแอปพลิเคชัน

เป๋าตังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน” นาย

จักรกฤษณ์กล่าว

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ี

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ

ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า รวมท้ังผู้

ประกอบการแพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีให้ความสนใจ

เข้าร่วมในโครงการคนละคร่ึง เฟส 5 แล้ว ซ่ึง

เห็นได้ชัดถึงความต้ังใจของรัฐบาลท่ีให้ความ

สำาคัญกับความช่วยเหลือประชาชนทุกคน ท่ี

ได้รับผลกระทบ ลดภาระค่าครองชีพ รวมท้ัง

ต้ังใจดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุก

คนให้ดีข้ึน ซ่ึงนายกฯ ต้ังใจทำางาน พร้อมให้การ

ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน ผ่านโครงการ 

มาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของทุกคนในชาติ.

ยอดหายป่วยสะสม 4,578,291 ราย ยอดผู้เสีย

ชีวิตสะสม 31,971 ราย 

ท้ังน้ี ระหว่างวันท่ี 7-13 ส.ค. มีผู้ท่ีมี

ผลตรวจเอทีเคเป็นบวกแล้วเข้ารับบริการเจอ 

แจก จบ OPSI จำานวน 218,042 ราย  เฉล่ีย

วันละ 31,148 ราย ซ่ึงต้ังแต่เดือน มี.ค.-13 

ส.ค. มีจำานวนผู้รับบริการแบบเจอ แจก จบ 

7,088,138 ราย 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในท่ีประชุมได้มี

การหารือถึงความคืบหน้าในการจัดทำากรอบ

นโยบายแนวทางปฏิบัติและห้วงเวลาในการ

ดำาเนินการเปล่ียนผ่านสู่ภาวะ Post-Pandemic 

หรือระยะหลังการระบาดใหญ่ โดยหารือด้าน

การป้องกันว่าขณะน้ีสถานการณ์ท่ัวโลกยังมีการ

เพ่ิมผู้ติดเช้ือ แต่จำานวนอาการรุนแรงและเสีย

ชีวิตไม่สูง ภาพรวมประชาชนในประเทศไทย

มากกว่าร้อยละ 90 มีภูมิคุ้มกัน ผู้ฉีดวัคซีนสาม

เข็มไม่ว่าสูตรใดสามารถป้องกันการป่วยรุนแรง

และการเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 90 

“หลังจากน้ีลักษณะการเกิดโควิด-19 จะ

คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ ซ่ึงจะพบผู้ป่วยตลอด

ท้ังปี ด้านการรักษาอาการผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่

รุนแรง ยกเว้นในกลุ่มเส่ียง การใช้ยาและการ

รักษาท่ีโรงพยาบาลควรใช้เฉพาะกลุ่มผู้มีอาการ 

สำาหรับการแยกกักตัวจะใช้เวลา 10 วัน คือ แยก

กักตัว 5 วัน และอีก 5 วัน ให้ปฏิบัติตนแบบ 

DMH อย่างเคร่งครัด โดยกรอบระยะเวลาน้ัน 

ในเดือน ก.ย. จะให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้า

ระวัง จากน้ันต้ังแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. จะปรับให้

โรคระบาดเฉพาะพ้ืนท่ี” นพ.ทวีศิลป์กล่าว  

โฆษก ศบค.กล่าวว่า ต้ังแต่เดือน 

ต.ค.เป็นต้นไป บทบาทของ ศบค.จะลดลง โดย

จะใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข (อีโอซี) กระทรวง

สาธารณสุข รวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. จะ

เข้ามาดำาเนินการในส่วนน้ี แต่ในท่ีประชุมยัง

ไม่ได้มีการพูดถึงการยกเลิกการประกาศใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะประเมินสถานการณ์กันต่อ

ไป เนื่องจากยังเหลือระยะเวลาการประกาศใช้

จนถึงส้ินเดือน ก.ย. ท่ีประชุมจะรอดูสถานการณ์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในปัจจุบันยังมี

ข่าวดีเก่ียวกับความก้าวหน้าการวิจัยและ

พัฒนาวัคซีนในประเทศ โดยวัคซีนท่ีพัฒนา

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขององค์การ

เภสัชกรรม มีความก้าวหน้าและเตรียมข้ึน

ทะเบียนในปี 66 และ 67 ตามลำาดับ อาทิ 

Chula-Cov19, BaiyaSARS-Cov-2VaX, NDV-

HP-F ขณะท่ีการฉีดวัคซีนในประเทศไทย มีการ

ฉีดไปแล้วท้ังส้ินกว่า 142 ล้านโดส มีอาการไม่

พึงประสงค์ เสียชีวิตเพียง 6 คน ถือว่าน้อย

มาก และถ้าดูยอดผู้เสียชีวิตในกลุ่ม 608 ต้ังแต่

เดือน ม.ค.-ก.ค.65 มีท้ังส้ิน 9,373 ราย ใน

จำานวนน้ีมีถึง 5,260 ราย ท่ีไม่ได้รับวัคซีน จึง

อยากเชิญชวนประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนเข็ม

กระตุ้น เพราะข้อมูลยืนยันแล้วว่าผู้ท่ีฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นโอกาสป่วยหนักและเสียชีวิตต่ำา และ

ขณะน้ีในประเทศไทยมีวัคซีนคงคลังรวมแล้ว 

8 ล้านโดส จึงถือว่ามีความเพียงพอในการฉีด

ให้กับประชาชน      

นอกจากน้ี กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬาให้ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศว่าในเดือน 

ก.ค. มีผู้เดินทางเข้าประเทศถึง 1.07 ล้านคน 

มากกว่าเดือน มิ.ย.ท่ีมีเพียง 7.6 แสนคน และ

ถ้าดูรายได้จากการท่องเท่ียวพบว่า ต้ังแต่วันท่ี 1 

ม.ค.-17 ส.ค. มีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

176,311 ล้านบาท เป็นนักท่องเท่ียวในประเทศ 

377,740 ล้านบาท จึงต้องมาหาแนวทางให้ได้

รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติมากข้ึน 

สั่ง สธ.ระวังเชื้อกลายพันธุ์

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เสริมว่า นายกฯ 

มอบหมายให้ สธ.เฝ้าระวังและติดตามเช้ือกลาย

พันธ์ุของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุต่างๆ เพื่อให้

สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในระยะส้ันและระยะ

ยาว ตามแผนท่ีวางไว้

“นายกฯ เน้นย้ำาให้ทุกหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องได้นำาข้อมูลเก่ียวกับผลสำาเร็จในการ

ดำาเนินการต่างๆ ในการแก้ปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของ

ประเทศไทย ซ่ึงได้รับความชื่นชมและยอมรับ

จากต่างประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนท้ังในและต่างประเทศได้รับทราบ

อย่างกว้างขวาง รวมถึงการขอความร่วมมือให้

ประชาชนทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการ ร้าน

ค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ

ต่าง ๆ  ยังต้องเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการ 

Universal Prevention และมาตรการ COVID-

Free Setting ต่อเนื่องเคร่งครัด รวมถึงให้ 

ศบค. จังหวัด/กทม. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในพ้ืนท่ี บริหารจัดการและกำาจัดขยะติดเช้ือ

และหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้วอย่างเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ และรณรงค์ให้ประชาชนมีการ

แยกขยะติดเช้ือและหน้ากากอนามัยออกจาก

ขยะท่ัวไป เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งแพร่เช้ือ

โรคและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในระยะ

ยาวด้วย” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นพ.อุดมระบุ ศบค.

เตรียมพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาบังคับใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ท่ีจะส้ินสุดในวันท่ี 30 ก.ย.ใน

การประชุมคร้ังหน้าว่า ก็อาจจะเป็นได้ แต่การ

ประชุม ศบค.วันน้ีไม่ได้มีการเสนอเข้ามา เพราะ

หากไม่ต่อการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อำานาจ

ใช้ ‘ขันติ’

เมื่อถามถึงกรณีชมรมแพทย์ชนบทออก

แถลงการณ์กดดันให้นายกฯ ออกจากตำาแหน่ง

เมื่อครบ 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบคำาถามดัง

กล่าว เมื่อถามย้ำาว่า นายกฯ ต้องใช้หลักขันติ

ในการรับข่าวสารท่ีมีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์

วิจารณ์ปมวาระ 8 ปีใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

พยักหน้ารับ ก่อนเดินข้ึนห้องทำางานบนตึกไทย

คู่ฟ้าไปทันที 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านย่ืน

หนังสือถึงประธานรัฐสภา เพื่อขอส่งให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่านายชวนจะยื่นไปยังศาล

รัฐธรรมนูญหรือยังน้ันตนไม่ทราบ จากน้ันรอว่า

ศาลจะดำาเนินการต่ออย่างไร หากศาลพิจารณา

เองได้ก็จบ แต่ถ้าศาลระบุว่าเก่ียวพันกับนายกฯ 

แล้วนายกฯ จะว่าอย่างไร อย่างน้ีต้องตอบไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะน้ีนายกฯ มีความ

เป็นห่วงหรือไม่ว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถ

ดำาเนินการเป็นประธานการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า สื่อ

ต้องไปถามนายกฯ ดูเองว่ามีความกังวลหรือไม่ 

เมื่อถามอีกว่า ได้ช้ีแจงต่อนายกฯ อย่างไร

หรือไม่ ถึงระเบียบการทำางานท่ีสามารถดำาเนิน

การต่อไปได้หรือไม่อย่างไร รองนายกฯ ระบุว่า 

เมื่อ 3-4 เดือนท่ีผ่านมา ตนบอกกับนายกฯ ว่า

ไม่มีใครสามารถยื่นได้ในขณะน้ัน เพราะยังห่าง

ไกล แต่เมื่อใกล้ถึงวันท่ี 24 ส.ค. คงมีคนยื่นแน่ๆ 

ดังน้ันระหว่างน้ีต้องบริหารราชการไปตามปกติ 

จนกว่าศาลจะส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 

82 ซ่ึงมาตรา 82 ระบุว่า หากมีเหตุอันสมควร 

ศาลสามารถส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีได้ ในอดีต

ท่ีผ่านมาท่ีมีการฟ้องร้องกัน บางคดีศาลส่ังให้

หยุด บางคดีศาลไม่ได้ส่ังให้หยุด และหากศาล

ส่ัง พล.อ.ประยุทธ์ให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีก็ต้องหยุด 

ต่อข้อถามว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ต้อง

หยุดปฏิบัติหน้าท่ี คนท่ีข้ึนมารักษาการนายกฯ 

คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ใช่หรือไม่ รองนายกฯอธิบายว่า เอา

ตรงๆ คือ พล.อ.ประยุทธ์ยังรักษาการได้ แต่ใน

กรณีท่ีนายกฯ จะรักษาการไม่ได้ จะเป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 168, 169 ท่ีระบุว่า ในกรณี

ท่ีนายกฯ กระทำาผิดไม่ให้นายกฯ รักษาการ หรือ

ถ้าคนท่ีกระทำาผิดคือ ครม. ครม.ก็รักษาการไม่

ได้ แล้วให้ปลัดกระทรวงท้ังหมดข้ึนมารักษาการ 

รองนายกฯ ระบุอีกว่า แต่หากนายกฯ 

พ้นด้วยกรณีอื่น นายกฯ ก็รักษาการได้   เหมือน

กับหากนายกฯ ยุบสภาก็ยังรักษาการได้ นายกฯ 

ลาออกก็ยังรักษาการได้ หรือนายกฯ ถูกศาลส่ัง

ว่าครบ 8 ปีแล้วต้องออก นายกฯ ก็รักษาการได้ 

แต่นายกฯ อาจจะขอไม่รักษาการ ถ้าอย่างน้ันจะ

มาเป็น สร.2 คือ พล.อ.ประวิตร

เมื่อถามถึงกระแสข่าวการยุบสภาก่อน

ครบวาระ 8 ปี ขณะน้ียังมีสัญญาณน้ันอยู่หรือ

ไม่ นายวิษณุปฏิเสธว่า “ผมไม่เห็น พวกคุณเห็น

กันท่ีไหนสัญญาณ ผมไม่รู้ คุณตีระฆังส่ันกระด่ิง

กันตรงไหนว่าจะยุบ”

‘บิ๊กตู่’ ไม่ยี่หระแรงกดดัน

ซักว่า นายกฯ มีสิทธ์ิตัดสินใจหรือไม่ว่า

เพื่อความกระจ่าง และก่อนวันท่ี 24 ส.ค.อาจ

จะขอพักงานตัวเองไปเสียก่อน นายวิษณุบอก

ว่า ไม่ทราบ ข้ึนอยู่กับนายกฯ เมื่อถามย้ำาว่า หาก

ทำาตามกฎหมาย แสดงว่านายกฯ สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีต่อได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุยอมรับว่าใช่ ถูก 

เว้นแต่ศาลจะส่ังตอนท่ีรับเรื่องว่าให้หยุด กับอีก

คราวหน่ึงเมื่อศาลวินิจฉัยว่าครบแล้ว 8 ปี ถ้า

เป็นเช่นน้ันก็พ้น แต่ยังต้องรักษาการ และรักษา

การจนกว่าประธานรัฐสภาจะหานายกฯ คนใหม่

ถามว่า ในระหว่างท่ีรักษาการ นายกฯ

สามารถประกาศยุบสภาได้หรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า ได้ ในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อ

ยุบสภาแล้วยังสามารถปรับ ครม.ได้ เพราะขณะ

น้ันใน ครม.มีความขัดแย้ง จึงต้องปรับ ครม.

ก่อนท่ีจะมีการเลือกต้ังใหม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณี

ชมรมแพทย์ชนบทแถลงการณ์เชิญชวนทุก

องค์กรในสังคมแสดงออกขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ลาออกจากตำาแหน่งนายกฯ ใน

ประเด็นเรื่องการดำารงตำาแหน่งครบวาระ 8 

ปีว่า คงทำาในนามส่วนตัว ส่วนท่ีมีการออก

แถลงการณ์ในนามชมรมแพทย์ชนบทน้ัน ก็คง

เป็นองค์กรองค์กรหน่ึง แต่ไม่ได้มีอะไรผูกพัน

กับกระทรวงสาธารณสุข เป็นเหมือนสมาคม

ท่ีต้ังข้ึนมากันเอง เป็นกลุ่มเป็นก้อน คงจะใช้

ความเป็นปัจเจกบุคคลทำาความเห็นดังกล่าว 

แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับฟังอะไร ถ้า

ฟังแล้วไม่เข้าท่า 

เมื่อถามว่า กรณีท่ีเป็นแพทย์ในกระทรวง

และไปแสดงออกเช่นน้ีทำาได้หรือไม่ นายอนุทิน

บอกว่า ไม่อยากจะไปตอบโต้หรือโต้เถียง เพราะ

อะไรท่ีเขียนมาไม่มีสาระ ไม่มีความหมาย และ

ไม่ผูกพันกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไม่ได้

ให้ความสนใจอยู่แล้ว ข้อความอะไรเยอะแยะ

ท่ีเขียนมาก็ไม่ได้ทำาตามสักเรื่อง อย่าไปสนใจ 

แต่ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ ในฐานะประชาชนท่ี

จะเขียนอะไรก็ได้ ถ้าเป็นข้าราชการ เข้าข่าย

ผิดวินัย เขามีผู้บังคับบัญชาท่ีจะจัดการดูแลไป

เมื่อถามอีกว่า การออกมาเรียกร้องของ

ชมรมแพทย์ชนบทให้องค์กรต่างๆ ร่วมกดดัน 

พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจากตำาแหน่งนายกฯ 

ถือว่าเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

นายอนุทินย้อนถามว่า กดดันใครได้ ไม่มี เคย

กดดันใครได้ล่ะ ท่ีผ่านมาไม่ได้มีชมรมน้ีชมรม

เดียวท่ีกดดันนายกฯ คนออกมากดดันนายกฯ 

ต้ังเยอะแยะ คนท่ีสนับสนุนก็เยอะแยะ และ

พรรคร่วมรัฐบาลขณะน้ีก็สนับสนุนนายกฯ อยู่ 

“นายกฯ ยังไม่ได้สอบถามอะไร เพราะ

เรื่องแค่น้ีนายกฯ ไม่ย่ีหระ ขอยกตัวอย่างอธิบดี

กรมควบคุมโรค มาเขียนด่ารัฐบาล อย่างน้ีอีก

เรื่องหน่ึง” รมว.สาธารณสุขระบุ 

ส่วนจะให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไปทำาความเข้าใจและตักเตือนชมรมแพทย์

ชนบทหรือไม่น้ัน รมว.สาธารณสุขกล่าวว่า ถ้า

ไม่เก่ียวกับงาน ไม่น่าจะเป็นอะไร เพราะเป็น

สิทธิเสรีภาพ ต้องเข้าใจตรงน้ี และเราทำาหน้าท่ี

ของเรา เขาทำาหน้าท่ีของเขา ใครทำาอะไรไว้ก็

มีผลของการกระทำา ทำาดีได้ดี ทำาช่ัวได้ช่ัว เป็น

เรื่องปกติ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีนายวิษณุระบุว่า หาก 

พล.อ.ประยุทธ์ถูกส่ังให้พ้นจากตำาแหน่ง แต่ยัง

สามารถรักษาการอยู่ต่อไปได้ว่า ส่ิงท่ีจะตามมา

คือการเลือกนายกฯ คนใหม่ในท่ีประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา แต่เรากังวลว่า หากรัฐสภาเลือก           

นายกฯ ไม่ได้ ต้องเลือกไปเรื่อยๆ พล.อ.ประยุทธ์

ยังต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเลือกได้ 

แน่นอนความเสียหายกับประเทศจะเพ่ิมข้ึน 

จะเป็นสัญญาณการอยู่ยาวเกิน 8 ปี จะมีการ

ผูกขาดอำานาจทางการเมือง สุ่มเส่ียงนำาไปสู่

ความขัดแย้งทางการเมือง แล้วจะเกิดวิกฤต

ทางการเมือง ถ้าจบไม่ดีมีการยึดอำานาจ วงจร

อุบาทว์จะกลับมาไม่ส้ินสุด  

นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ประธาน

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กล่าวว่า วันน้ีไม่ใช่เวลาท่ีต้องมาถกเถียงกันแล้ว

ว่าวาระ 8 ปี เร่ิมเมื่อไหร่ และจะจบลงเมื่อใด 

พล.อ.ประยุทธ์ย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจ ไม่ต้องให้ศรีธนญ

ชัยคนท่ีสอง คนท่ีสาม คนท่ีส่ี มาพูดกรอกหูอีก 

และเรื่องน้ีป่วยการท่ีจะให้ศาลรัฐธรรมนูญมาตี

ความเพื่อคนคนเดียว เพราะควรจะไปทำาเรื่อง

อื่นท่ีสำาคัญต่อประชาชนและประเทศชาติบ้าน

เมืองมากกว่า

ประธาน ครป.กล่าวอีกว่า ส่ิงสำาคัญท่ี

ต้องตระหนักคือ การท่ีนายกฯ หรือผู้นำาประเทศ

ท่ีขาดสัจจะ และหิริโอตตัปปะ ความละอาย

เกรงกลัวต่อบาป ไม่สมควรอยู่ในอำานาจอีกต่อ

ไป น่ีคือหลักการท่ีเป็นสากล ผู้นำาท่ีประเทศ

พัฒนาแล้วควรต้องมี ช่วงเวลาน้ีจึงเหมาะสม

แล้วท่ี พล.อ.ประยุทธ์จะเลือกก้าวลงจากหลัง

เสืออย่างไร้ความกังวล ปล่อยให้กระบวนการ

ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปเถอะ โดยปราศจาก

การแทรกแซงจากอำานาจนอกระบบ หาไม่แล้ว

ตนเป็นห่วงว่าบ้านเมืองจะเกิดความป่ันป่วน

วุ่นวาย ความเสียหายย่อมจะเกิดข้ึนอีกโดย

มิอาจหลีกเล่ียงได้ การดันทุรังต่อไปย่อมไม่มี

ประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าประการใดๆ

จี้ ‘ชวน’ รีบเลือกนายกฯ ใหม่

ด้านนายเมธา มาสขาว เลขาธิการ ครป. 

กล่าวว่า ขณะน้ีมีกระแสว่า พล.อ.ประยุทธ์

อาจเลือกหนทางยุบสภาเพื่อเป็นนายกฯ รักษา

การในช่วงการประชุมเอเปกในปลายปีน้ี แต่

ตนคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีความเหมาะสม

ท่ีจะเช่ือมประสานสุดยอดผู้นำาโลกเพ่ือการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสันติภาพ เนื่องจากขาดศักยภาพและคณะ

ทำางานมืออาชีพ เพราะบริหารประเทศเหมือน

ขายของเด็กเล่น ทีมทำางานก็ใช้แต่ผู้ท่ีตนเองรัก

และไว้ใจ แต่ไม่มีฝีมือ ซ้ำาร้ายใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

มา 2 ปีกว่าซ่ึงขัดธรรมาภิบาลและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ

เลขาธิการ ครป.ระบุว่า ผลงานเด่นของ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือการสร้างความเหลื่อม

ล้ำาและเจ้าสัวคนใหม่ ตนไม่ทราบว่ารัฐบาล

บริหารเศรษฐกิจอย่างไรให้เกิดความเหลื่อม

ล้ำามากข้ึน เกิดการสัมปทานและต่อสัญญา

โครงการต่างๆ ให้อภิมหาเศรษฐีมากมายใน

ยุครัฐบาล คสช. ผืนแผ่นดินไทยกลายเป็นเค้ก

ก้อนใหญ่ท่ีรัฐบาลโยนมีดให้นายทุนเลือกเฉือน

ท่ามกลางหยดเลือดของประชาชน ทุกสัญญา

สัมปทานต้องเปิดเผยโปร่งใสให้ประชาชนรับ

ทราบเข้าถึงได้ เรื่องหน่ึงท่ีคลางแคลงใจและ

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ผมขอให้นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ ช่วยเปิดเผยสัญญา

สัมปทานการผลิตไฟฟ้า 20 ปีท่ีบริษัทเอกชน

ทำาสัญญาผูกขาดกับ กฟผ. โดยมีการประกัน

ราคา อยากทราบว่าเก่ียวกับการปล้นกระเป๋า

คนไทยและค่าไฟฟ้าท่ีแพงข้ึนหรือไม่เลขาธิการ 

ครป.กล่าวว่า เรื่อง 8 ปีนายกฯ น้ัน เป็นเรื่อง

คุณสมบัตินายกฯ ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นต่อ

ได้ ต้องออกพระราชบัญญัติล้างมลทินเท่าน้ัน 

แต่มีความพยายามโยนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ตัดสินวินิจฉัยตีความ แต่ไม่รู้ว่าจะออกหัวออก

ก้อยอย่างไร เพราะประชาชนไม่เช่ือม่ันว่า

จะมีความเป็นอิสระทางการเมือง และศาล

รัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจ 

เพราะถือเป็นการกระทำาของรัฐบาลตาม 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ การโยนหินถามทางให้นับ

ต้ังแต่ 2560 หรือ 2562 ล้วนเป็นการพยายาม

สืบทอดอำานาจโดยการงดเว้นรัฐธรรมนูญบาง

มาตรา ซ่ึงจะทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ซ้ำารอยพระยา

มโนปกรณ์นิติธาดา ซ่ึงเป็นจุดด่างพร้อยของ

ประชาธิปไตยไทยมาจนถึงปัจจุบัน สุดท้าย

พระยามโนปกรณ์ฯ ถูกรัฐประหารขับออกจาก

ตำาแหน่ง

“ส่ิงท่ีทุกฝ่ายควรรับผิดชอบชาติบ้าน

เมืองคือ ประธานรัฐสภาควรจะต้องเรียก

ประชุมสมาชิกรัฐสภาเพื่อเลือกนายกฯ คน

ใหม่ตามท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีแคน                

ดิเดตนายกฯ ท่ีเหลืออยู่ 5 คน เพื่อไม่ให้เกิดการ

รัฐประหารเงียบ โดยการงดเว้นรัฐธรรมนูญบาง

มาตรา การร่วมรับผิดชอบชาติบ้านเมืองเป็น

คุณธรรมจริยธรรมสูงสุดของนักการเมือง ซ่ึง

ถ้าขาดหายไปแล้วจะทำาให้บ้านเมืองไปต่อได้

ยากย่ิง แต่ทุกวันน้ีเราคุยกันเรื่องขัดต่อกฎหมาย

หรือไม่ ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีต่ำาท่ีสุดในการประกัน

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม” นายเมธากล่าว

มีรายงานว่า ครป.และเครือข่าย 99 

พลเมือง เตรียมจัดเวทีสาธารณะ “วิเคราะห์

การเมืองไทยหลังเงื่อนไข 8 ปีนายกฯ และ

ชะตากรรม พล.อ.ประยุทธ์”  วันเสาร์ท่ี 20 

ส.ค.65 เวลา 13.30-15.30 น. ท่ีห้องประชุม

ด้านหลัง อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ส่ีแยกคอกวัว 

ถ.ราชดำาเนิน กทม.

โดยเวทีดังกล่าวมีผู้ร่วมอภิปรายหลาย

คน ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.), นายพิชาย 

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์, นายบุญแทน  ประธาน 

ครป., นางสมศรี หาญอนันทสุข  สมาคมสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน (สสส.), นายเย่ียมยอด 

ศรีมันตะ ท่ีปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ, พท.พญ.

กมลพรรณ ชีวพันธุศรี เครือข่ายประชาชน

ปกป้องประเทศ, นายเมธา เลขาธิการ ครป. 

และผู้ประสานงาน 99 พลเมือง.

ต.ค.ยุบ

แต่อยู่ในการคาดการณ์และการเตรียมพร้อม

รับมือ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เฝ้า

ระวังและติดตามการกลายพันธ์ุ เพื่อให้รับมือ

กับสถานการณ์ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ตามแผนท่ีวางไว้ 

“การปรับแนวทางการบริหารจัดการโค

วิด-19 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการแพทย์ การ

ปรับแนวทางกักตัวผู้ป่วย รวมถึงการรายงาน

โรคและผู้ป่วยสัมผัส ซ่ึงในด้านสังคมต้องสร้าง

การรับรู้และสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะ

ประโยชน์ของวัคซีน การจัดการเมื่อมีผู้ติดเช้ือ

ในครอบครัว มาตรการต่างๆ ท้ังตัวบุคคลและ

องค์กร ส่วนตัวรู้สึกอุ่นใจท่ียังเห็นคนใส่หน้ากาก

อนามัยอยู่จำานวนมาก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ ยังกำาชับต้องเตรียมการเรื่องยา 

การจัดเตรียมเตียง และผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

พร้อมติดตามยาและการพัฒนาวัคซีน เพื่อ

รองรับต่อสถานการณ์กลายพันธ์ุ รวมไปถึง

การกระตุ้นเศรษฐกิจ ท้ังเรื่องการค้าขาย การ

สัญจรไปมา และการท่องเท่ียว

ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม พล.อ. 

ประยุทธ์แถลงว่า ในการประชุมได้รับทราบถึง

สภาวะโดยรวม ท้ังการแพร่ระบาดและการ 

เตรียมการมาตรการรองรับต่างๆ ซ่ึงเรามีแผน

รองรับไว้ทุกตัว ทุกระดับของสถานการณ์ ท้ัง

เรื่องวัคซีนและการฉีด ส่ิงท่ีต้องเน้นในวันน้ี

ทำาอย่างไรให้คนไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมากย่ิง

ข้ึน และให้ความสำาคัญกับคนกลุ่ม 608 มาก

ข้ึน เพราะส่วนใหญ่ไม่อยากฉีดกัน และจาก

สถิติพบว่ามีหลายคนไม่อยากฉีด คิดว่าตัวเอง

ปลอดภัยแล้วเลยไม่ฉีด น่ีคืออันตรายพอสมควร 

แม้เป็นการฉีดแบบสมัครใจ แต่ก็อยากให้ทุกคน

ให้ความสำาคัญในเรื่องน้ี 

ถามถึงการพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

นายกฯ กล่าวว่า อยู่ในข้ันตอนการพิจารณา การ

มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เพื่อท่ีจะเสริมเท่าน้ันเอง ถ้า

สามารถท่ีจะลดระดับลงได้ ตนก็พร้อมท่ีจะลด

ให้ ซ่ึงวันน้ียังหารือกันอยู่ในความจำาเป็น เรื่อง

การบูรณาการ การใช้หน่วยงาน การมีไว้ใช้จะ

เป็นการสำารองไว้ ไม่ได้มุ่งหวังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เพื่อประเด็นอื่นเลย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ในเรื่องของโควิด-19 เท่าน้ัน คือส่ิงสำาคัญเพื่อ

ให้หลายหน่วยงานได้ทำางานร่วมมือกัน ขอให้

มองในแง่ดีบ้าง มีแล้วมันเกิดประโยชน์อะไร 

ถ้าไม่มีมันจะเกิดอะไรข้ึนก็ลองดูแล้วกัน ข้ึนอยู่

กับประชาชนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ

นพ.อุดม คชินทร ท่ีปรึกษาศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กล่าว

ว่า เรื่องการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องรอเข้าท่ี

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในคราวหน้า แต่รู้ว่าไม่

ต่ออยู่แล้ว เพราะสถานการณ์ดีข้ึน จึงต้องรอ

เดือน ก.ย.เป็นไป

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ กล่าว

ว่า ในประชุมคร้ังน้ีไม่ได้พูดถึงเรื่องการยกเลิก 

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในวันท่ี 1 ต.ค.65

ยังไม่เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ถามว่า ในหลักการจำาเป็นต้องใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินช่วงการประชุมเอเปกหรือไม่ รมว.

การต่างประเทศกล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะตอน

น้ีมีการประชุมหลายงานในประเทศเราอยู่แล้ว 

และน่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ เพราะ

บรรยากาศท่ีดีท่ีสุดสำาหรับประเทศไทย คือความ

สงบ มีสันติ อย่าให้มีความวุ่นวาย ไม่ว่าจะรูป

แบบใด แบบน้ันจะดีท่ีสุดสำาหรับประเทศไทย 

ขอให้พวกเราช่วยกันให้มีบรรยากาศเช่นน้ัน

ขณะท่ี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงผลการประชุมว่า สถานการณ์โค

วิดประจำาวัน พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 2,110 ราย 

เป็นการติดเช้ือในประเทศ  หายป่วยเพ่ิม 2,028 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 20,048 ราย อาการหนัก 

853 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 436 ราย เสียชีวิต

เพ่ิม 27 ราย ยอดผู้ติดเช้ือสะสม 4,630,310 ราย 


